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ครม.วันไร ‘บิ๊กตู’ กุมบังเหียน
มี ‘บิ๊กปอม’ นัมเบอรวนั

ครม.วันไร ‘บิ๊กตู’ กุมบังเหียน
มี ‘บิ๊กปอม’ นัมเบอรวนั

หมอทวีศิลปขึ้นรองปลัด

อนุมัติพันลานคาเส่ียงภัย

พปชร.ฟุงกวาดอีสานเพ่ิม3เทา

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ทําหนาที่ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ

สั่ง พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา หยุดปฏิบัติหนาที่ โดยยังนั่งเกาอี้ประจําตําแหน�งรองนายกฯ ที่เดิม สวนเกาอี้นายกฯ ไดปลอยวางไว

             
|

ไทยโพสต • ขาวดี ครม.อนุมัติ 1,050 ลาน

บาท คาเสี่ยงภัย “อสม.-อสส.” ขณะที่โควิด

ปวยต่ํากวาพันรายวันแรก ดาน “อนุทิน” 

เผย “พี่มีแตให” โยนใหถามปลัด สธ. แจง 

หลัง ครม.เดง “อธิบดีแผนไทย” ยายกลับ

เปนรองปลัด ดัน “หมอทวีศิลป” แถลง

ขาวจนไดดี ขณะที่ “ธเรศ” นั่งอธิบดีกรม

ควบคุมโรค

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 30 สิงหา                    

คม ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (ศบค.) 

รายงานสถานการณการระบาดของไวรัส

โคโรนา 2019 ประจําวันวา พบผูปวยรักษา                        

ตัวในโรงพยาบาลรายใหม 994 ราย เปน

ผูปวยในประเทศ 993 ราย ผูปวยจากตาง                   

ประเทศ 1 ราย ผูปวยสะสม (ตั้งแต 1  

มกราคม 2565) 2,425,244 ราย หายปวย

กลับบาน 2,111 ราย หายปวยสะสม (ตั้งแต 

1 มกราคม  2565) 2,432,451 ราย กําลัง

รักษา 15,459 ราย เสียชีวิต 27 ราย เสีย

ชีวิตสะสม (ตั้งแต 1 มกราคม 2565) 

10,577 ราย จํานวนผูปวยปอดอักเสบรักษา

ตัวอยูในโรงพยาบาล 777 ราย

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีฝายการเมือง ปฏิบัติหนาที่

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผล 

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ไทยโพสต • “บิ๊กปอม” งานชุก ยายวง

ถก ส.ส.พปชร.เขามูลนิธิอนุรักษปาฯ แทน 

“สุริยะ” ลั่น! พปชร.หวังปกธงอีสานใหได 

ส.ส. 3 เทาจากเดิม โวชาวอีสานอาแขน   

รับ “จําลอง ภูนวนทา” กลับมาซบ พปชร. 

ม่ันใจกาฬสินธุไมแลนดสไลด “อนุทิน” สยบ

ขาว “สันติ” ซบภูมิใจไทย ยันไมเช� อ-ไมมี

เหตุผล “ชทพ.” เปดตัว “วีระศักดิ์ โคตร

สมบัติ” ลง ส.ส.ยโสธร เขต 1 “วราวุธ” 

มั่นใจปกธงอีสานได 

เม� อเวลา 15.00 น. วันที่ 30 สิงหา 

คม ที่ทําการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มี

ประชุม ส.ส.พรรค พปชร. โดยมีนายไพบูลย 

นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช� อ ในฐานะรองหัว 

หนาพรรค พปชร. นายนิโรธ สุนทรเลขา  

ส.ส.นครสวรรค และประธานวิปรัฐบาล ทํา

หนาที่ประธานการประชุม โดย ส.ส.พรรค

เขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง รวมถึง

นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายช� อ  

ที่เขารวมประชุมเปนครั้งแรกหลังไดเล� อน

ลําดับขึ้นเปน ส.ส.บัญชีรายช� อ  

ทั้งนี้ ตามวาระการประชุมไดแจงให 

ส.ส.เขารวมทุกคน เน� องจาก พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รักษาราชการแทนนายกรัฐมน 

ตรี ในฐานะหัวหนาพรรค พปชร.จะเดินทาง

เขารวมประชุมดวย แตปรากฏวาเม� อเวลา 

15.25 น. เหลา ส.ส.ไดรับการแจงดวนให

เปลี่ยนสถานที่ประชุมไปที่มูลนิธิอนุรักษ

ปารอยตอ 5 จังหวัด ในเวลา 17.00  น. 

เน� องจาก พล.อ.ประวิตรติดภารกิจท่ีทําเนียบ

รัฐบาล ทําใหมาประชุมไมทัน บรรดา ส.ส. 

จึงทยอยเดินทางออกจากพรรคไปที่มูลนิธิ

อนุรักษปารอยตอฯ อยางรวดเร็ว คาดวา

จะเนนย้ําการทํางานของพรรคกอนปดสมัย

ประชุมสภา 

ดานนายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รมว.

อุตสาหกรรม ในฐานะรองหัวหนาพรรค รับ

ผิดชอบพื้นที่ภาคอีสาน เปดตัวนายจําลอง 

ภูนวนทา วาที่ผูสมัคร ส.ส.กาฬสินธุ 

ทําเนียบรัฐบาล • “พล.ต.วิระ” ยันสงคํา

ชี้แจงเร� องวาระตําแหน�ง 8 ปของ พล.อ. 

ประยุทธกอนกําหนด 15 วันแน� “เพ� อไทย” 

ยังอุบชื่อพยานกฎหมายที่เตรียมชงศาล 

“บิ๊กปอม” ฟตประชุม ครม.นัดแรกแบบไมมี

พัก ใหเกียรตินองตูนั่งที่เดิมเมินหัวโตะ “ลุง

ตู” ยังเขินแคคอนเฟอเรนซมา ผวา! ปญหา

สุญญากาศแกคําสั่งนายกฯ เม� อป 2563 

ใหม ใหรักษาการมีอํานาจเต็มทั้งเร� องแตง

ต้ังและงบประมาณยอนต้ังแต 24 ส.ค. รักษา

การนายกฯ ตอกย้ําไมมีปรับ ครม. เด็กประ 

ชาธิปตยเดือดชงพรรคถอนตัวหลังถูกทวง

คืน 2 กระทรวง

เม� อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พล.ต. 

วิระ โรจนวาศ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ใน

ฐานะผูรับผิดชอบจัดทําคําชี้แจงตอศาล

รัฐธรรมนูญในประเด็นการดํารงตําแหน�ง 8 

ปของ  พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลา 

โหม ใหสัมภาษณวา การสงคําชี้แจงจะทํา 

ใหเร็วและตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด 

แตคาดวาจะสงไดกอนกําหนด 15 วัน ถา

เร็วก็จะดีข้ึนเทาน้ันเอง เพราะเราทราบความ

จําเปนและความเรงดวนของเร� องนี้ ซึ่ง   

นายกฯ  ไมหวง ทานใหดูไปตามหลักเกณฑ

ที่กฎหมายกําหนด ในกฎหมายมีหลักเกณฑ

อยางไรก็วาไปตามนั้น

เม� อถามวา คําช้ีแจงตองระบุเร� องการ

ครบตําแหน�งของ  พล.อ.ประยุทธควรเปน                                                        

เวลาใดหรือไม พล.ต.วิระกลาววา เราช้ีแจง

ตามขอกฎหมาย อะไรควรเปนตรงไหน เวลา

อะไรเทานั้น คงไมมีอะไรน�ากังวล เนื้อหา

ที่สงไปมีครบทุกประเด็นที่ผูรองเขารองมา 

และขอกฎหมายเปนอยางไร

“ศาลสงคํารองของผูรองมา เราก็ตอบ                                                                

ไปใหครบ ศาลคงไมสั่งเกินคําขอ ดังนั้นเรา                                                               

ตอบทุกคําถามที่ถามมา และเรามีขอกฎ 

หมายที่สนับสนุนไมสนับสนุนอะไร ตีความ

ตามตัวอักษรของรัฐธรรมนูญกําหนด และ

ท่ีถูกตองควรเปนอยางไร  และใหศาลใชดุลย                                                           

พินิจอีกครั้งหนึ่ง เพราะศาลคงตองพิจาร 

ณาขอเท็จจริงทั้งสองฝายมารวมกัน และ

ความเห็นควรจะเปนอยางไร ทานมี 9 คน

ก็คงพิจารณารอบคอบและเปนดุลพินิจของ

ศาล” พล.ต.วิระกลาว

ถามวา ในฐานะอดีตคณะกรรมการ

รางรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 

‘ลุงปอม’ อํานาจเต็ม

ทําเนียบรัฐบาล • “สุพัฒนพงษ” แยม 

ขาวดี! รัฐบาลเตรียมออกมาตรการของขวัญ                         

ประชาชนชวงสิ้นป เผยลดคาไฟยังไมเขา                                                       

ครม. ชง “บิ๊กปอม” นัดประชุม กพช. 

สัปดาหหนา ตออายุชดเชยราคาน้ํามัน

เม� อวันที่ 30 สิงหาคม นายสุพัฒน

พงษ พันธุมีเชาว  รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  เปดเผย

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

วา  ขณะน้ีเศรษฐกิจไทยยังสามารถขับเคล� อน

ตอไปได และในชวงสิ้นปรัฐบาลจะดําเนิน

มาตรการที่เปนของขวัญใหแกประชาชน 

โดยกระทรวงการคลังกําลังพิจารณามาตร 

การกระตุนเศรษฐกิจในชวง 4 เดือนที่เหลือ

ของปนี้อยู อาทิ  การลดหยอนภาษี 

สําหรับมาตรการชวยเหลือเยียวยา

ไทยโพสต • ทูลเกลาฯ ถวาย “โผทหาร” 

สัปดาหนี้ เกาอี้  3 เหลาทัพลงตัว “บิ๊กบี้” 

อยูตอจนเกษียณ “บิ๊กหนุม” นั่งปลัด กห. 

“ตท.22” ผงาด “บิ๊กจอรช-พล.ร.อ.เชิงชาย” 

ขึ้น  ผบ.ทร. “บิ๊กปอม-พล.อ.อ.ธนศักดิ์” เปน 

ผบ.ทอ. “ครม.” ไฟเขียวแตงตั้งโยกยาย 

ขรก.หลายกระทรวง “วิศิษฏ” ขามหวยนั่ง

ปลัดดีอีเอส

ที่กระทรวงกลาโหม (กห.) วันที่ 30 

ส.ค.65 เวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา รมว.กลาโหม ประชุมคณะกรรม                                                        

การปรับยายทหารชั้นนายพล โดยมี พล.อ.                                                       

ชัยชาญ ชางมงคล รมช.กลาโหม พล.อ. 

วรเกียรติ รัตนานนท ปลัดกระทรวงกลา 

โหม พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส.  

พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผบ.ทบ. 

พล.ร.อ.สมประสงค  นิลสมัย ผบ.ทร. และ 

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ผบ.ทอ.เขารวม

ประชุม ซึ่งใชเวลาประมาณ 30 นาที

หลังจากนั้น ผบ.เหลาทัพออกมาจับ                       

กลุมคุยกันหนาหองประชุมประมาณ 5 นาที

กอนแยกยายกันกลับ ในสวนของบัญชีราย

ช� อปรับยายนายทหารของทุกเหลาทัพ ได

สงกลับใหเจากรมเสมียนตราตรวจความ

ถูกตองอีกครั้ง พรอมนําสง พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รักษาราชการแทนนายกฯ ลง

นาม และคาดวาจะนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย

ภายในสัปดาหนี้

ในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร (ตท.

24) รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปนปลัด

กระทรวงกลาโหม พล.อ.ภูมิพัฒน จันทร

สวาง (ตท.24) ผูชวย ผบ.ทบ. เปนรองปลัด

กระทรวงกลาโหม, พล.อ.อ.ชานนท มุงธัญ 

ญา (ตท.23) ผูชวย ผบ.ทอ. เปนรองปลัด

กระทรวงกลาโหม

กองทัพไทย พล.อ.ทรงวิทย หนุนภักดี 

(ตท.24) หัวหนาคณะฝายเสนาธิการ

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  5  ค่ํา  เดือน  10  ปขาล

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9422

อิสรภาพแหงความคิด

รบ.แยมขาวดี

ของขวัญปใหม

จอยืดอุมน้ํามัน
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เหตุปะทะในแบกแดด

ตาย 23 ราย

‘ออมสิน’

ชวยลูกหนี้ดีผอนบาน 

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

‘ปอม’โชวถกครม.รวดเดียว/มือกม.นายกฯเรงแจงศาลรธน.

ฟต!ใจบันดาลแรง

ทูลเกลาฯโผทหารสัปดาหน้ี

‘บ๊ิกบ้ี’เหนียว‘ตท.22’ผงาด
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2 ในประเทศ

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

ผู้บัญชาการทหารบก

“เรามาช่วยกันให้ประชาชนอุ่นใจ มาสนับสนุน กทม. 

เพราะต้องยอมรับว่า กทม.งานมีมาก ในสถานการณ์แบบนี้ จะ

เห็นว่าเจ้าหน้าที่ กทม.อาวุโส งานหนักแบบนี้ ทหารก็พร้อม 

เพราะเขาคือลูกหลาน คนหนุ่ม ที่อยากมาช่วย ตนได้บอกกับ

ผู้ว่าฯ กทม.ว่า ทหารอยากมาช่วย พวกเขาเต็มใจ ก็เหมือนมา

ชว่ยพอ่แม ่พีน่อ้งตวัเอง เหมอืนญาตกินั เพราะเราเปน็คนไทย”.

ารคัดเลือกผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ หรือ ผบ.ตร.

คนใหม่ แทนพลตำารวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้

บัญชาการตำารวจแห่งชาติคนปัจจุบัน ที่จะเกษียณ

อายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2565 ผ่านพ้นขั้นตอนของ

คณะกรรมการนโยบายตำารวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช. ที่มีพลเอก

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่รักษา

ราชแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกพล

ตำารวจเอกดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำารวจแห่ง

ชาติ ขึ้นดำารงตำาแหน่ง ผบ.ตร.คนที่ 13 ของสำานักงานตำารวจ

แห่งชาต ิ

ซึ่งแม้พลตำารวจเอกดำารงศักดิ์จะอยู่ในตำาแหน่งผู้บัญชา 

การตำารวจแห่งชาติเพียง 1 ปี ตามอายุราชการที่ครบเกษียณใน

วันที่ 30 กันยายน 2566 แต่ก็ดูเหมือนใน 1 ปี ที่พลตำารวจเอก

ดำารงศักดิ์ดำารงตำาแหน่งนั้น ไม่มีเวลาที่จะดื่มน้ำาผึ้งพระจันทร์ 

ไม่มีเวลาที่จะมาฉลองอะไรมากมาย เพราะโจทย์ใหญ่ที่รอการ

พิสูจน์ฝีมือผู้นำาสูงสุดของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ นั่นคือการ

กู้วิกฤตศรัทธาตำารวจ ที่นับวันจะดำาดิ่งลงไปเรื่อย ให้กลับขึ้นมา

อย่างรวดเร็ว

แม้ตลอดเวลา 2 ปีที่กำาลังจะผ่านไป ในการดำารงตำาแหน่ง

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติของพลตำารวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอด

สุข จะเดินหน้ากู้วิกฤตศรัทธาตำารวจมาตลอดเวลา โดยเฉพาะ

นโยบายเอาจริงเอาจังกับตำารวจที่มีพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม มี

พฤติกรรมที่กระทำาผิดกฎหมาย เป็นโจร เป็นคนร้ายเสียเอง อย่าง

ที่เคยประกาศเอาไว้ว่า “นิ้วไหนไม่ดีต้องตัดทิ้ง” แต่ก็ดูเหมือนว่า

ตำารวจกว่า 2 แสนนาย ก็ยังมีผู้ที่ไม่เกรงกลัวต่อนโยบายดังกล่าว 

มีการกระทำาผิดกฎหมาย มีการกระทำาที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 

เห็นประโยชน์แก่พวกพ้อง อย่างล่าสุดที่สังคมกำาลังตั้งคำาถามถึง

การเข้ารับราชการของสิบตำารวจโทหญิงที่ก่อเหตุทำาร้ายร่างกาย

อดีตทหารหญิง ซึ่งดูจะมีอภิสิทธิ์พิเศษมากมายกว่าลูกตาสีตาสา

ทั่วไป หรือการปล่อยให้บ่อนการพนันเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด ซึ่งทั้ง 

2 กรณีเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวขึ้นมาก็เพราะเกิดเหตุจนเรื่อง

ฉาวโฉ่ขึ้นมา ซ้ำารอยเหมือนเมื่อครั้งบ่อนพนันในพื้นที่ตำารวจภูธร

ภาค 2 ที่สังคมได้รับรู้ ก็เพราะคนเข้าไปเล่นการพนันติดเชื้อโค

วิด-19 ถือเป็นพฤติกรรมตำารวจที่เกิดซ้ำาแล้วซ้ำาอีก จนทำาให้สังคม

ตั้งคำาถาม สังคมข้องใจต่อการทำางานของตำารวจ ในลักษณะหรี่ตา

บ้าง หลับตาบ้าง 

นโยบายการทำางานของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชแทนนายกรัฐมนตรี ที่ ได้

กลับมาดูแลสำานักงานตำารวจแห่งชาติอีกครั้งในรอบ 3 ปี ได้

กำาชับสั่งการสำานักงานตำารวจแห่งชาติ คือ 1.เรื่องยาเสพติดให้สืบ

สวนปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าอย่างจริงจัง และขยายผลยึดทรัพย์

และมุ่งเน้นลดผู้ค้าผู้เสพ 2.เรื่องแรงงานต่างด้าว ต้องกวดขัน

จับกุมผู้ลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมาย เน้นกรณีเข้าข่ายการค้า

มนุษย์ ให้ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งต่อระดับ

ชาติ 3.เรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้เร่งรัดจับกุมแก๊งคอล

เซ็นเตอร์และเครือข่ายฉ้อโกงประชาชนและความผิดต่างๆ การ

ค้าอาวุธ การพนันออนไลน์ เน้นมาตรการเสริมภูมิคุ้มกันด้าน

เทคโนโลยีให้กับประชาชน 4.แก้หนี้นอกระบบ สืบสวนจับกุมกลุ่ม

ผู้ลักลอบปล่อยเงินกู้เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำาหนด

และนายทุนที่อยู่เบื้องหลัง ยึดอายัดทรัพย์ ในการกระทำาความ

ผิด 5.ห้ามตำารวจเรียกรับ ยอมรับทรัพย์สินอื่นใดที่ ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย หรือกระทำาการใดที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมส่อไปใน

ทางทุจริตประพฤติมิชอบ ถือเป็นนโยบายสำาคัญที่พลตำารวจดำารง

ศักดิ์ต้องเร่งแก้ไข ต้องเร่งปฏิบัติ เพื่อกู้วิกฤตศรัทธาให้กลับคืนมา

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำานวยการสำานักวิจัยซูเปอร์

โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำา เคยบอกเอา

ไว้ในระหว่างเปิดเผยผลสำารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง 

“ปัญหาคาตาประชาชนกับปฏิรูปตำารวจ” เมื่อช่วงต้นปี 2564 ว่า 

“วิกฤตคือโอกาสที่ตำารวจต้องเร่งปฏิรูปให้ตำารวจเป็น

ตำารวจของประชาชน เป็นตำารวจผู้รับใช้ชุมชน เสริมสร้างความ

รักความศรัทธาต่อองค์กรตำารวจและสถาบันหลักของชาติ ไม่ใช่

กลายเป็นต้นตอต้นเหตุของการทำาลายความรักความศรัทธา

ของประชาชนต่อเสาหลักของชาติเสียเอง” เราก็ยังเห็นด้วยกับ

สิ่งที่ผู้อำานวยการสำานักวิจัยซูเปอร์ โพลสะท้อนเตือนสติตำารวจ

เอาไว้ และอยากเห็นพลตำารวจเอกดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้

บัญชาการตำารวจแห่งชาติคนใหม่ กู้วิกฤตศรัทธาตำารวจให้กลับ

คืนมาให้ได้มากที่สุด เพราะนั่นไม่ใช่ตำารวจจะได้ประโยชน์เพียง

อย่างเดียว ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน.

กู้วิกฤตศรัทธา ‘ตำารวจ’

โจทย์ ‘ผบ.ตร.’ คนใหม่

ก

ารแต่งตั้งตำารวจระดับ “นายพล” ตำาแหน่ง รองผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ลงไปถึงผู้บังคับการ (ผบก.) 

วาระประจำาปี 2565 จำานวน 254 ตำาแหน่ง ได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการตำารวจ (ก.ตร.) ที่มี “บิ๊กป้อม” 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่รักษาราช

แทนนายกรัฐมนตรี มานั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน

ผ่านฉลุย!!!

โดยมีตำาแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร.เลื่อนเป็น รอง ผบ.ตร. จำานวน 

4 ราย ผู้ช่วย ผบ.ตร.หมุนเวียน 1 ราย ผู้บัญชาการขึ้นเป็นผู้ช่วย 

ผบ.ตร. 6 ราย ผู้บัญชาการหมุนเวียน 7 ราย รองผู้บัญชาการเลื่อน

ขึ้นผู้บัญชาการ 16 ราย รองผู้บัญชาการหมุนเวียน จำานวน 23 ราย 

ผู้บังคับการเลื่อนเป็นรองผู้บัญชาการ 40 ราย ผู้บังคับการหมุนเวียน 

จำานวน 71 ราย และรองผู้บังคับการเลื่อนขึ้นเป็นผู้บังคับการ 86 ราย 

แม้แต่เก้าอี้ “ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล” หรือ “ผบช.น.” แทน 

“บิ๊กราญ” พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผบช.น. ที่ขยับขึ้นผู้ช่วย ผบ.ตร. 

อาจจะถูกมองว่า

“โผพลิก” หรือ “ม้ามืด”!!!

ที่มีชื่อ “บิ๊กจ้าว” พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำารวจภูธร

ภาค 2 โยกมาเป็น “ผบช.น.” คนใหม่

ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ ตามกระแสข่าวที่ออกมา เก้าอี้ “ผบช.น.” 

มีชื่อ “บิ๊กจี” พล.ต.ต.จีรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น และโฆษก 

บช.น. อดีตนายตำารวจสำานักงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีต 

ผบ.ตร. ได้รับการสนับสนุนจากหลายสาย รวม

ทั้ง พล.ต.ท.สำาราญก็อยากให้มาแตะมือต่อไม้

ทำางานพื้นที่เมืองหลวง เพื่อให้งานต่อเนื่อง 

แต่พอเข้าใกล้โค้งสุดท้ายชื่อ “บิ๊กจี” ก็หลุด

ออกไป

เช่นเดียวกับ “บิ๊กอุ้ย” พล.ต.ท.จิรพัฒน์ 

ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 นักเรียนเตรียมทหาร (ตท.

22) และนักเรียนนายร้อยตำารวจ (นรต.38) รุ่น

เดียวกับ “บิ๊กเด่น” พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประ

ภัสร์ ว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่ ก็ถูกวางตัวให้มาคุม

เมืองหลวง สนับสนุนงานให้ “บิ๊กเด่น” แม่ทัพ

กรมปทุมวันคนต่อไป 

สุดท้ายพอบัญชีรายชื่อ “นายพล” วาระประจำาปี ที่ “ผบ.ปั๊ด” 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เสนอให้วงประชุม ก.ตร.พิจารณา 

ปรากฏชื่อ “บิ๊กจ้าว” ที่ โผก่อนหน้านี้คาดกันไว้ว่าจะได้ขึ้นผู้ช่วย 

ผบ.ตร. กลับถูกโยกจาก “ผบช.ภ.2” มาเสียบเก้าอี้

‘ผบช.น.’ คนใหม่!!!!

ว่ากันว่าชื่อ “พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง” ไม่ได้พลิกโผ ไม่ได้ม้ามืด 

ไม่ได้มาเป็นเจ้าของรหัส น.1 แบบโชคช่วย เพราะชื่อนี้อยู่ในใจ “ผบ.

ปั๊ด” มาตั้งแต่ต้น เพียงแต่ไม่มีใครรู้ ไม่มีการ

แย้มพรายออกมาให้เกิด 

“แรงกระเพื่อม”

ความไว้เนื้อเชื่อใจ เชื่อฝีมือ “บิ๊กจ้าว” 

ของ “ผบ.ปั๊ด” มีลำาดับ มีขั้นมีตอนมาอย่างต่อ

เนื่อง เพียงแต่หลายคนไม่คาดคิดว่า “ผบ.ปั๊ด” 

จะเลือกให้มาเป็น “ผบช.น.” เพราะคิดว่าน่า

จะดันขึ้นผู้ช่วย ผบ.ตร. เนื่องจาก พล.ต.ท.ธิติ 

นรต.40 จะเกษียณอายุราชการปี 2568 หาก

ขึ้นผู้ช่วย ผบ.ตร.มาก่อน ไม่กี่ปีก็ได้ขยับขึ้น

รอง ผบ.ตร. ติดยศ พล.ต.อ.อย่างแน่นอน

อย่างไรเสีย ในยามท่ี “นครบาล” หาผู้ท่ี “ผบ.ป๊ัด” ไว้ใจยาก “บ๊ิก

จ้าว” ก็เลยเป็นตัวเลือกท่ีเหมาะ ถึงจะเสียเวลาก้าวสูงข้ึนไปปีหน่ึงก็ตาม

ย้อนความผูกพัน ความสนิทชิดเชื้อระหว่าง “ผบ.ปั๊ด” กับ “บิ๊ก

จ้าว” มาชัดเจน ผ่านทางสังคมก็เมื่อครั้งที่ “ผบ.ปั๊ด” ขึ้น “ผบ.ตร.” ปี

แรก มีการแต่งตั้ง “นายพล” วาระเดือนเมษายน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ

แต่งตั้งตำารวจที่ใกล้เกษียณอายุราชการปลายปีให้ได้รับตำาแหน่งและ

ยศสูงขึ้น เพื่อตอบแทนการทำางานหลายสิบปีที่ผ่านมา ในตำาแหน่ง 

“ที่ปรึกษา” หรือ” ผู้ทรงคุณวุฒิ” ต่างๆ หรือที่เรียกว่านายพลแก้มลิง

ก็ปรากฏว่าการแต่งตั้ง “นายพล” วาระเดือนเมษายน 2564 

มีชื่อ พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รอง ผบช.ภ.1 ขึ้นเป็น ผบช.ประจำา สง.ผบ.

ตร. (ทนท.นายตำารวจประสานงานรัฐสภา) ซึ่งเป็นตำาแหน่งที่ว่างอยู่

จากนั้นไม่นานในพื้นที่ภาค 2 เกิดปัญหาบ่อนพนันผุดราวดอก

เห็ด จนเป็นต้นตอการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ 2 “ผบ.ปั๊ด” 

มีคำาสั่งย้าย “ผบช.ภ.2” และ ผบก.อีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาค 2 ถูก

เด้งเข้ากรุ “ผบ.ปั๊ด” เซ็นคำาสั่งมอบหมายให้ พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ 

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ในขณะนั้น) ไปรักษาราชการแทน ผบช.ภ.2 และให้ 

“บิ๊กจ้าว” ผบช.ประจำาฯ ไปรักษาราชการ ผบก.ชลบุรี 

กระทั่งเข้าสู่การแต่งตั้ง “นายพล” วาระประจำาปี 2564 “ผบ.

ปั๊ด” ก็ขยับ พล.ต.ท.ธิติ จาก ผบช.ประจำา สง.ผบ.ตร. (ทนท.นายตำารวจ

ประสานงานรัฐสภา) มาเป็น ผบช.ภ.2 

ก่อนที่สุดท้ายในการประชุม ก.ตร. เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2565 ใน

การแต่งตั้ง “นายพล” วาระประจำาปี 2565 ก็ได้ขยับ “บิ๊กจ้าว” จาก 

ผบช.ภ.2 มาเป็น ผบช.น.

แบบนี้ต้องเรียกว่า เก้าอี้ “ผบช.น.ของ “บิ๊กจ้าว” ไม่ได้มาเพราะ

โชคช่วยแน่นอน.

ลัง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา หยุดปฏิบัติหน้าที่

นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ตามคำาสั่ง

ศาลรัฐธรรมนูญ จนกว่าจะมีคำาวินิจฉัยกรณีดำารงตำาแหน่ง 8 

ปี แต่ “บิ๊กตู่” ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหมตามปกติ โดยมี “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 สัปดาห์

พอดี โดย พล.อ.ประวิตรนำาทัพบริหารราชการแผ่นดิน สั่งงานและนั่ง

หัวโต๊ะถกวงประชุมสำาคัญๆ ต่างๆ แทน พล.อ.ประยุทธ์ได้อย่างราบรื่น 

ท้ังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำารวจ 

(ก.ตร.) และการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) 

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คน

ใหม่ การโทรศัพท์สายตรงถึง นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เพ่ือติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำาท่วมขังในพ้ืนท่ี

กรุงเทพฯ 

รวมถึงนั่งหัวโต๊ะประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรก ในฐานะ

รักษาราชการแทนนายกฯ อย่างเป็นทางการ  

โดยมีทีมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำานวยการสำานักงบ

ประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าสรุปข้อมูลวาระ

การประชุม ครม.ให้ก่อน ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

สำาหรับบรรยากาศที่ทำาเนียบรัฐบาล ท่ามกลางบรรดา ครม.จาก

ค่ายพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อาทิ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงาน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รวมถึง น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ 

รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี และทีมคณะทำางาน ต่างเรียง

แถวมาต้อนรับ พล.อ.ประวิตรกันอย่างคึกคัก 

ทั้งนี้ การประชุม ครม.ผ่านไปได้ด้วยดี แม้ พล.อ.ประยุทธ์จะไม่

ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมที่ทำาเนียบรัฐบาล แต่ขอปักหลักอยู่ที่ห้อง

ทำางานกระทรวงกลาโหม ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แทน 

ขณะที่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีที่หัวโต๊ะวงประชุม ครม.ได้เว้นว่างไว้ 

โดย พล.อ.ประวิตรเลือกนั่งประจำาเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรี

ที่เดิม ซึ่งจะอยู่ทางด้านขวามือของเก้าอี้นายกฯ เพื่อเป็นการให้

เกียรติ พล.อ.ประยุทธ์ ที่เพียงหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกฯ แต่ยังต้องรอ

คำาวินิจฉัยของศาลชี้ขาดอีกครั้ง ส่วนทางด้านซ้ายมือมี นายสุพัฒน

พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน นั่งประจำาที่ เดิมเช่นกัน นอกจากนี้ ในส่วนของเก้าอี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ทางทำาเนียบฯ ต้องเตรียมเพิ่ม

เติมอีก 1 เก้าอี้สำาหรับ พล.อ.ประยุทธ์นั้น ปรากฏว่าไม่ได้มีการจัด

เตรียมไว้เช่นกัน เนื่องจากได้รับแจ้งล่วงหน้าแล้วว่า พล.อ.ประยุทธ์

จะไม่เดินทางมา

สำาหรับบรรยากาศในห้องประชุม ครม. พล.อ.ประวิตรมีสีหน้า

ยิ้มแย้ม พร้อมประเดิมสั่งการในที่ประชุมเรื่องการแก้ ไขปัญหาน้ำา

ท่วมให้ทุกหน่วยงานรับมือฤดูฝน สั่งการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ให้

กระทรวงการคลังไปดูเรื่องการแยกสถานะลูกหนี้ เป็นต้น ในส่วน

ของ พล.อ.ประยุทธ์ที่เข้าร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มีสีหน้าเรียบ

เฉย และไม่ได้มีการพูดหรือข้อเสนอแนะอะไรในที่ประชุม ครม.เลย 

เนื่องจากส่วนของกระทรวงกลาโหม ตามหน้าที่ความรับผิดชอบใน

ขณะนี้ ไม่ได้มีวาระใดเสนอในที่ประชุม ครม. 

ขณะที่ความสัมพันธ์ของพี่น้อง 3 ป. ยังส่งกำาลังใจให้กันดี 

โดย พล.อ.ประยุทธ์เองยืนยันแล้วว่ามีกำาลังใจดี ในขณะที่ “บิ๊กป๊อก” 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ยืนยัน

อีกเสียงว่า พล.อ.ประยุทธ์นั้นโอเค มีกำาลังใจ ส่วน พล.อ.ประวิตรให้

เกียรติน้องชาย เว้นที่นั่งนายกรัฐมนตรีไว้ และไม่ใช้ห้องทำางานนายก

รัฐมนตรีบนตึกไทยคู่ฟ้าแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม สำาหรับเรื่องอำานาจหน้าที่ของ พล.อ.ประวิตร

นั้น ล่าสุดมีคำาสั่งชัดเจนเรื่องอำานาจหน้าที่ของรักษาราชการแทน

นายกฯ โดย พล.อ.ประวิตรได้ลงนามในคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่ 

215/2565 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน

นายกรัฐมนตรี มอบหมายและมอบอำานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ

ราชการได้ หรือไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง

โดยคำาสั่งระบุว่า 1.ให้ พล.อ.ประวิตร รักษาราชการแทนนายก

รัฐมนตรี 2.กรณี พล.อ.ประวิตร รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ไม่

อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ตามลำาดับ 3.ในการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการ

แทนตามข้อ 1 (พล.อ.ประวิตร) มีอำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายก

รัฐมนตรี และมีอำานาจหน้าที่ในการเป็นประธานกรรมการในคณะ

กรรมการหรือองค์กรใด ทั้งนี้ ในกรณีผู้รักษาราชการแทนตามข้อ 2 

จะสั่งการใดอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบ

ประมาณอันอยู่ในอำานาจของนายกรัฐมนตรี ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากรองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีตามข้อ 1 ก่อน

และ 4.ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี หาก

ผู้รักษาราชการแทนตาม 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณี ต้องเข้าร่วมประชุม

ในคณะกรรมการใดซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และ

ผู้รักษาราชการแทนเป็นรองประธานกรรมการหรือกรรมการร่วมอยู่                                                      

ด้วย ให้ผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประ 

ธานกรรมการเพียงตำาแหน่งเดียว

จากน้ีคงต้องจับตาการขับเคลื่อนรัฐบาลท่ีมี “พ่ีใหญ่” ของ 3 ป.                                                                                            

อย่าง พล.อ.ประวิตร นำาทัพในห้วงเวลานี้จะสำาเร็จราบรื่นหรือไม่.

ครม.วันไร้ ‘บิ๊กตู่’ กุมบังเหียน

มี ‘บิ๊กป้อม’ นัมเบอร์วัน

ห

‘บิ๊กจ้าว’ ผงาดคุม ‘นครบาล’

เก้าอี้นี้ ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย

ก
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3บทความ-ในประเทศ

มื่อวันอาทิตย์ท่ี 28 ส.ค.ท่ีผ่านมา พรรคกล้าจัดงาน “กล้า

เฟส : สุขอุราไทย”

เชิญผู้เช่ียวชาญ คนท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องน้ีมาน่ังพูดคุยและ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับสุราพ้ืนบ้าน คราฟต์เบียร์ ท้ัง

ในแง่กฎหมายท่ีกีดกันการผลิต การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การ

ตลาด

เรื่องน้ีหลายพรรคการเมืองตื่นตัว เล็งเห็นว่าจะเป็นช่อง

ทางการหารายได้ให้กับประชาชนได้อีกทางหน่ึง โดยเฉพาะพรรค

ก้าวไกล ถึงขนาดผลักดันร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... หรือท่ีรู้จักในนาม พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า เข้าสู่สภา 

ซ่ึงท่ีประชุมสภาก็ได้รับหลักการ

ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวไปเมื่อ

วันท่ี 8 มิ.ย.ท่ีผ่านมา

ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาในช้ันคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญ โดยมีอนุชา นาคา

ศัย รัฐมนตรีประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เป็นประธานคณะ กมธ.

เวลาเดียวกัน “พรรคกล้า” 

ก็จัดงานข้ึนโดยมุ่งหวังท่ีจะเดิน

หน้านโยบายแปรรูปสินค้าเกษตร

เป็นสินค้าพรีเมียม ขยายโอกาส

ให้เกษตรกร เพ่ิมความสามารถด้านการแข่งขันท่องเท่ียว ภายใน

งานมีผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน คนทำาคนขายสุรา ไวน์ เบียร์ 

นักวิชาการ นักการตลาด ส.ส. เข้าร่วม

“อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี” เลขาธิการพรรคกล้า บอก

ว่า “ตอนน้ีกติกาไม่เป็นธรรมท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค อย่างเช่น 

ห้ามขายสุรา 14.00-17.00 น. ด้วยเหตุผลเก่าแก่ในปี 2515 ว่า

กลัวข้าราชการเมาแล้วไม่ทำางาน ท้ังท่ีไทยเป็นประเทศท่องเท่ียว 

และแม้รัฐบาลอนุญาตให้วิสาหกิจชุมชนผลิตเหล้าขายได้ แต่กลับ

ห้ามขายผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ผลิตไม่สามารถบอกว่าส่ิงท่ีอยู่ใน

ขวดคืออะไร เป็น จิน วอดก้า หรือรัม จึงต้องใช้ความกล้าหาญ นำา

ทฤษฎีไม้เสียบลูกช้ิน ทะลุทุกกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค ทะลุปัญหา

ต่างๆ เหล่าน้ีไปด้วยกัน”

นอกรอบยังมีโอกาสได้เสวนากับ “อาจารย์เจริญ เจริญ

ชัย” อ.คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี ถึงเมื่อคร้ังท่ีพิจารณาร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าใน

สภา แล้วตัวแทนกรมสรรพสามิตมีการพูดว่ากรมฯ ได้ปรับปรุง

กฎกระทรวง ซ่ึงแน่นอนว่าจะยกเลิกทุนจดทะเบียน และทบทวน

กำาลังการผลิตให้เหมาะสมกับการควบคุม โดยจะใช้เวลาในการ

ปรับปรุงภายใน 3 เดือน และจะเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้บังคับ

ใช้โดยเร็ว

“อ.เจริญ” กล่าวว่า ถ้าแก้ไขได้ก็จะเป็นการดี และท้ิงท้าย

ว่า น่ีก็อีกไม่ก่ีวันก็จะครบ 3 เดือนท่ีเขาว่าไว้ต้ังแต่เมื่อวันท่ี 8 มิ.ย.

 มินน่ีเมาธ์

ขวากหนามสุราพื้นบ้าน

เ

โชว์ดีล‘ป้อม’ผนึกกำ�ลังช่วยน้ำ�ท่วม

ชังชาติ ‘ด้วยแรงริษยา’

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

ลน่าน” ก็มันเข่้ียวเขาละ

ช่วงน้ี วันๆ ไม่ต้องทำาอะไร.....

คิดแต่ประเด็นย่ำาเหยียบ “นายกฯ ประยุทธ์” ให้สัมภาษณ์

บ้าง ต้ังวงเสวนาบ้าน้ำาลายบ้าง

ก็ “สรรประเด็น” เล้ียงกระแสข่าวไปเรื่อยๆ

จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำาวินิจฉัยเรื่อง ๘ ปีนายกฯ ออก

มาโน่นล่ะ

ถ้าตรงใจ ก็สัมโมทนียกถา แต่ถ้าไม่ตรงใจ ก็คงดาหน้ากันออก

มาทอดผ้าบังสุกุลตามสไตล์พวกเขา

เมื่อวาน (๓๐ ส.ค.๖๕) อ่านข่าวท่ีเขาเสวนากันในหัวข้อ “๘ ปี 

ประยุทธ์ พอเถอะครับ”

ผมว่า เอาเวลาไปซักกระโปรงให้หัวหน้าครอบครัวใหญ่จะมี

ความดี-ความชอบมากกว่า และดีกว่ามาทำาอะไรในทางด้อยค่า-ด้อย

ศักด์ิศรี ตำาแหน่ง “ผู้นำาฝ่ายค้าน” นะ

น่ีถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์และตวัดล้ินถึงจมูกได้เหมือนพวก

เพื่อไทย ก็จะบอกว่า

“พอ-ไม่พอ” เรื่องของกู ไม่หนักหัวกระบาลใคร ในเมื่อเรื่องถึง

ศาล ก็รอศาลท่านจะวินิจฉัย ผลออกมาอย่างไร ก็เป็นอย่างน่้ัน

จะต้องมาเท่ียว “น่ังไล่-ยืนไล่” ให้ออกไป ด้วยเหตุผลใด?

 ก่อนว่าคนอื่นเขา ลองนึกย้อนดูพฤติกรรมตัวเองและนายตัวเอง

ซักนิด ก็น่าจะละอายใจบ้าง

หรือว่า “ยางมนุษย์” ไม่มีแล้ว? 

ท่ีมันปากกันในวงเสวนา ว่า.........

“๘ ปีท่ีอยู่กับระบอบประยุทธ์ พ่ีน้องประชาชนยากลำาบากในทุก

มิติ จนตอบแทบไม่ได้ว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนของเวทีโลก 

เพราะตลอด ๘ ปี  นับต้ังแต่การรัฐประหาร ๒๕๕๗ สังคมโลก

ส่วนใหญ่เป็นประเทศประชาธิปไตย ‘ไม่ให้การยอมรับ’

อีกท้ังกลไกท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อรองรับการสืบทอดอำานาจ  ล้วนแต่

ได้แสดงออกให้เห็นชัดแล้วว่าได้ทำาลายประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา

อย่างรุนแรง 

หากระบอบประยุทธ์  ยังอยู่ต่อไป ระบอบประชาธิปไตยของ

ประเทศจะถูกทำาลายอย่างส้ินเชิง 

เพราะประชาชนจำานวนหน่ึงส้ินหวังกับระบบรัฐสภาท่ีล้มเหลว

ด้วยกลไกท่ีเขาวางเอาไว้อย่างแนบเนียน”

เน่ีย.....

ท่ีพูด พูดด้วยข้อเท็จจริง หรือเสกสรรป้ันแต่งพูดด้วยแรงริษยา-

อาฆาต ขอถาม?

-๘ ปี พ่ีน้องประชาชนลำาบากทุกมิติ

-๘ ปี ไม่รู้ว่าไทยอยู่ตรงไหนของเวทีโลก

-๘ ปี สังคมโลกไม่ให้การยอมรับ

-๘ ปี ทำาลายประชาธิปไตย

ชลน่าน ไหนลองยกตัวอย่างตามหัวข้อท่ีกล่าวหามาให้ประชาชน

ทักษิณเป็นนายกฯ ๕ ปีกว่า รวมนอมินี ท่้ังสมัคร สมชาย และย่ิง

ลักษณ์ ก็ร่วม ๑๐ ปี

-ทักษิณ สร้างรถไฟฟ้า ๑ สาย “แอร์พอร์ตลิงก์” ระยะทาง ๒๘.๕ กม.

-พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ สร้าง ๒ สาย “สีแดงเข้ม” (บางซื่อ-รังสิต) 

และ “สีแดงอ่อน” (บางซื่อ-ตล่ิงชัน) ๔๑.๓ กม.

-สมัคร สุนทรเวช ๑ สาย “สีเขียว” (แบร่ิง-สมุทรปราการ) ๑๓ กม.

-สมชาย วงศ์สวัสด์ิ ไม่ได้สร้าง แต่ไม่ว่าอะไร เพราะเป็นแป๊บเดียว

-อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ๒ สาย “สีม่วง” (บางใหญ่-บางซื่อ) และ 

“สีน้ำาเงิน” ต่อขยาย (หัวลำาโพง-บางแค) และ (บางซื่อ-ท่าพระ) ๔๖ กม.

-ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ๑ สาย “สีเขียว” ต่อขยาย (หมอชิต-คูคต) ๑๙ กม.

ทีน้ี มาดู ๘ ปีของพลเอกประยุทธ์บ้างนะ ว่าสร้างก่ีสายให้ประชาชน

ได้ใช้

“๑๐ สาย” ครับ!

-สายสีม่วง (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) ๒๓.๖ กม.

-สีแดงอ่อน (ตล่ิงชัน-ศาลายา) ๑๔.๘ กม.

-สีแดงเข้ม (รังสิต-ธรรมศาสตร์) ๘.๙ กม.

-สีทอง (กรุงธนบุรี-ประชาธิปก) ๒.๗ กม.

-สีแดงอ่อน (พญาไท-หัวหมาก), แดงเข้ม (บางซื่อ-หัวลำาโพง) ๒๕.๙ 

กม.

-สีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี) ๒๒.๕ กม.

-สีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ๓๔.๕ กม.

-สีเหลือง (ลาดพร้าว-สำาโรง) ๓๐.๔ กม.

-สีส้มตะวันตก (ศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์) ๓๕.๙ กม.

-สีแดง (ตล่ิงชัน-ศิริราช) ๕.๗ กม.

๑๐ สาย รวมระยะทางท้ังหมด ๒๐๔.๙ กม.ครับพ่ีน้อง!

ชลน่าน เป็นคนเหนือ อยู่จังหวัดน่านใช่ม้ัย?

สมัยก่อน ตอนคอมมูนิสต์บุก ผมไปทำาข่าวท่ีทุ่งช้าง รถว่ิงได้แค่ช่วง

กลางวัน ตกเย็นท้ังเส่ียงและท้ังเสียวเส้นทาง 

สะดวกหน่อยก็น่ังรถไฟไปลงเด่นชัย นอนมุ้งท่ีโรงเต๊ียมให้เรือดแทะ

รอสว่าง ใต้ถุนก็เจ๊ียวด้วยสามล้อท่ีมาต้ังวงก๊งตอนค่ำา

เรียกว่าไปลำาบาก-ลำาบน แล้วตอนน้ี ชลน่านรู้แล้วใช่ม้ัย ว่ารถไฟท่ีพ่ี

น้องชาวเหนือฝันค้าง ว่าจะสร้าง มา ๖๒ ปี ผ่านมาเป็นสิบๆ รัฐบาล รวม

ท่้ังรัฐบาลทักษิณ ก็ไม่เคยเป็นจริงซักทีน้ัน

๘ ปี ประยุทธ์ทำาฝันพ่ีน้องชาวเหนือ “เกิดเป็นจริง” แล้ว ลงมือทำา

แล้ว จาก “เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ” บุกป่าผ่าเขาเป็นระยะทาง ๓๒๓.๗ 

กม. มีท้ังหมด ๒๖ สถานี

จะเปิดใช้ปี ๒๕๗๑ ส่งท้ายพลเอกประยุทธ์ “ครบวาระ ๘ ปี” ใน

ตำาแหน่งนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญพอดีเลย!

เน่ีย...เมื่อเสร็จ ถ้าชลน่านยังอยู่ จะไปน่าน ประหยัดเงินหลวง น่ัง

รถไฟแทนเครื่องบินไปลงแพร่ก็ได้ แพร่กับน่าน ใกล้กันแค่ “ตูดมาก้น” 

เท่าน้ันเอง

ชลน่านมีปากสักแต่พูดว่า ๘ ปี ประยุทธ์ ทำาประชาชนลำาบากทุกมิติ

แล้วไม่บอกด้วยล่ะว่า ในรอบ ๓-๔ ปีมาน้ี ไทยต้องเจอวิกฤต

จากปัญหาอะไรบ้าง แหกตาหาข้อมูลอ่านบ้างนะ ว่ามีประเทศไหนใน

โลกสุขสบายบ้าง?

ตรงกันข้าม คนมากกว่าคร่ึงค่อนโลก “อิจฉาไทย” ว่ารับมือได้

ทุกวิกฤต 

“๑ ลำาบากไทย” เทียบค่าเท่ากับ “ล้านสุขสบาย” ของคนท้ังยุโรป-

สหรัฐฯ และอีกหลายๆ ประเทศ

รู้ไว้บ้างนะชลน่าน......

บอกโป๊งเหน่งคู่เสวนาท่ีชอบโม้เป็นกูรูเศรษฐกิจด้วย ว่าตัวเลข 

“พระเจ้าช่วย” ด้านท่องเท่ียวของเราออกมาแล้ว

“คาดว่าส้ินปีน้ี........

 จะมีจำานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ รวม ๑๐ ล้านคน เฉพาะช่วง

คร่ึงปีหลัง (ก.ค.-ธ.ค.๖๕) จะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติ ประมาณ ๗.๕ ล้านคน 

เพ่ิมข้ึน ๑,๘๔๐% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๖๔ 

สร้างรายได้ ๔ แสนล้านบาท”

น่ีเป็นตัวเลขจาก “สร้างไทยไปด้วยกัน” เขารายงาน

แล้วท่ี “ชังชาติ” ตัวเองด้วยคำาถามว่า ประเทศไทยอยู่ตรงไหน

ของเวทีโลก?

ก็ไม่รู้ซีนะ..ชลน่าน เห็น Moody’s Investors Service คงอันดับ

ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยท่ี Baa1 หรือเทียบเท่า BBB+ 

และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย ท่ีระดับ “มี

เสถียรภาพ”

บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือช้ันนำาญ่ีปุ่น “Rating and Invest-

ment Information, Inc. (R&I)” คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย 

(Sovereign Credit Rating) ท่ี A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของ

ประเทศไทย อยู่ในระดับ “มีเสถียรภาพ” (Stable Outlook)

“ผู้อำานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก” เชิญให้ประเทศไทยเป็น 

“ประเทศต้นแบบ” ประเทศท่ี ๓ 

นำาร่องจัดกิจกรรมการทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณี

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพถ้วนหน้า ในการรับมือการ

ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 

และรู้แล้ว ห้ามชลน่านบอกทักษิณเด็ดขาด เด๋ียวน้ำาลายมันไหล

รีบกลับมา เมื่อรู้ว่า ไทยมีทองคำาสำารองต้ัง ๒๔๔.๒ ตัน เป็นอันดับ ๑ 

ในอาเซียน

และอ้อ.....

อ้อเพ่ิงนึกได้ ไม่ใช่อ้อจันทร์ส่องหล้า คือจะบอกว่า

ประเทศไทย โดยนายกฯ ประยุทธ์ จะอยู่บนเวทีโลก ณ จุด “เป็น

เจ้าภาพ” จัดงาน APEC 

โดยมีผู้นำาระดับโลก จาก ๒๑ เขตเศรษฐกิจ มากระทบไหล่กันท่ี 

“ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ”

เวทีน้ี “โทน่ี เอ๋ง” ได้แค่อิจฉา..... 

เหมือน “หมาเห็นข้าวเปลือก” ไปเท่าน้ันเอง!

เห็นซิ? 

อย่าสักแต่พูดลอยๆ แบบครอบจักรวาล มันเสียเกียรติภูมิตำาแหน่ง 

“ผู้นำาฝ่ายค้าน” รู้ม้ัย

ผมก็ไม่ใช่ญาติโยมนายกฯ ประยุทธ์หรอก รู้จักก็ไม่เคยรู้จัก 

ทักษิณนายพวกคุณด้วยซ้ำา.......

ผมยังรู้จักมักคุ้นมากกว่า ถ้าจะประจบแดกน่ะนะ ผมประจบนายคุณ

ไม่ดีกว่าหรือ อย่างน้อย ก็มีน้ำาข้าวให้เลีย

ก่อนเข้าการเมือง นายพวกคุณบอก “ผมรวยแล้วไม่โกง”

พออำานาจการเมืองอยู่ในมือแล้ว นายพวกคุณเป็นตัวต้ัง-ตัวตีซะเอง 

“โกงเอามาแบ่งกัน” สะบ่้ันห่ันแหลก 

ถึงข้ันคุณนายส่งคนไปก้ันม่านชักเปอร์เซ็นต์ทุกโครงการในแต่ละ

กระทรวง!

แบบน้ัน จะให้ผมไปเลียเชียร์ข่าว ใครทำาได้-ก็ทำาไป แต่ผมไม่ชอบ

กินน้ำาข้าว จึงขอบาย 

อีกท้ังพ่อ-แม่ผมสอน “ต้องช่วยคนดี-คนอัปรีย์-จัญไรต้องเหยียบ”

นายกฯ ประยุทธ์ท่ีพวกคุณด่าจนพจนานุกรมหมดเล่มก็ยังไม่หยุด

น้ัน ขอถามว่า 

“๘ ปี ค้นหาเรื่องที่นายกฯ ประยุทธ์ ‘โกงบ้าน-กินเมือง’ ได้ซัก

เรื่องม้ัย?”

ก็หาไม่ได้ เพราะไม่มี ต่างกับนายพวกคุณจากหน้ามือเป็นหลังตีน 

แตะตรงไหน แม่ง...เป็นโกงตรงน้ัน 

ไม่เชื่อไปถาม “เหนาะ”!

เอาทุกเรื่องท่ีพวกคุณเค้นคำาด่านายกฯ ประยุทธ์ไปแปะกำาแพงข่าว 

แค่เอาชื่อประยุทธ์ออก 

ทุกคนอ่าน ก็รู้เลย....

ว่าน่ีมันพฤติกรรมไอ้.....แม้วชัดๆ!

เอ้า....ผมจะยกตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ มาให้เห็น ว่า ๘ ปี ของประยุทธ์

น่ะ ประชาชนลำาบากทุกมิติจริงม้ัย?

เอาเรื่องรถไฟฟ้าในกรุงและชานเมืองก่อน เพราะใกล้ตัว-ใกล้ตา 

พิสูจน์ได้

“ช

เพราะมีการแบ่งพื้นที่ กทม.ตาม

เขตต่างๆ เช่น ฝั่งธนบุรี เป็น

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ 

ส่วนพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนบนเป็น

ของกองทัพอากาศ ส่วนกองทัพ

บกคือพื้นที่ตอนใน อะไรช่วย

ได้ก็จะช่วย โดยทุกเขตมีการ

ประสานงานอยู่แล้ว ถ้าส่วนไหน

ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องเข้าไป

ฟื้นฟูเหมือนพื้นที่ภาคเหนือ

ขณะที่นายชัชชาติกล่าว

ว่า หน่วยปฏิบัติมีการประสาน

งานกันมาตลอด มีผลงานเป็น

รูปธรรมหลายจุด ซึ่ง ผบ.ทบ. 

ก็รู้จักเจ้าหน้าที่ กทม. แสดงว่า

ทำางานมาต่อเนื่อง ตั้งแต่คลอด

ลาดพร้าว คลองเปรมประชากร 

ซึ่งเราก็อุ่นใจมีหลายหน่วย

งานมาช่วยเพื่อดูแลประชาชน 

บริเวณนี้เป็นจุดอ่อนที่ต้องวาง

แนวกระสอบเพิ่ม วันนี้บรรจุ

ประมาณ 20,000 ใบ ซึ่ง กทม.มี

แต่พนักงานกวาด ก็กวาดตั้งแต่

ตี 5 แต่เมื่อได้เจ้าหน้าที่ทหารก็

ทำาให้เร็วขึ้น จึงขอบคุณ ผบ.ทบ.

ด้วย นอกจากนี้ก็จะขอให้ทหาร

ช่วยในมิติอื่น เช่น เก็บขยะหน้า

จุดระบายน้ำา การขุดลอกคูคลอง 

หาจุดแก้มลิงหน่วงน้ำา ซึ่งจริงๆ 

ทหารทำามาหลายเรื่อง รวมถึง

การดูแลจัดการชุมชนริมคลอง

จากนั้น พล.อ.ณรงค์พันธ์

เดินทางต่อไปยังซอยราษฎร์ 

บรูณะ 11 เขตราษฎรบ์รูณะ ตรวจ                                                        

เยี่ยมการปฏิบัติงานของกองพล

ที่ 1 รักษาพระองค์ ในการก่อ

กระสอบทรายบริเวณแนวตลิ่ง

แม่น้ำาเจ้าพระยา แล้วเดินทาง

ต่อไปยังใต้ทางด่วนพระราม 

9 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขต

ห้วยขวาง ดูการปฏิบัติงาน

พื้นที่คลองแสนแสบ-ลาดพร้าว 

(บึงพระราม 9) และรับฟัง

บรรยายจากสำานักการระบาย

น้ำา กรุงเทพมหานคร ในการ

บริหารจัดการน้ำาในพื้นที่ เพื่อ

รองรับน้ำาจากเขื่อนเจ้าพระยา

และน้ำาจากฝนที่ตกหนัก 

อย่ า ง ไรก็ ตาม การ

ประสานงานครั้งเกิดขึ้นภาย

หลังที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รักษาราชการแทน

นายกรัฐมนตรี ได้ โทรศัพท์สาย

ตรงถึงนายชัชชาติในการป้องกัน

น้ำาท่วม โดยใช้กำาลังทหารเข้า

สนับสนุนงาน กทม.ช่วงสุด

สัปดาห์ที่ผ่านมา.

เทกระจาดงบฯ5พันล.

69จังหวัดอิ่มถ้วนหน้า
ทำาเนียบฯ • ครม.อนุมัติงบ 

5,283 ล้านบาท 2,086 โครงการ 

69 จังหวัด เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่ง

เก็บกักน้ำาในความรับผิดชอบ

ของ อปท. 

เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. นายอนุชา 

บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายก

รัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติ

หน้าท่ีโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติ

งบประมาณ 5,282,570,100 บาท 

เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม

ถนน และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำา

ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีได้รับความ

เสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้

กับประชาชนพ้ืนท่ีใน 69 จังหวัด 

จำานวน 2,086 โครงการ เพื่อเร่ง

ฟ้ืนฟูส่ิงก่อสร้าง ถนน และพัฒนา

แหล่งกักเก็บน้ำาในพ้ืนท่ีของ อปท.

ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ

และมีประสิทธิภาพโดยเร็ว โดย

ครอบคลุมท่ัวประเทศทุกภูมิภาค 

ท้ังน้ี หน่วยรับงบประมาณ 

ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน

จังหวัด จำานวน 12 จังหวัด 414 

โครงการ วงเงิน 528,498,100 บาท 

เทศบาลนคร จำานวน 1 จังหวัด 2 

โครงการ วงเงิน 20,989,000 บาท 

เทศบาลเมือง จำานวน 10 จังหวัด 

19 โครงการ วงเงิน 67,192,100 

บาท กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน จำานวน 68 จังหวัด 1,651 

โครงการ วงเงิน 4,665,890,900  

บาท เทศบาลตำาบล จำานวน 58 

จังหวัด 430 โครงการ วงเงิน 

1,230,243,800 บาท องค์การ

บริหารส่วนตำาบล จำานวน 68 

จังหวัด 1,221 โครงการ วงเงิน 

3,435,647,100 บาท 

วงเงินงบประมาณ จำาแนก

ตามภาคดังน้ี ภาคเหนือ จำานวน 

9 จังหวัด 183 โครงการ วงเงิน 

346.13 ล้านบาท ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ จำานวน 19 จังหวัด 

883 โครงการ วงเงิน 1,884.28 

ล้านบาท ภาคกลาง จำานวน 16 

จังหวัด 580 โครงการ วงเงิน 

1,146.00 ล้านบาท ภาคตะวันออก 

จำานวน 7 จังหวัด  52 โครงการ 

วงเงิน 142.02 ล้านบาท ภาค

ตะวันตก จำานวน 5 จังหวัด 65 

โครงการ วงเงิน 325.90 ล้าน

บาท ภาคใต้ จำานวน 13 จังหวัด 

323 โครงการ วงเงิน 1,438.24 

ล้านบาท 

นายอนุชากล่าวว่า โครง 

การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม

ถนน และพัฒนาแหล่งเก็บกัก

น้ำาที่อยู่ในความร่วมรับผิดชอบ

ของ อปท. เช่น ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมแซม

ถนนลาดยางมะตอย ปรับปรุงผิว

จราจรจากลูกรังเป็นถนนหินคลุก

บดอัด ซ่อมแซมไหล่ถนน ขุดลอก

คูคลองและขุดสระน้ำา เป็นต้น 

ซึ่งที่ประชุม ครม.เน้นย้ำาให้จัด

ทำาแผนปฏิบัติงานและแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนกันยายน 2565 โดย

คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

ราชการและประชาชนด้วย. 

หลาน‘รมต.’นอนคุกคดีชำาเรา
ไทยโพสต์ • “เอ็ม” วืดประกัน 

หลังศาลยกคำาร้องขอปล่อยตัว 

ขณะที่เหยื่อสาวร้องคัดค้าน

ประกัน หวั่นกลัวหลานอดีต 

รมต.ได้ประกันตัวทำาลายหลัก

ฐาน

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่ศาล

อาญา ถ.รัชดาภิเษก พนักงาน

สอบสวน สน.โชคชัย นำาตัว

นายอภิดิศร์ อินทุลักษณ์ หรือ

นายเอ็ม อาชีพนักธุรกิจด้าน

บันเทิง ซึ่งเป็นหลานชายอดีต

รัฐมนตรีต่างประเทศหลายสมัย 

ผู้ต้องหาคดีข่มขืนกระทำาชำาเรา

นักแสดงสาว ไปขออำานาจศาล

ครั้งแรกเป็นเวลา 12 วัน เพราะ

พนักงานสอบสวนจะต้องสอบ

พยานเพิ่มเติมอีก 4 ปาก ท้าย

คำาร้องพนักงานสอบสวนขอ

คัดค้านการประกันเนื่องจากคดี

มีอัตราโทษสูง เกรงว่าหากปล่อย

ชั่วคราวผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิง

พยานหลักฐาน ศาลพิจารณา

คำาร้องและสอบถามผู้ต้องหา

แล้วไม่คัดค้านจึงอนุญาตให้

ฝากขัง ต่อมาทนายความของ                                                   

นายอภิดิศร์ ผู้ต้องหา ได้ยื่นคำา    

ร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด 

2 แสนบาทระหว่างการฝากขัง

อย่ า ง ไรก็ ตาม ศาล

พิเคราะห์แล้วเห็นว่าพนักงาน

สอบสวน ผู้ร้องคัดค้านการ

ปล่อยชั่วคราว รวมทั้งมีผู้เสีย

หายคัดค้านด้วย หากปล่อย

ชั่วคราวผู้ต้องหาแล้วอาจจะ

ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 

ประกอบกับผู้ต้องหาไม่ยินยอม

ให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบ

โทรศัพท์ของผู้ต้องหาเพื่อตรวจ

สอบเท็จจริงในแชตไลน์ กรณีมี

เหตุอันควรให้เชื่อว่า หากปล่อย

ชั่วคราวแล้วผู้ต้องหาอาจไป

ทำาลายหลักฐานและยุ่งเหยิงกับ

พยาน ในชั้นนี้จึงไม่อนุญาตให้

ปล่อยชั่วคราว ยกคำาร้อง ทั้งนี้

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะนำาตัวนาย

นายอภิดิศร์ ผู้ต้องหา ไปคุมขังไว้

ที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพฯ ต่อไป.

ไทยโพสต์ • “บิ๊กป้อม” สั่งหน่วยงานเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับฤดู

ฝน ให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด “บิ๊กบี้” ควง “ชัชชาติ” 

ตรวจบรรจุกระสอบทรายริมเจ้าพระยา เปรียบทหารเหมือนลูก

หลานช่วยเจ้าหน้าที่ กทม. 

เม่ือวันท่ี 30 ส.ค. ท่ี

ทำาเนียบรัฐบาล นายอนุชา 

บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายก

รัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

แถลงภายหลังการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในท่ีประชุม 

ครม. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

รักษาราชการแทนนายกฯ ให้

ข้อส่ังการเก่ียวกับเหตุการณ์น้ำา

หลาก น้ำาล้นตล่ิง น้ำาท่วมฉับ

พลันในปัจจุบัน เนื่องจากในช่วง

สัปดาห์ท่ีผ่านมามีสภาพอากาศ

ท่ีมีฝนปกคลุมท่ัวทุกภาคของ

ประเทศไทย โดย พล.อ.ประวิตร

ให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและ

เตรียมความพร้อมเพื่อรับฤดูฝน 

ดูแลช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับ

ผลกระทบน้อยท่ีสุด เน้นความ

รวดเร็ว กระจายความช่วยเหลือ

ให้ท่ัวถึง พิจารณาปรับแผนให้ทัน

ต่อสถานการณ์ ลดความเสียหาย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน 

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์

แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก 

นำา พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัว

ล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมนาย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่

ตรวจเยี่ ยมการปฏิบัติ งาน

ของเจ้าหน้าที่ และรับทราบ

สถานการณ์น้ำาในพื้นที่บริเวณ

สวนสาธารณะใต้สะพานตากสิน 

เขตสาทร พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้า

หน้าที่ทหาร-กทม. ที่ทำาการ

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. พร้อมด้วยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ช่วยกันตักทราย

ใส่กระสอบเพื่อทำาแนวกั้นน้ำา บริเวณจุดที่จะเกิดน้ำาไหลท่วมจากแม่น้ำาเจ้าพระยา ที่อาจจะสูงขึ้นจาก

การปล่อยน้ำาของเขื่อนเจ้าพระยา บริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานตากสิน เขตสาทร กทม.

กรอกกระสอบทรายเพื่อทำาแนว

กั้นน้ำา บริเวณจุดที่จะเกิดน้ำาไหล

ท่วมจากแม่น้ำาเจ้าพระยาที่อาจ

จะสูงขึ้นจากการปล่อยน้ำาของ

เขื่อนเจ้าพระยา

ทั้งนี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์

กล่าวว่า เรามาช่วยกันให้ประชา 

ชนอุ่นใจ มาสนับสนุน กทม. 

เพราะต้องยอมรับว่า กทม.งาน

มีมาก ในสถานการณ์แบบนี้จะ

เห็นว่าเจ้าหน้าที่ กทม.อาวุโส 

งานหนักแบบนี้ ทหารก็พร้อม 

เพราะเขาคือลูกหลาน คนหนุ่ม

ที่อยากมาช่วย ตนได้บอกกับผู้

ว่าฯ กทม.ว่าทหารอยากมาช่วย 

พวกเขาเต็มใจ ก็เหมือนมาช่วย

พ่อแม่ พี่น้องตัวเอง เหมือนญาติ

กัน เพราะเราเป็นคนไทย

พล.อ.ณรงค์พันธ์กล่าวอีก

ว่า หาก กทม.มีพื้นที่เสี่ยงตรง

ไหนก็พร้อมช่วยเหลือเต็มขีด

ความสามารถ ซึ่งไม่ใช่แค่ทหาร 
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4 บทความ

ทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด เมื่อวันอังคาร บิ๊กป้อม-

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษา

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เป็นครั้งแรก หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำา

วินิจฉัยให้ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี หยุด

ปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าศาลจะมีคำาวินิจฉัยกรณีการดำารงตำาแหน่งนายกฯ                                                                            

วาระ 8 ปี โดย บิ๊กป้อม นั่งเก้าอี้ประจำาตำาแหน่งรองนายกฯ ที่

เดิม ส่วนเก้าอี้นายกฯ ได้ปล่อยว่างไว้ 

คงเป็นการให้เกียรติหรือกลัวอาถรรพ์ก็

ไม่ทราบได้ ส่วน บิ๊กตู่ ในฐานะ รมว.

กลาโหม ไม่ได้เดินทางเข้าประชุม แต่

วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาร่วมประชุม

ด้วย ที่สำาคัญ ครม.ได้มีมติเห็นชอบคำา

สั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ 215/2565 

เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี

รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และ

มอบอำานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการ

แก้ไขคำาสั่งเดิม ทำาให้ บิ๊กป้อม มีอำานาจ

หน้าที่เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรี สามารถแต่งตั้งข้าราชการและ

อนุมัติงบประมาณได้...•

งานนี้ถือว่า บิ๊กป้อม มีอำานาจเต็มในทางกฎหมาย และมี

บารมีเต็มเปี่ยม ถนนทุกสายกำาลังมุ่งสู่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ใน ร.1 

ทม.รอ. หัวกระไดไม่แห้ง ซึ่งการเข้ามารักษาราชการแทนนายกฯ 

เป็นเรื่องที่ บิ๊กป้อม คาดการณ์ล่วงหน้าและเตรียมการไว้แล้ว ต่อ

จากนี้จับตาศาล รธน.จะวินิจฉัยให้บิ๊กตู่ได้ไปต่อหรือพ้นตำาแหน่ง

นายกฯ ไปเลย บิ๊กป้อม ก็เตรียมการไว้ทุกประตู และมองข้าม

ช็อตไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า แต่คงไม่ได้หวังจะเป็นนายกฯ 

หลังการเลือกตั้ง แต่หวังเป็นก่อนเลือกตั้งมากกว่า ส่วนกระแส

ข่าวปรับ ครม.ต้องเบรกไว้ก่อน ครม.ยังทำางานได้ รอศาลวินิจฉัย

สถานะบิ๊กตู่แล้วค่อยว่ากันทีเดียว...•   

คณะหลอมรวมประชาชน นำาโดย นายจตุพร พรหมพันธุ์ 

และ นายนิติธร ล้ำาเหลือ ยังเดินหน้า หยุดอำานาจของคณะ 3 ป. 

ได้เดินทางมาอ่านแถลงการณ์ที่ศูนย์

รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล พร้อม

ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประวิตร ในฐานะ

รักษาการนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ปรับ 

พล.อ.ประยุทธ์ ออกจากตำาแหน่ง รมว.

กลาโหม ระหว่างถูกศาล รธน.สั่งให้

หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เพื่อความ

เหมาะสม แต่ถึงแม้ บิ๊กป้อม จะเคย

ไม่พอใจที่ บิ๊กตู่ ยึดเก้าอี้ รมว.กลาโหม 

และการกำากับดูแลสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติไปดูเอง ทำาให้บิ๊กป้อมแทบไม่เหลือ

อำานาจอะไร แต่ พี่ใหญ่ คงไม่หัก น้อง

ตู่ ตามที่ถูกเสี้ยม หาก บิ๊กตู่ จะลงจากอำานาจ พี่น้อง 3 ป.ปิด

ห้องหารือกัน แล้วประกาศว่า ผมพอแล้ว จะสง่างามกว่า เพราะ

คณะหลอมรวมฯ ยังจัดชุมนุมต่อเนื่อง วันอาทิตย์นี้จะจัดชุมนุมที่

ศูนย์กลางธุรกิจในเขตเมือง ม็อบขย่มไปเรื่อยๆ ก็สะเทือนไปทั่วทุก

องคาพยพเหมือนกัน...•

งามหน้าจริงๆ สำาหรับกรณี ส.ต.ท.หญิงซ้อมทหารรับ

ใช้ ส.ท.หญิง ประจานความเละเทะของระบบตำารวจ-ทหาร ที่

ฝากฝังเข้ารับราชการแล้วนอนกินภาษีประชาชนฟรีๆ เมื่อ นาย

วัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้อง

ให้วุฒิสภาสอบข้อเท็จจริง แต่ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ ไพร รอง

ประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรม 

กลับให้เปิดชื่อ ส.ว.ที่มีกิ๊กเป็น ส.ต.ท.หญิง หากไม่เปิดชื่อก็จะไม่

สอบสวน ทั้งที่ ส.ว.มีหน้าที่สอบสวนหาตัว ส.ว.คนดังกล่าวว่า

ทำาผิดจริยธรรมอย่างไรบ้าง ทำาให้ นายวัชระ ขู่ว่า “หาก ส.ว.ไม่

สอบสวน ผมจะถวายฎีกาต่อประธานองคมนตรีเพื่อขอความเป็น

ธรรม เพราะ ส.ว.และ ส.ต.ท.หญิงคน

นี้ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงเป็น

เรื่องที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท” 

เจอไม้นี้เข้าหากยังอุ้มกันอีกระวังจะเน่า

กันทั้งหมด...•

ข่าว เจ๊เจี๊ยบ-อมรัตน์ โชคปมิตต์

กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 

(ก.ก.) จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ใน

การเลือกตั้งครั้งหน้า ทำาเอากองเชียร์

พรรค ก.ก. ตลอดจนกลุ่มสามนิ้วต่างพา

กันเสียดาย เพราะที่ผ่านมา ส.ส.เจี๊ยบ

มีบทบาทโดดเด่นในสภา โดยเฉพาะ

การปะทะคารมกับ พล.อ.ประยุทธ์ และยังใช้ตำาแหน่ง ส.ส.ช่วย

ประกันตัวกลุ่มผู้ชุมนุมบ่อยครั้ง ซึ่งก็น่าแปลกใจทำาไมถอดใจแล้ว 

ว่ากันว่าภายในพรรค ก.ก.แตกแยกกันหลายกลุ่มหลายก๊วน นาย

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตแกนนำา

พรรคอนาคตใหม่ ฝ่ายที่มีท่อน้ำาเลี้ยงก็ไม่สนับสนุนพรรคที่ นาย

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นั่งหัวหน้าอีกแล้ว เมื่อพรรคไม่มีท่อน้ำาเลี้ยง 

เลือกตั้งคราวหน้าก็ขัดสน ประกอบกับสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อหาร 100 ใครอยู่ลำาดับหลังเลข 10 ก็มีโอกาสร่วง คู่ต่อสู้

ในสนามก็เป็นฝ่ายเดียวกันคือ พรรคเพื่อไทย สถานการณ์จึงไม่

เหมือนปี 2562 อีกต่อไปแล้ว...• 

ไ

งานแสดงยุทโธปกรณ์ที่ ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจัดขึ้นใน

หลายพื้นที่ อาทิ ดูไบ แอร์ โชว์, สิงคโปร์ แอร์ โชว์, จูไห่ แอร์

โชว์ แต่ละครั้งที่จัดก็จะมีผู้นำาระดับสูงในอุตสาหกรรมการบิน

ทั่วโลกเข้าร่วมงาน รวมทั้งมีนิทรรศการจากบริษัทผลิตเครื่อง

บิน เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินขับไล่ เครื่องบินฝึกหัด เครื่องบิน

ขนส่งสินค้า เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล อากาศยานไร้คน

ขับ ระบบเรดาร์และขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ เครื่องบิน

รบล่องหน รวมถึงยุทโธปกรณ์อีกมากมายนับพันบริษัท.

แอร์โชว์

พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ 

วัชระ 

เพชรทอง 

จตุพร 

พรหมพันธุ์ 

แซมซาย
ลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ.๒๕๓๕ การเมืองไทยเว้นว่าง

รัฐประหารเป็นเวลา ๑๔ ปี และเป็นช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรี

มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นับว่าเป็นประชาธิปไตยมาก

ขึ้นกว่าในช่วงระหว่าง พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๓๑ ที่เป็นช่วงปลอด

รัฐประหาร แต่การเมืองอยู่ภายใต้นายกรัฐมนตรีที่เป็นนายทหารและไม่

ได้มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สำาหรับรัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ สาเหตุที่ผู้เขียน

คิดว่าเป็นสาเหตุที่สำาคัญที่สุดที่ทำาให้เกิดรัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ.

๒๕๔๙ คือการเกิดชุมนุมของประชาชนเป็นจำานวน

มาก ทั้งฝ่ายต่อต้านและฝ่ายสนับสนุน

รัฐบาล ด้วยก่อนหน้านี้ แม้ว่าจะมีการ

ชุมนุมของประชาชน แต่จะเป็นการ

ชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาลเท่านั้น 

เช่น การชุมนุมต่อต้านรัฐบาล

จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในปี 

พ.ศ.๒๕๐๐ ที่เริ่มจากสาเหตุการ

เลือกตั้งสกปรก มีนิสิตนักศึกษา

และประชาชนเข้าร่วมการชุมนุม

ต่อต้านเป็นจำานวนเรือนแสน ซึ่ง

นับว่ามีจำานวนมากที่สุดนับแต่หลัง

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ 

และถือว่ามีจำานวนมาก ทั้งๆ ที่เทคโนโลยีการ

สื่อสารยังไม่ได้ก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ แต่ประชาชนที่

ออกมาชุมนุมก็เป็นประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลเท่านั้น ไม่มีประชาชนที่

ออกมาชุมนุมสนับสนุนรัฐบาลหรือในกรณีเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.

๒๕๑๖ ที่ประเมินได้ว่ามีนิสิตนักศึกษาและประชาชนออกมาร่วมชุมนุม

ต่อต้านรัฐบาลถึง ๕ แสนคน ก็เป็นการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเท่านั้นเช่น

กัน และเช่นเดียวกันกับในปี พ.ศ.๒๕๐๐ จำานวน ๕ แสนคนในปี พ.ศ.

๒๕๑๖ นับว่าเป็นจำานวนมากภายใต้ข้อจำากัดของเทคโนโลยีการสื่อสาร

ในสมัยนั้น ส่วนเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ แม้ว่าจะมีประชาชนที่

เห็นต่างจากนิสิตนักศึกษา และออกมาชุมนุมต่อต้านและใช้กำาลังความ

รุนแรงอย่างทารุณโหดร้ายต่อนิสิตนักศึกษา แต่จำานวนไม่ได้มากเมื่อ

เทียบกับเหตุการณ์ในปี พ.ศ.๒๕๐๐ และ พ.ศ. ๒๕๑๖

ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ปัจจัยที่ทำาให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมการ

ชุมนุมทางการเมืองเป็นจำานวนมากคือ ปัจจัยพัฒนาการเทคโนโลยี

การสื่อสาร โดยเกิดโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร

ทางการเมือง ที่สามารถมีรายการสดที่ถ่ายทอดออกอากาศตลอด ๒๔ 

ชั่วโมงแบบเรียล

ไทม์ สามารถปลุก

ระดมมวลชนจาก

ทั่วประเทศให้ออก

มาชุมนุมประท้วงที่

กรุงเทพมหานครได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และท่ามกลาง

ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิด

ขึ้นจากกลุ่มผู้ประท้วงรัฐบาล 

ผนวกกับพัฒนาการการเติบโต

และตื่นตัวทางการเมืองของ

ประชาชนโดยทั่วไป ได้มีการ

สร้างและใช้วาทกรรมเกินจริง

ของผู้นำามวลชนหรือนักปลุกระดม 

(demagogues) ในการขับเคลื่อน

มวลชน สร้างความเกลียดชังอย่างรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้าม และไม่เปิด

โอกาสให้มวลชนของตนได้มีบทสนทนากับมวลชนของฝ่ายตรงข้าม ด้วย

ผู้นำามวลชนไม่ต้องการที่จะสร้างมวลชนที่สามารถคิด วิเคราะห์ วิพากษ์

ด้วยความคิดของตัวเองได้ (critical mass) พอที่จะทำาให้เกิด “การเมือง

ภาคประชาชน” ที่เข้มแข็ง อิสระและมีคุณภาพ

อีกทั้งการเผยแพร่วาทกรรมดังกล่าวได้เกิดขึ้นภายใต้พัฒนาการ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการสื่อสารที่เข้าถึงผู้คนในเวลาเดียวกัน

พร้อมกันทันที (real time media) และกว้างขวาง ส่งผลให้การสร้างและ

ใช้วาทกรรมเกินจริงของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นโดยแกนนำามวลชนนัก

ปลุกระดม (demagogues) มีอิทธิพลผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพต่อ

มวลชนในจำานวนที่มากกว่าในช่วงที่ยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่

ทันสมัยดังกล่าว

อิทธิพลของเทคโนโลยีในการสื่อสารที่ส่งผลให้เกิดการปลุกเร้า 

และยกระดับความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองออกไปในวง

กว้างและในระดับที่เข้มข้นในการระดมผู้คนออกมาชุมนุม อันปรากฏให้

เห็นได้ในประเทศต่างๆ ได้แก่

๑.สาธารณรัฐประชาชนจีน: จลาจลและการใช้กำาลังความรุนแรง

ครั้งประวัติการณ์ระหว่างชนชาติมุสลิมอุยกูร์และชาวจีนฮั่น ในเขต

ปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงเดือน

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ จนทำาให้รัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางของจีน

ต้องออกนโยบายคุมเข้มการรับ-ส่งข้อมูลสื่อสารในมณฑลซินเจียง

๒.อาหรับสปริง: คลื่นปฏิวัติการเดินขบวน การประท้วงและ

สงครามซึ่งเกิดขึ้นในโลกอาหรับตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตราบ

จนปัจจุบัน โดย “social media” มีบทบาทสำาคัญทำาให้เกิดคลื่นปฏิวัติดัง

กล่าว ผู้ปกครองถูกโค่นจากอำานาจในตูนิเซีย อียิปต์ ลิเบีย และเยเมน 

การก่อการกำาเริบพลเมืองอุบัติขึ้นใน

บาห์เรนและซีเรีย การประท้วงใหญ่เกิด

ขึ้นในแอลจีเรีย อิรัก จอร์แดน คูเวต 

โมร็อกโก และซูดาน และการประท้วง

เล็กเกิดในเลบานอน มอริเตเนีย โอมาน 

ซาอุดีอาระเบีย จิบูตี และเวสเทิร์น สะ

ฮารา

๓.สหราชอาณาจักร: จลาจลเดือน

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ที่เริ่มต้นที่ท็อตแนม 

ตอนเหนือของลอนดอน และลามไปสู่

บริเวณอื่นของกรุงลอนดอนและพื้นที่

อื่นอีกบางพื้นที่ของแคว้นอังกฤษ โดย

เจ้าหน้าที่ตำารวจพบว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่

ทำาให้การจลาจลในอังกฤษครั้งนี้รุนแรง

มาก เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อเหตุนัดแนะกัน

ผ่านโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์รี่

นอกจากการสร้างวาทกรรมเกินจริงเพื่อปลุกเร้ามวลชนแล้ว 

สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกดึงเข้ามาเป็นประเด็นความขัดแย้งทางการ

เมืองระหว่างผู้จงรักภักดีกับผู้ต้องการลดทอนพระราชอำานาจหรือล้มล้าง

สถาบันพระมหากษัตริย์ อันนำาไปสู่การเกลียดชัง โกรธแค้นระหว่างคู่ขัด

แย้งอย่างรุนแรง

จากปรากฏการณ์ต่างๆ ที่กล่าวไปนี้ก็ได้นำามาซึ่งการทำารัฐประหาร

อีกครั้งที่หลังจากเว้นวรรคไปเป็นเวลาถึง ๑๔ ปี ถือเป็นรัฐประหารครั้ง

แรกในศตวรรษที่ ๒๐ ของไทย และเป็นรัฐประหารครั้งแรกที่เกิดขึ้น

ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยมีเสถียรภาพมั่นคงจากการครอง

เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร จากการชนะเลือกตั้ง ได้ที่นั่งในสภา

เป็นจำานวนถึง 377 ที่นั่ง จากที่นั่งทั้งหมด 500 ที่นั่ง คิดเป็น 75.4% 

ถือเป็นคะแนนเสียงที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของไทยที่

ไม่เคยมีพรรคการเมืองใดพรรคเดียวสามารถได้มาก่อน ขณะเดียวกัน 

ก่อนหน้ารัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ การเมืองไทยมีนายก

รัฐมนตรีที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีความต่อเนื่องของระบบ

รัฐสภามาเป็นเวลาถึง ๑๔ ปี นับเป็นเวลาของเสถียรภาพทางการเมือง

ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยด้วย ส่งผลให้เกิดข้อกังขา

ว่าการเมืองไทยจะกลับเข้าสู่วังวนของวงจรอุบาทว์ทางการเมืองอีก

หรือไม่ ตามที่ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ได้เคยเสนอกรอบ

เรื่องวงจรอุบาทว์ของการเมืองไทยไว้ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ ขณะเดียวกัน 

ปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นก็ดูจะเป็นวิกฤตการเมือง

ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยเช่นกัน

“ปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤต

การเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” นี้คืออะไร? โปรดติดตามตอนต่อไป. 

เว้นวรรครัฐประหาร (ตอนที่ ๔)

นที่ 22 สิงหาคม 2565 ขณะที่แทบทุกสายตาจับตา  

กรณี 8 ปี นายกรัฐมนตรี ได้มีการประชุมคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำาเนียบรัฐบาล และมี

ความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทาง “การปฏิรูปประเทศ” เป็นครั้ง

แรก โดยปรากฏอยู่ในเอกสารสรุปการแถลงข่าวข้อ 3 ใน

จำานวนทั้งสิ้น 5 ข้อ และเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 

4.3 การดำาเนินการปฏิรูปประเทศ หน้า 43-1 จนจบหน้า 43-7

ขอสรุปให้เข้าใจกันทั้งจากเอกสารดังกล่าว และจากการไต่ถาม

พูดคุยทำาความเข้าใจเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลำาดับความได้ 13 ข้อดังนี้

1.การดำาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศกำาลังจะสิ้นสุด  

ในเดือนธันวาคม 2565 โดยสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังได้ใน

ระยะเวลาที่กำาหนดไว้ 5 ปีตามรัฐธรรมนูญ

2.บรรลุเป้าหมายตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้ในมาตรา 257 

และ 258 ทุกด้าน ทุกประการ

3.จะไม่มีการจัดทำาแผนการปฏิรูปประเทศใหม่ หรือแผนการ

ปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงใหม่อีกต่อไปแล้ว

4.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 คณะ ครบวาระ 5 ปี

ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ขณะนี้ยังอยู่ต่อเพื่อให้ความเห็น

ชอบในรายงานรอบ 3 เดือน

สุดท้ายของปี 2565 และรายงาน

ประจำาปี 2565 จากนั้นถือว่า

หมดวาระอย่างถาวร

5.รายงานความคืบหน้า

ในการดำาเนินการตามแผนการ                                          

ปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 270 รอบ

เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 

จะเป็นการรอบรายงานรอบ 3 

เดือนครั้งสุดท้าย

6.รายงานประจำาปี 2565 

จะเป็นรายงานสรุปผลการปฏิรูป

ประเทศทั้งหมดตลอด 5 ปี 

คาดว่าจะเสร็จประมาณเดือน

เมษายน 2566

7.ประเด็นการปฏิรูปประ

เทศตามแผนทั้งหมด และแผน

ฉบับปรับปรุง หรือ Big rock 

ให้ไปอยู่ในการดำาเนินการของ

แต่ละหน่วยงานของรัฐตาม

ปกติ และแผนลำาดับ 2 ที่ยังคง

อยู่ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ

8.สอดคล้องกับที่ปี 2566 เป็นปี

แรกภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566-2570

9.ให้ทุกหน่วยงานของรัฐเร่งดำาเนิน                                          

การทบทวน ยกเลิกกฎระเบียบ ข้อ

บังคับ กลไก มติคณะรัฐมนตรี และคณะ

กรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป

ประเทศ 

10.ทั้งนี้ รวมทั้งการพิจารณายกเลิก 

พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ 

พ.ศ.2560

11.และตัดแผนการปฏิรูปประเทศ 

ออกจากกลไกของแผน 3 ระดับ

12.สำานักงาน ป.ย.ป. ที่เป็นกลไก

หลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ตามคำาสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2561 ที่ถูก

กำาหนดให้มีอายุการทำางานเบื้องต้น 5 ปี

และจะครบในปี 2566 แม้จะยังอยู่ใน

กระบวนการทบทวนของ สศช.ร่วมกับ 

ก.พ.ร. เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี แต่เชื่อว่า

จะไม่มีการขยายอายุการทำางานอีกต่อไป

13.สำานักงาน ป.ย.ป. แม้จะมีอายุการทำางานตามลายลักษณ์

อักษร 5 ปี แต่ในทางปฏิบัติ กว่าจะจัดองค์กรเสร็จและมีข้าราชการ

สมัครใจโอนย้ายเข้ามาทำางานในหน่วยงานใหม่ที่มีอนาคตไม่ชัดเจนก็

เมื่อประมาณครึ่งปีหลังของปี 2563 นับจนถึงวันนี้ก็เพียง 2 ปีเท่านั้น

ทั้งหมดนี้ แม้จะยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเสียทีเดียว เพราะบาง

เรื่องกำาหนดให้นำากลับเข้ามารายงานในการประชุมคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติครั้งต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นต้นปี 2566 และทุกเรื่องจะ

ต้องเป็นมติคณะรัฐมนตรี ผมเลยใส่เครื่องหมายคำาถามไว้ท้ายประโยค 

แต่โดยหลักก็น่าจะไม่ผิดไปจากนี้ เพราะประธานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติก็คือนายกรัฐมนตรี จึงพอจะกล่าวสรุปได้ตามที่ขึ้น

เป็นหัวเรื่องไว้ว่า…. รูดม่านปิดฉากยุคปฏิรูป

“ยุคปฏิรูป” เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในรัฐธรรมนูญ 2557 

และปรากฏเป็นบทบังคับในรัฐธรรมนูญ 2560 หลังจากก่อนหน้านี้มี

เสียงเรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งในช่วงตั้งแต่ปลายปี 2556 จาก

ภาคประชาชนหลากหลายกลุ่ม

“ยุคปฏิรูป” กำาลังจะรูดม่านปิดลง หลังจากเปิดแสดงมา 8 ปี 

สะท้อนภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทางการเมืองไทย

แค่ไหน อย่างไร และมีข้อสังเกตเชิงวิพากษ์อย่างไร คงจะได้วิสัชนา

กันต่อไป.

นายคำานูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา 

โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Kamnoon Sidhisamarn 

วั

จลาจลในจีน พ.ศ.๒๕๕๒

จลาจลที่ท็อตแนม อังกฤษ พ.ศ.๒๕๕๔

ห



อเป็นอัยการสูงสุดหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์

ขององค์กรอัยการ หลังที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวัน                                                                 

จันทร์ท่ีผ่านมา มีมติให้ความเห็นชอบให้ นางสาว                                                                              

นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำานักงานที่ปรึกษากฎ 

หมาย ดำารงตำาแหน่งอัยการสูงสุด (อสส.) โดยหลังจากนี้

สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะนำาความขึ้นกราบบังคมทูล

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป

สำาหรับมติที่ประชุมวุฒิสภาประกอบด้วย เห็นชอบ  

205 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่มี และไม่ออกเสียง 7  

เสียง จากสมาชิกวุฒิสภาที่มาแสดงตนทั้งสิ้น 212 คน

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ประชุม

คณะกรรมการอัยการ 

(ก.อ.) ที่มีนายพชร ยุติ                                 

ธรรมดำารง  เป็นประธาน 

ก.อ. ได้มีมติเอกฉันท์เห็น                                   

ชอบให้ น.ส.นารี ดำารง

ตำาแหน่งอัยการสูงสุดคน

ใหม่ ต่อจากนายสิงห์ชัย 

ทนินซ้อน อัยการสูงสุด

ที่จะพ้นวาระบริหารวัน

ที่ 30 กันยายน  2565 

นางสาวนารี มีชื่อ                                       

เล่นว่า เปี๊ยก ถือเป็นอัย 

การสูงสุดคนท่ี 17 สำาเร็จ 

การศึกษานิติศาสตรบัณ 

ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอยู่รุ่นที่ 19 เนติบัณ 

ฑิตไทย ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ Howard 

University, Wash, D.C. U.S.A. ปริญญาโทด้านกฎหมาย

ระหว่างประเทศ The American University Wash, D.C. 

U.S.A. และปริญญาโทด้านกฎหมายการให้ความร่วมมือ

ทางอาญาระหว่างประเทศ Vrije University of Brussel, 

Belgium  (ทุนรัฐบาลเบลเยียม)

เริ่มทำางานที่สำานักงานคดีอาญาธนบุรี สำานักงาน

คดีอาญา สำานักงานอัยการสูงสุด และสำานักงานที่ปรึกษา

กฎหมาย โดยทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษากฎหมายแก่หน่วยงาน

ภาครัฐ และเจรจา ตรวจร่างสัญญาภาครัฐ 

ในปี 2553 เป็นอาจารย์พิเศษที่คณะนิติศาสตร์  จุฬา                                                                                    

ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนท่ีในปี 2554 จะไปดำารงตำาแหน่ง

เลขานุการรองอัยการสูงสุดของนายตระกูล วินิจนัยภาค 

นอกจากนี้ยังได้รับเลือกเป็น ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภท

ข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป 2 สมัย

มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคดีสัญญาจ้างต่างๆ และ

ในอดีตเคยรับผิดชอบคดีใหญ่ๆ มาแล้ว ได้แก่ คดีเพชร

ซาอุดีอาระเบีย คดีฆ่าเจ้าหน้าท่ีการทูตซาอุดีอาระเบีย, สัญ 

ญาเกี่ยวกับพลังงาน สัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เชิง

พาณิชย์ สัญญาร่วมลงทุน, สัญญาการจัดหาวัคซีนและ

ยารักษาโรคระบาดโควิด-19

เป็นพ่ีสาวของอดีตพระเอกดังอย่าง พล ตัณฑเสถียร  

โดยมีพี่น้องทั้งหมด 9 คน ซึ่งพลเป็นน้องคนเล็ก ขณะที่

นางสาวนารีเกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2501 ปัจจุบัน

มีอายุ 64 ปี.

ดังนั้น สำาหรับประชาชนไทยที่แอนตี้ โทนี่ วุ่นซ่ำา ต้อง

เลือกกลุ่มพรรคการเมืองที่มีแนวสร้างสรรค์ เพื่อเป็นกำาลัง

ต้านทานกลุ่มพรรคสังกัด โทนี่ วุ่นซ่ำา แล้วถ้าพรรคพลังประ 

ชารัฐจะเรียกใช้บริการก็จำาเป็นจะต้องให้เกียรติ และนำานโย 

บายที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มพรรคมาสร้างสรรค์

ดังนั้น น้ำาดีต้องร่วมมือกันและต้องไม่กัดกันภายหลัง                                                                              

เพราะหวังลาภยศสรรเสริญและค่าโง่ ถ้าสามารถกระทำาได้                                                                             

เช่นนี้พรรคการเมืองน้ำาดีก็จะสามารถยืนหยัดในวงการเมือง

ไทยได้ ประเด็นท่ีสำาคัญจะต้องคัดเลือกผู้สมัครให้ดีท่ีสุด  อย่า

ใช้คะแนนนิยมในพ้ืนท่ีเป็นหลัก แล้วต้องสามารถควบคุม ส.ส.                                                                                  

ให้อยู่ในระเบียบวินัย อย่ายอมให้ความปรารถนาส่วนบุคคล

ของ ส.ส.มีอิทธิพลเหนืออุดมการณ์ของพรรค ทำาผิดร้ายแรง

ต้องไล่ออกสถานเดียว เพื่อสร้างสรรค์การเมืองน้ำาดีให้เข้ม

แข็ง เพราะนักการเมืองที่สร้างคะแนนนิยมของตนเองด้วย

การใช้ประชานิยมตามใจประชาชนน้ันไว้ใจไม่ได้  เพราะไม่ใช่

จิตอาสาแต่เป็นจิตแสวงหาผลประโยชน์

หวังว่าแนวคิดน้ีจะสามารถช่วยสร้างการเมืองท่ีมีธรรมา                                                                                  

ภิบาลได้ไม่มากก็น้อย พรรคการเมืองประเภทเหยียบเรือสอง                                                                                     

แคมนั้นเป็นพรรคการเมืองเลวร้ายที่สุด สองขั้วที่พรรคการ 

เมืองจะยืนอยู่ก็คือ 

๑.พรรคการเมืองในสังกัดของโทนี่ วุ่นซ่ำา และพันธมิตร 

๒.พรรคการเมืองที่กล้านำานโยบาย พอเพียงลดความ

ฟุ่มเฟือย ลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย 

แต่ดูเหมือนว่าอุดมการณ์การเมืองของทุกพรรคการ 

เมืองที่ผ่านมาตลอด ๙๐ ปี ก็คือขอให้ได้เป็นรัฐบาล.

โกเฮง

 

แน่นอนครับสิ่งแรกที่พรรคการเมืองคิดคือ เข้าไปเป็น

รัฐบาล บางพรรคเจตนาเข้าไปเพื่อบริหารประเทศจริงๆ บาง

พรรคจ้องผลประโยชน์ตาเป็นมัน เมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลสิ่ง

แรกที่ทำาคือถอนทุนคืน 

การเมืองท่ีแบ่งเป็น ๒ ข้ัวในขณะน้ี โดยธรรมชาติแล้ว 

5บทความ

นไง!

ว่าแล้วเชียว

วันก่อนต้ังข้อสังเกตเรื่อง “นายกฯ ลุงป้อม” 

ทำาอะไรในฐานะ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราช 

การแทนนายกรัฐมนตรี ได้บ้าง 

เพราะท้ายคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๓๗/๒๕๖๓ 

บอกว่า...

“ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้

รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหาร

งานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำานาจ

ของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายก

รัฐมนตรีเสียก่อน”

เมื่อ “นายกฯ ลุงตู่” ถูกศาลสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ 

จนกว่าศาลจะมีคำาวินิจฉัยกรณีนายกฯ ๘ ปี แล้ว “นายกฯ 

ลุงตู่” จะให้ความเห็นชอบได้อย่างไร

โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ “คน” และ “เงิน” “นายกฯ 

ลุงป้อม” ต้องไปถาม “นายกฯ ลุงตู่” ก่อน

มันจะทำาได้หรือ

เพราะ “การให้ความเห็นชอบ” ก็ถือเป็นการปฏิบัติ

หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีอย่างหนึ่งเช่นกัน  

“การให้ความเห็นชอบ” ในความหมายนี้ คือการ

อนุมัติ อนุญาต ยินยอม ให้ผ่าน หรือไฟเขียว แล้วแต่จะ

เรียกกัน 

แต่มีผลในทางบริหารราชการแผ่นดินเหมือนกัน  

ก็ได้ข้อสรุปว่า คำาส่ังสำานักนายกรัฐมนตรีท่ี ๒๓๗/๒๕๖๓ 

ไม่ได้ออกมาเพื่อกรณีนายกรัฐมนตรีถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่ง

ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

แต่เป็นคำาสั่งที่ใช้กับแนวปฏิบัติทั่วไป เช่น นายกรัฐ 

มนตรีมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ ป่วย หรือมีเหตุผล

อื่นๆ ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเวลาหนึ่ง 

แต่ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

 ครับ...วานนี้ (๓๐ สิงหาคม) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

‘ลุงป้อม’ อำานาจเต็ม

ที่ “นายกฯ ลุงป้อม” นั่งเป็นประธาน มีมติปรับปรุงคำาสั่งสำานัก

นายกรัฐมนตรีที่ ๒๓๗/๒๕๖๓ ใหม่ครับ 

เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่  

“วิษณุ เครืองาม” รองนายกฯ ไขข้อข้องใจทำาไมถึงต้อง

ออกคำาสั่งใหม่นี้

“...วันนี้มีการเสนอคำาสั่งสำานักนายกฯ ปรับปรุงคำาสั่งดัง

กล่าว เพราะเป็นไปไม่ได้ที่ พล.อ.ประวิตรเมื่อรักษาการแล้ว 

หากมีการแต่งตั้งโยกย้ายหรือมีเรื่องงบประมาณจะต้องไปปรึก 

ษา พล.อ.ประยุทธ์ ที่อยู่ระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่ 

จึงต้องแก้คำาสั่งตัดประโยคนี้ออกไปเพื่อให้มีอำานาจเต็ม 

และมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม...” 

หน้าตาคำาสั่งตามนี้ครับ...

...คำาส่ัง สำานักนายกรัฐมนตรี เรื่องมอบหมายให้รองนายก

รัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและ

มอบอำานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐ 

มนตรี และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในกรณีรัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้

หรือไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง โดยมีสาระสำาคัญ

ส่วนที่ ๑ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี

รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ ให้รองนายกรัฐมนตรี 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีที่ พล.อ.ประวิตร ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายก

รัฐมนตรีท่านอื่น เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตาม

ลำาดับ ดังนี้ 

นายวิษณุ เครืองาม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

นายดอน ปรมัตถ์วินัย 

และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

ในการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร 

มีอำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรี และมีอำานาจหน้าที่

ในการเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการหรือองค์กรใด 

ทั้งนี้ หากรองนายกรัฐมนตรีในลำาดับต่อไป เป็นผู้รักษา

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี การจะส่ังการใดเก่ียวกับการบริหาร

งานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำานาจของ

นายกรัฐมนตรี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก พลเอกประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐ 

มนตรีก่อน

ส่วนที่ ๒ เป็นการมอบหมายและมอบอำานาจให้รอง

นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่

รองนายกรัฐมนตรีผู้ ใดซึ่งได้รับมอบหมายและมอบอำานาจ

ให้ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ

ราชการได้ หรือพ้นจากตำาแหน่ง ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ

ราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามคำาสั่งฯ ในคราวนี้ด้วย

ส่วนที่ ๓ เป็นการมอบหมายและมอบอำานาจให้รองนายก

รัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี กรณีรัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้

หรือไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เป็นต้นไป จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำาวินิจฉัยอย่างอื่น...

สรุปความสั้นๆ

คำาสั่งใหม่ตัด “นายกฯ ลุงตู่” ออกไปอย่างสิ้นเชิง 

ไม่ต้องไปขอความเห็นชอบอีก 

ทั้งเรื่อง “คน” เรื่อง “เงิน” “นายกฯ ลุงป้อม” มี

อำานาจเต็ม

ก็เขียนใหม่ ให้ “นายกฯ ลุงป้อม” เป็น “นายกฯ ลุง

ตู่” ไปเลย 

กรณี “นายกฯ ลุงป้อม” ไม่อยู่ ก็ให้ “น้าวิษณุ” รักษา

ราชการแทน

หาก “น้าวิษณุ” ไม่อยู่อีก ก็ให้ เสี่ยหนู, พี่อู๊ดด้า, น้า

ดอน, คุณลุงสุพัฒนพงษ์ รักษาราชการแทนไปตามลำาดับ

แต่เรื่อง “คน” เรื่อง “เงิน” ต้องให้ “นายกฯ ลุงป้อม” 

เห็นชอบก่อน 

บางคนเห็นคำาสั่งนี้แล้วไม่สบายใจ เพราะมันคือการ

ยึดอำานาจ “นายกฯ ลุงตู่”

บางคนบอกว่าเสร็จแน่ โผโยกย้ายข้าราชการทหาร 

ตำารวจ พลเรือน เสร็จ “นายกฯ ลุงป้อม” และคนของ “นา

ยกฯ ลุงป้อม” หมด 

ก็วิเคราะห์กันไปครับ แต่มันไม่มีทางอื่น 

ก็ต้องทำาแบบนี้ 

เพราะไม่มีใครรู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยได้เมื่อ

ไหร่ 

จะเสร็จภายในกลางเดือนกันยายนหรือไม่ 

หากเลยออกไปจนสิ้นปีงบประมาณ จะทำาอย่างไรกับ

โผโยกย้ายข้าราชการ 

เลยตุลาคม จะทำาอย่างไรกับงบประมาณแผ่นดินที่

เม็ดเงินต้องเริ่มออกแล้ว

ฉะนั้นถือเป็นการเตรียมการไว้ก่อน หากจะไปแก้ไข

ทีหลังอาจไม่ทันการณ์

นี่คือทางออกของการบริหารราชการแผ่นดินในเงื่อน 

ไข นายกฯ ตัวจริงถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

ส่วนในใจ “นายกฯ ลุงป้อม” คิดอย่างไรกับดาบที่ 

ครม.เพิ่งจะติดให้รอบตัว 

ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู้ ครับ.

จิ๋วแต่แจ๋ว

ร่วมเทศบาลเกาะสีชัง

เก็บขยะคืนฝั่งปลูกป่า

อำาเภอ เล็กสุด ศรัทธา

ใจใหญ่ เท่าฟ้า ชลบุรี

เล็กน้อย นี่แหละ น่ารัก

ผ่อนพักหลบพาลมารผี

ชวนท่านประยุทธ์ลองซี

เยี่ยมยล คนดี เกาะสีชัง

กลิ่นยุบสภามาแรง : ทำาอย่างไรดี

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

นิสัยของลุงตู่ที่รู้ๆ กันก็คือ ขี้โมโห ไม่ชอบถูกบังคับ 

แต่ชอบบังคับ ดังนั้นกรณีที่ลุงตู่โต้ตอบคางคกว่า “ไล่อย่าง

กะหมูกะหมา” บ่งบอกว่าลุงตู่ไม่พอใจอย่างยิ่ง เพราะถือว่า

เป็นการไม่ให้เกียรติ เพราะลุงตู่ไม่ใช่นักการเมืองโดยอาชีพ 

ถึงจะพยายามเรียนรู้วิชาการเมือง แต่ก็ไม่สามารถซึมซับ

พฤติกรรมการเมืองได้ทั้งหมด ดังนั้นถ้าลุงตู่ไม่พอใจคางคก

และพวกที่ออกมาไล่เช้าไล่เย็น ลุงตู่ก็ต้องตอบโต้ ซึ่งไม่ใช่แค่

วจีกรรม เชื่อว่าต้องมีกายกรรมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่คง

ไม่ถึงขั้น “เอกเซอร์ไซส์” แต่ไม่ลาออก ๑๐๐% ดังนั้นถ้าทน

ไม่ไหว การตอบโต้ของลุงตู่ก็คือ “ยุบสภา” แต่ใช่ว่าจะล้าง

มือในอ่างทองคำาหรือลงจากหลังเสือ

ถ้ามีการยุบสภาแล้วจัดการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศ  

การเมืองไทยจะเป็นอย่างไร พรรคพลังประชารัฐมั่นใจว่า                      

นโยบายพลังประชารัฐของตนได้รับความนิยมมากกว่าประชา

นิยม ดังนั้นจึงใช้พลังสูบ “แอกติวิสต์สีเทา” เข้าร่วมแล้ว

หลายคน แต่สำาหรับการเลือกตั้งใหญ่นั้น “วัวเคยค้า ม้าเคย

ขี่” ระบบหัวคะแนนยังมีบทบาทสูงมากในชนบท รวมถึงรัก

ฝังใจของคนชนบททำาให้พรรคการเมืองภายใต้ร่มเงาของโท

นี่ วุ่นซ่ำา ยังมีอิทธิพลสูงมาก 

ดังนั้นพลังประชารัฐไม่สามารถประมาทว่ายังมี ๒๕๐  

ส.ว.สนับสนุน เพราะถึงจะสามารถตั้งนายกฯ ได้ แต่เสียง

สนับสนุนในสภาก็สำาคัญ เพราะถ้ามีเสียงปริ่มน้ำาก็หมายถึง                                                                                 

โอกาสที่จะแพ้มติมีสูงมาก ดังนั้นตั่วเฮียใหญ่ของพรรคประ 

ชารัฐจึงหวังว่าจะใช้บริการ รมต.แป้งมันมาจัดการปัญหาสี

เทาในสภา ซึ่งก็ทำาให้สภาและการเมืองสกปรกยิ่งขึ้น

ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ : ๑๐๐ คนนั้น ถ้าไม่มีการดำาเนิน

การการเมืองที่ดีแล้ว เชื่อว่าพรรคการเมืองภายใต้ร่มเงาของ

โทนี่ วุ่นซ่ำาจะกวาดไปเกือบหมด ในฐานะที่ไม่นิยมสีแดง ขอ                                               

เสนอไอเดียสำาหรับพรรคการเมืองเล็ก พรรคการเมืองใหม่                                                                   

ท่ีมีอุดมการณ์การเมืองเชิงสร้างสรรค์ ให้จับมือร่วมเป็นพันธ                                                                         

มิตรกันตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง เช่น พรรค ปชป., พรรคกล้า,                                                                               

พรรคลุงกำานัน แต่ละเขตเลือกต้ังต้องมีผู้สมัครของกลุ่ม ท่ีถ้า                                                                                      

ไม่ได้วินก็ต้องได้เพลสเพื่อแย่งคะแนนเสียงสำาหรับ ส.ส.ระบบ

บัญชีรายชื่อ สำาหรับพรรคท่ีไม่กล้าเปิดตัวว่ามีอุดมการณ์การ 

เมืองเช่นไร ต้องการแค่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาล เช่นพรรค

ของหลงจู๊สู้พันนั้น ไม่สามารถเป็นที่พึ่งพาของประเทศได้

อสส.หญิงคนแรก

จะมีการแบ่งข้างกันโดยอัตโนมัติ แต่ก็มีหลายพรรคท่ีเปิดกว้าง                                                                                   

สำาหรับการร่วมรัฐบาล ซึ่งสังเกตได้ง่ายๆ เพราะพรรคการ 

เมืองกลุ่มนี้มักได้ร่วมรัฐบาลเสมอ 

ขณะเดียวกันพรรคที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกันในขณะนี้ 

ใช่ว่าทุกพรรคจะสะดวกใจร่วมรัฐบาลด้วยกัน ยกตัวอย่าง

ให้เห็นชัดๆ คือ พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล ผมมองว่า

โอกาสร่วมรัฐบาลกันไม่ง่ายสักทีเดียว และจะเป็นพรรคท้ายๆ 

ที่พรรคเพื่อไทยจะชวนไปตั้งรัฐบาลด้วยหากตัวเองชนะการ                                                                  

เลือกต้ังมาเป็นอันดับ ๑ เพราะทิศทางการเมืองของ ๒ พรรค

นี้ ไม่เหมือนกัน โอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลกับพลัง                                                                           

ประชารัฐ ภูมิใจไทย ยังดูง่ายกว่า แต่ที่แน่ๆ คือพรรคประชา 

ธิปัตย์ไม่มีวันร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแน่นอน 

ส่วนเรื่องยุบสภามีทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ หาก

จะยุบน่าจะหลังประชุมเอเปกไปแล้ว การยุบก่อนจะส่งผล

เสียกับประเทศโดยรวมมากกว่า เพราะไทยเป็นเจ้าภาพ การ

ยุบสภาช่วงนี้เราอาจได้รัฐบาลที่ไม่มีอำานาจเต็มในการเจรจา

รอบต่างๆ รวมทั้งเจรจาทวิภาคีกับบรรดาสมาชิกกลุ่มเอเปก  

ก็ไม่ทราบประเทศไหนจะยอมเจรจากับประเทศที่ผู้นำาไม่มี

อำานาจเต็มบ้าง.

ศักดิ์สิทธิ์

* แผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์แท้   กองบุญ

พระอริยะเกื้อหนุน    แต่กี้

พระอริยะเจือจุน    หนุนเนื่อง

ละโลภ โกรธหลงลี้   นี่แล้ปาฏิหาริย์ฯ

* มันผู้ใดคิดร้าย    แผ่นดิน

หมายมุ่งทำาลายธรณิน   หมดสิ้น

คือทำาลายรากชีวิน    ไทยชาติ

มันจุ่งวินาศด่าวดิ้น    แหลกชิ้นโคตรวงศ์ฯ

* บรรพชนพลีชีพท้น   ทับถม

กองก่อเป็นดินตม    เสียดฟ้า

ลูกหลานได้ชื่นชม    เป็นชาติ

น่าอนาถร่วมสมัยบ้า    ห้ามกล้าเนรคุณฯ  

* แผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์ด้วย   ชนะมาร

พระอริยะปราบพาล    กิเลสม้วย

คนสถุลเถื่อนสามานย์   กำาเริบ

เมตตาสุดจักฉ้วย    จากบึ้งอวิชชาฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

นั่

ถื

นารี ตัณฑเสถียร
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6 เศรษฐกิจ

‘ออมสิน’ช่วยลูกหนี้ดีผ่อนบ้าน

สั่งลดเงินงวดเหลือล้านละ5พันนาน1ปี/ธพว.ลุยอุ้มSME
ไทยโพสต์ • ออมสินใจดีออกมาตรการ “ผ่อนบ้านดี...มีเฮ” ลดเงินงวด

ผ่อนบ้านเหลือล้านละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี ช่วยแบ่งเบา

ภาระลูกหนี้ ด้าน “ธพว.” ลุยผ่อนปรนเกณฑ์สินเชื่อ 3D วงเงิน 19,000 

ล้านบาท หนุนเอสเอ็มอี ไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำานวย

การธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า                                         

จากสถานการณ์การชะลอตัวของ

เศรษฐกิจในปัจจุบัน ธนาคาร

ออมสินในฐานะธนาคารเพื่อสังคม 

ตระหนักถึงความเดือดร้อนและ

ความยากลำาบากในการดำาเนิน

ชีวิตของลูกค้ าและประชาชน 

เพื่อเป็นการบรรเทาภาระและ

เพิ่มสภาพคล่องค่าใช้จ่ายในชีวิต

ประจำาวัน ธนาคารจึงได้ออก

มาตรการปรับลดเงินงวด “ผ่อน

บ้านดี มีเฮ” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้

สินเชื่อเคหะเดิมที่มีประวัติการ

ผ่อนชำาระหนี้ดี

โดยการปรับลดเงินงวด

ต่อเดือนให้น้อยลงจากเดือนละ 

6,000-7,000 บาท เหลือผ่อนชำาระ

เพียงล้านละ 5,000 บาทต่อเดือน 

เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 12 เดือน 

แก่ผู้กู้ที่ไม่มีหนี้ค้างชำาระ ไม่เคย

ทำาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และ

ไม่อยู่ระหว่างเข้าร่วมมาตรการ

ช่วยเหลืออื่นๆ ของธนาคาร หรือ

ไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเพื่อซื้อที่ดิน

เพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร

ทั้งนี้ ผู้กู้หลักที่มีคุณสมบัติ

ดังกล่าวสามารถตรวจสอบสิทธิ์

หรือลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ

ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน 

www.gsb.or.th เมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว

ให้ติดต่อธนาคารออมสินสาขา

เจ้าของบัญชีสินเชื่อเคหะ เพื่อจัด

ทำานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 30 ก.ย.2565 ซึ่งหลัง

จากครบกำาหนดมาตรการปรับเงิน

งวดแล้ว ให้ชำาระเงินงวดเดิมตาม

สัญญาเดิม

อย่างไรก็ดี โครงการดัง                                                

กล่าวเป็นการช่วยเหลือประชาชน

และไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรม 

เนียมขอเข้าร่วมมาตรการ อาจมี

มิจฉาชีพแอบอ้างเชิญชวนให้ลง

ทะเบียนผ่านลิงก์หรือแอปพลิเค

สมอ.เคาะยูโร5คุมมลพิษ

เริ่ม1ม.ค.67มุ่งแก้PM2.5

ไทยโพสต์ • นายสุริยะ จึง

รุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม 

เปิดเผยภายหลังการประชุม

คณะกรรมการมาตรฐานผลิต 

ภัณฑ์อุตสาหกรรม (บอร์ด 

สมอ.) ว่า บอร์ด สมอ.ได้มี

มติเห็นชอบให้ สมอ.ควบคุม

รถบรรทุก รถบัส รถกระบะ 

และรถยนต์เล็กทุกรุ่น ทุกคัน 

ต้องได้มาตรฐานยูโร 5 โดย

จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม 2567 เพื่อควบคุม

ปริมาณสารมลพิษที่ปล่อย

ออกมาไม่ให้เกินเกณฑ์ที่เป็น

อันตรายต่อประชาชน ซึ่ง

เป็นไปตามนโยบายกระทรวง

อุตสาหกรรมที่ ได้ ขานรับ

นโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญ 

หาฝุ่น PM 2.5 และแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อมของประเทศ

นายบรรจง สุกรีฑา 

เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า                                      

สำาหรับการบังคับใช้มาตร 

ฐานดังกล่าวถือเป็นการยก

ระดับอุตสาหกรรมยานยนต์

ครั้งสำาคัญของไทย ที่จะช่วย

รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการ

ปล่อยสารมลพิษจากรถยนต์ 

ซึ่ ง เป็นสาเหตุหนึ่ งของฝุ่น

ละอองขนาดจิ๋วหรือ PM 2.5 

ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ                                    

ประชาชนให้ลดน้อยลง นำามา                                           

ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประ 

ชาชน โดยหลังจากนี้ สมอ.จะ

ดำาเนินการตามขั้นตอนทาง

กฎหมาย เพื่อให้มาตรฐานดัง

กล่าวมีผลบังคับใช้ตามระยะ

เวลาที่กำาหนดต่อไป.

ชันไลน์ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์                                          

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ 

SME D Bank เปิดเผยว่า จาก

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่กำาลัง

กลับมาฟื้นตัวต่อเนื่อง ธพว.ใน

ฐานะธนาคารเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอี

ไทย เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบ

การเอสเอ็มอี ด้วยการผ่อนปรน

หลักเกณฑ์ “สินเชื่อ 3D” วงเงิน

รวม 19,000 ล้านบาท เช่น รับรี

ไฟแนนซ์สินเชื่อธุรกิจทุกประเภท 

สามารถนำาเครื่องจักรมาเป็นหลัก

ประกันร่วมได้ ผ่อนปรนเงื่อนไข

ประวัติการชำาระหนี้ เป็นต้น จึง

ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้า

ถึงสินเชื่อง่ายขึ้น เพื่อมีเงินทุนนำา

ไปใชเ้ดินหน้าธรุกจิไดเ้ตม็ศกัยภาพ

สำาหรับ “สินเชื่อ 3D” สนับ                                              

สนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุก

กลุ่มให้สามารถใช้บริการได้ตาม

ความต้องการของตัวเอง ไม่ว่า

จะเป็นการรีไฟแนนซ์จากสถาบัน

การเงินเดิม เพื่อลดต้นทุนธุรกิจ 

วิทัย รัตนากร
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การใช้น้ำามันเชื้อเพลิงรอบ 7 

เดือนของปี 2565 โตขึ้น 13.5% 

จากมาตรการผ่อนคลายของรัฐ 

ด้านพีทีที ลูบริแคนท์ส เปิดตัว

ผลิตภัณฑ์สำาหรับรถยนต์ไฟฟ้า

นางสาวนันธิกา ทังสุพา

นิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

เปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำามันเชื้อ

เพลิงเฉลี่ยช่วง 7 เดือน (ม.ค.-

ก.ค.) 2565 อยู่ที่ 151.04 ล้าน

ลิตร/วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน 13.5% โดย

การใช้กลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น 16.2% 

น้ำามันอากาศยานเชิงพาณิชย์ 

(Jet A1) เพิ่มขึ้น 69.5% น้ำามัน

เตาเพิ่มขึ้น 18.9% ก๊าซธรรมชาติ

เหลว (LPG) เพิ่มขึ้น 9.4% และ

การใช้ก๊าซธรรมชาติสำาหรับรถ 

ยนต์ (NGV) เพิ่มขึ้น 5.6% การ

ใช้กลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น 2.4% 

ขณะที่น้ำามันก๊าดลดลง 3.2% ซึ่ง

ภาพรวมความต้องการใช้น้ำามัน

เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจาก

มาตรการภาครัฐที่ช่วยผลักดัน

เศรษฐกิจ อาทิ การผ่อนคลาย

การเดินทางเข้าออกประเทศ 

การเปิดสถานบันเทิง การปรับลด

ลงของราคาน้ำามันเชื้อเพลิง

ด้าน นายไพศาล อุดมกุล

วณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. 

น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด 

(มหาชน) (โออาร์) เปิดเผยว่า                                            

โออาร์ ได้พัฒนาและออกผลิต 

ภัณฑ์สำาหรับรถยนต์ไฟฟ้า หรือ 

EV Fluids 2 ชนิดที่สามารถ

รองรับและปกป้องระบบต่างๆ 

ในรถยนต์ ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี                                        

ได้แก่ “EV DRIVE D1” SAE 

75W-90 น้ำามันเกียร์สังเคราะห์ 

100% มีฟิล์มน้ำามันที่แข็งแรง 

ช่วยปกป้องชุดเกียร์ ได้อย่างยอด

เยี่ยม รองรับแรงบิดสูง ช่วยให้

รถออกตัวได้ดี ลดการกัดกร่อน

เครื่องยนต์ คงความใหม่ให้กับ

เครื่องยนต์ ได้ทำางานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ

และ “EV COOLANT P” 

น้ำายาหล่อเย็นสีชมพูเรืองแสง

คุณภาพสูงสูตรผสมเสร็จ น้ำา-

ไกลคอล ผ่านมาตรฐาน ASTM 

D3306, ASTM D6210, JIS K2234                                                  

รองรับการใช้งานในระบบหล่อ

เย็นด้วยของเหลวแบบอินไดเร็ก                                                   

ของแบตเตอรี่แรงดันสูง ชุดควบ 

คุมกำาลังไฟฟ้า และมอเตอร์ขับ

เคลื่อน ช่วยลดการเกิดตะกรัน 

คราบสนิม ไม่ให้กัดกร่อนชิ้น

ส่วนโลหะในหม้อน้ำาและชิลเลอร์

ในรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์

พีทีที ลูบริแคนท์ส เพื่อรองรับ

การเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า                                                

พร้อมวางจำาหน่ายตั้งแต่วันที่ 1                                                  

ต.ค.2565 เป็นต้นไป ท่ีศูนย์บริการ

ยานยนต์ ฟิต ออโต้ เท่านั้น.

ธพ.เผยรอบ7เดือน

ไทยใช้น้ำามันโต13%

ORเปิดตัวสินค้าอีวี
ปัจจุบันทั่วโลกกำาลังให้ความสำาคัญกับการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกเพื่อลดปัญหาโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน 

สำาหรับประเทศไทย ภาครัฐและเอกชนต่างก็มุ่งสู่เป้าหมาย Net 

Zero ล่าสุด บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ IVL บริษัทเคมีภัณฑ์ 

ประกาศจุดยืนการกำาหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่

สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีส บนพื้นฐานทาง Climate 

Science ซึ่งมีเป้าหมายในการจำากัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไว้ให้ไม่เกิน 2 

องศาเซลเซียส และมุ่งสู่การจำากัดอุณหภูมิฯ ไว้ให้ไม่เกิน 1.5 องศา

เซลเซียส สนับสนุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทั่วโลก

ภายในปี 2593 ...•

ด้าน บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR สนับสนุนการจัดหลักสูตร

อบรมในโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 35 ส่งเสริมให้

นักลงทุนรุ่นใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 

ตลอดจนมุมมองด้านสังคม เพื่อให้เติบโตเป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพ

และคุณธรรม ภายในงานได้รับความสนใจจากกลุ่มนิสิตนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 หลากหลายสาขาวิชา จากสถาบันการ

ศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจำานวนทั้งสิ้น 96 คน ...•

มาที่ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จัดกิจกรรม Origin Give สานฝัน

พัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์-มอบทุนการศึกษา 

สร้างอนาคตเยาวชน งานนี้ อารดา จรูญเอก ประธานอำานวยการ 

ควงแขนเกรียงไกร กรีบงการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้นำาทีม

พนักงานจิตอาสาและพันธมิตร 12 บริษัท ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์

ในโรงเรียน อาทิ ทาสีรั้วกำาแพง ปลูกต้นไม้ จัดสวนแห่งการเรียน

รู้ และปรับปรุงห้องพยาบาลให้สวยงาม พร้อมกันนี้ยังได้มอบโต๊ะกิน

ข้าวพร้อมเก้าอี้สำาหรับโรงอาหาร จำานวน 10 ชุด และสนับสนุนทุน

การศึกษาจำานวน 50,000 บาท เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่

นักเรียนโรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) ...•

ส่วน บมจ.เอ็น.ดี. รับเบอร์ หรือ NDR ผู้ผลิตและจำาหน่ายยาง

รถจักรยานยนต์ภายใต้แบรนด์ ND Rubber ประกาศผลการดำาเนิน

งานในไตรมาส 2/65 มีรายได้รวมอยู่ที่ 212.66 ล้านบาท และมีกำาไร

สุทธิอยู่ที่ 6.52 ล้านบาท เทียบจากไตรมาสก่อนขาดทุน 0.31 ล้าน

บาท หลังจากหันมาปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นสินค้ามาร์จิ้นดี พร้อมขยาย

ช่องทางการจำาหน่าย...งานนี้เอ็มดี “ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา” ลุยแผน

ในครึ่งปีหลังเดินเครื่องเต็มสปีด!! มั่นใจรายได้ปีนี้เข้าเป้าแตะ 900-

1,000 ล้านบาท...•

ปิดท้ายด้วย บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ หรือ LALIN มอบข้อ

เสนอพิเศษต้อนรับเดือน ก.ย. “ฉีกทุกโปร ลดกว่าครึ่งล้าน” พิเศษ

สำาหรับลูกค้าที่จองระหว่างในวันที่ 3-4 ก.ย.65 จะได้รับเฟอร์นิเจอร์

มูลค่าสูงสุดกว่า 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำาหนด) 

ได้รับเมื่อจองภายในวันที่ 3-4 ก.ย.65 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน

วันที่ 30 ก.ย.65 สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ https://bit.

ly/3ooIxC4 ...•

ชาติได้ซื้อหุ้นเข้าพอร์ตไปมากถึง 171,142.98 ล้านบาทแล้ว และ

ยังเป็นผู้ซื้อเพียงกลุ่มเดียวในตลาดอีกด้วย พูดได้ว่านักลงทุนไทย

ขายออกมาเท่าไหร่ก็รับซื้อไปหมด อย่างนี้คงจะทำาให้นักเก็งกำาไรใน

ตลาดต้องคิดทบทวนใหม่แล้ว เพราะที่เคยคิดว่าใครจะหมดหน้าตัก

ก่อนกัน ดูแล้วนักลงทุนต่างชาติเหมือนจะไม่มีการอ่อนแรงลงเลย 

คงเป็นเพราะยังมีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆ ทำาให้สามารถรองรับการ

ขายของนักลงทุนไทยได้ตลอด หากสภาพการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไป 

ไม่ถึงสิ้นเดือนหน้านักลงทุนต่างชาติคงจะมียอดซื้อหุ้นเข้าพอร์ตไป

มากกว่า 200,000 ล้านบาทได้ ก็น่าคิดว่าอย่างนี้ใครจะได้ประโยชน์

มากกว่ากัน เพราะเมื่อมาดูสภาพการณ์ในไทยปัจจุบัน ไม่พบว่าจะ

มีปัจจัยเสี่ยงที่น่าวิตกเกิดขึ้นเลย มีแต่ปัจจัย

บวกที่เสริมเข้ามามากกว่า แม้แต่ประเด็น

ทางการเมืองที่เคยคิดวิตกกันมากว่าจะมี

ปัญหาเมื่อศาลสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุด

การปฏิบัติงานชั่วคราว ก็มีการออกมา

วิจารณ์กันมากว่าประเทศจะอยู่ในสภาวะ

สุญญากาศ ประเทศจะสะดุดในการเติบโต 

แต่ดูแล้วก็ไม่มีอะไรน่าวิตกเมื่อมีผู้มารักษา

การแทน และการบริหารประเทศก็ยังเดิน

หน้าต่อไป จึงไม่เป็นปัจจัยลบ ส่วนที่ดีวันดี

คืนคือธุรกิจการท่องเที่ยวที่กลับมาเติบโตสูง 

ทำาให้เศรษฐกิจจะดีกว่าเดิมได้ และธุรกิจ

ต่างๆ ก็ฟื้นตัว ตลาดจึงรับผลในทางบวกไป

ด้วย จึงยังควรลงทุน

ต่างชาติกลับมารับต่อ

หลังจากพักชะลอการซื้อหุ้นไป 2 วัน นักลงทุนต่าง

ชาติก็กลับมาซื้อหุ้นต่อ โดยไม่สนใจว่านักลงทุนไทยทุกกลุ่มจะ

พร้อมใจกันขายหุ้นก็ตาม แสดงออกชัดเจนมากว่าไม่ต้องการ

เล่นเก็งกำาไรระยะสั้นๆ และยังดูเหมือนจะพกความเชื่อมั่นสูง 

เพราะการเข้าซื้อวานนี้ (30 ส.ค.65) ไม่ใช่ถอยรับแต่เป็นการ

รุกซื้อ ทำาให้ดัชนีตลาดแทนที่จะอ่อนตัวลงตามกระแสตลาดโลก 

กลับดีดตัวสูงขึ้นตลอดทั้งวันแล้วก็มาปิดตลาดในระดับที่ค่อน

ข้างสูงอีกด้วย โดยดัชนีมาปิดที่ระดับ 1,639.45 จุด บวกเพิ่มอีก 

12.93 จุด แต่วอลุ่มกลับไม่หนาตาเหมือนวันก่อน คือมีวอลุ่ม

เทรดแค่ 68,513.76 ล้านบาท ก็เป็นระดับกลางๆ ของการเทรด

รายวัน มองดูตลาดยังคง Side Way Up ได้ต่อไป

ที่น่าจับตาคือ จากต้นปีมาถึงวานนี้พบว่านักลงทุนต่าง

68,513.76

30/8/65

1,639.45
+12.93

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,183.29 7,018.61 -835.32
 6,720.32 7,008.62 -288.30
 33,505.82 31,449.39 +2,056.43
 22,104.32 23,037.13 -932.81

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.89 36.62
ยูโร 35.80 36.91 
ปอนดสเตอรลิง 41.82 43.41
เยน (100 เยน) 25.76 26.86
หยวนจีน 4.95 5.33
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,800 29,900
ทองรูปพรรณ 29,258 30,400
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มขนส่งมั่นใจว่าธุรกิจยังดีมี

กำาไรสูง จึงน่ามองที่ WICE, TTA และ RCL กลุ่มพลังงานยัง

มีทิศทางดี น่ามองที่ PTTEP, GPSC และ TGE กลุ่มอาหาร

นับวันจะโตมากขึ้น น่ามองที่ BRR, JDF และ RBF กลุ่ม

พาณิชย์ยังได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นจากรัฐ น่ามองที่ 

DOHOME, SABUY และ COM7 หุ้นรายตัวที่เตะตามี WPH, 

WHA และ SVOA เป็นต้น

ตลาดยังดูดีเพราะมีการหมุนเวียนสลับกันซื้อและขาย 

ทำาให้เปลี่ยนมือได้สะดวก ตลาดก็ยังคึกคักสามารถเลือกลงทุน

ได้ต่อไป.

อนุมัติAOTพัฒนา3สนามบินตั้งงบหมื่นล.
ทำาเนียบรัฐบาล • ครม.ไฟเขียว

ให้ ทอท.บริหาร 3 สนามบิน ทย. 

“กระบี่-อุดรฯ-บุรีรัมย์” กรอบ

วงเงินลงทุน 1 หมื่นล้านบาท ด้าน

คมนาคมขอเวลา 2-3 เดือน ลุย

ศึกษาความเป็นไปได้ เปรียบเทียบ 

ทย.บริหารเองกับให้ ทอท. ก่อน

รายงาน ครม.ทราบอีกครั้ง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล                                  

รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐ 

มนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำากัด 

(มหาชน) หรือ ทอท. ซึ่งเป็น

รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานของรัฐ

เข้าไปเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล

และบริหารจัดการท่าอากาศยาน

อุดรธานี ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 

และท่าอากาศยานกระบี่ แทน

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เพื่อขับ

เคลื่อนการขนส่งทางอากาศของ

ประเทศไทยสู่การเชื่อมโยงโครง

ข่ายระบบท่าอากาศยานระหว่าง

ประเทศต่อไป 

ทั้งนี้ ทอท.ได้กำาหนดแผน

พัฒนาท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง 

มีกรอบวงเงินลงทุนประมาณ 

9,199.90 ล้านบาท กรณีท่า

อากาศยานพังงา เปิดให้บริการ

ในปี 2574 หรือวงเงินลงทุน

รวม 10,471 ล้านบาท กรณีท่า

อากาศยานพังงาไม่เปิดให้บริการ 

แยกเป็น ท่าอากาศยานอุดรธานี 

กรอบวงเงินลงทุน 3,523 ล้าน

บาท ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 460 

ล้านบาท และท่าอากาศยาน

กระบี่ กรณีท่าอากาศยานพังงา

เปิดให้บริการในปี 2574 วงเงิน

ลงทุนจะอยู่ที่ 5,216 ล้านบาท 

และกรณีท่าอากาศยานพังงาไม่

เปิดให้บริการ วงเงินลงทุนจะอยู่

ที่ 6,487 ล้านบาท

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม กล่าวว่า กระทรวง

การคลัง มีความเห็นตามแนวทาง

ที่กระทรวงคมนาคมเสนอ แต่

ให้ทำาการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ โดยเปรียบเทียบ

กรณี ทย.ดำาเนินการ และ ทอท.

เป็นผู้ดำาเนินการ, การคาดการณ์

ประมาณผู้ โดยสาร, แผนการ

ลงทุน, แผนพัฒนาท่าอากาศยาน, 

ประมาณการรายได้-รายจ่าย, ผล

ตอบแทนทางการเงิน, ผลกระทบ                                     

ต่อ ทย.และ ทอท. ตลอดจนแผน                                  

บริหารความเสี่ ย งกรณีที่ ก าร

ดำาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นคาดว่าจะ

ใช้เวลาในการดำาเนินการศึกษา

ประมาณ 2-3 เดือน.

ลงทุน ขยาย ปรับปรุงและปรับ

เปลี่ยนกิจการรวมถึงเป็นเงินทุน    

หมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง วงเงิน

กู้สูงสุดถึง 50 ล้านบาทต่อราย 

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี 

ที่สำาคัญคงที่สูงสุด 2 ปีแรก รวม

ถึงผ่อนนานสูงสุด 10 ปี จึงช่วย

ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถ

วางแผนบริหารจัดการต้นทุนการ

เงินได้ ทั้งนี้เปิดรับคำาขอสินเชื่อ

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค.65 

หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน.

ป็นประเด็นที่พูดถึงกันมายาวนาน สำาหรับการจัดหา

รถโดยสารใช้พลังงานไฟฟ้า (อีวี) มาให้บริการแก่ประ 

ชาชน เนื่องจากปัจจัยนานัปการที่ทำาให้ต้องมีการปรับ

ใช้รถเมล์ ไฟฟ้านั้นมาจากเหตุผลที่ว่าเกิดปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ใน

กรุงเทพฯ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ ขณะเดียวกันพรรคการเมืองฝ่ายค้านได้ตั้งข้อสังเกตว่า

มลพิษทางอากาศส่วนมากมาจากขนส่งมวลชน

แน่นอนว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวง

คมนาคม กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และองค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้เร่งผลักดันการใช้รถเมล์ไฟฟ้าตาม 

นโยบายของศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม แม้ว่าในส่วน

ของ ขสมก.จะยังไม่มีรถไฟฟ้ามาวิ่งให้บริการ เนื่องจากขณะ

นี้อยู่ระหว่างทำาแผนฟื้นฟูกิจการ ทำาให้ขั้นตอนต่างๆ ต้องได้

รับการอนุมัติในการจัดหารถเมล์ ไฟฟ้าจากกระทรวงคมนาคม 

คณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง และคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (คนร.) และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน 

แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าเอกชนจะแซงหน้า ขสมก.ในการ

จัดหารถเมล์ไฟฟ้ามาให้บริการประชาชนไปก่อนแล้ว โดยเมื่อ

วันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำากัด ผู้ให้

บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ได้เปิดให้บริการรถโดยสาร

พลังงานไฟฟ้า สาย 8 หรือสาย 2-38 ภายใต้แนวคิด “We 

Come To Change Fast 8 To Feel Good เรามาเพื่อเปลี่ยน

ความรู้สึกให้ดีขึ้น” โดย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้มี

การทดลองใช้รถเมล์ไฟฟ้าก่อนที่จะนำาไปให้บริการด้วย 

โดยกระทรวงคมนาคมมองว่า การเปลี่ยนรถขนส่ง

สาธารณะจากรถใช้พลังงานที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มา

เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม

ประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาฝุ่น 

PM 2.5 เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี

ขึ้น ซึ่งตามการปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารจะมีสายทางให้บริการ

จำานวน 237 เส้นทาง แบ่งเป็น ผู้ประกอบการเป็นเอกชนที่มา

ยื่นขอไลเซนส์กับ ขบ.และ ขสมก. โดยเป้าหมายการเปิดให้

บริการรถเมล์อีวีจะมีการบรรจุและให้บริการจำานวน 1,250 คัน

ภายในเดือน ธ.ค.นี้ 

การเปิดเดินรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้รถเมล์ไฟฟ้า สาย 

2-38 (สาย 8 เดิม) โดยบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำากัดนี้ ถือ

เป็นการคิกออฟการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล ซึ่งตามการปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารจะมีสาย

ทางให้บริการจำานวน 237 เส้นทาง แบ่งเป็นผู้ประกอบการเป็น

เอกชนที่มายื่นขอไลเซนส์กับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และ

การให้บริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่ง

การเปิดรถเมล์อีวี สาย 8 ของบริษัท ไทย สมายล์ บัส วันนี้

เป็นการเปิดให้บริการรถโดยสารสาธารณะของผู้ประกอบการที่

เป็นเอกชน ซึ่งจะเริ่มให้บริการในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ จำานวน 

40 คัน

ส่วนอัตราค่าโดยสารจะเป็นไปตามโครงสร้างค่าโดยสาร

รถปรับอากาศใหม่ที่คณะกรรมการขนส่งทางบกกลางกำาหนด

ตามระยะทาง 15-20-25 บาท ซึ่งเอกชนได้เสนอการบริการ

เพิ่มเติม ค่าโดยสาร 40 บาทต่อวัน สำาหรับการใช้บริการรถ

โดยสารของบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำากัด ทุกเส้นทาง โดยจะ

เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) สามารถเติมเงินได้ ผู้ โดยสาร

สามารถซื้อได้จากพนักงานที่อยู่บนรถคันดังกล่าว

ถือเป็นของใหม่แกะกล่อง ต้องมีการประเมินคุณภาพ

ด้วย หลังให้บริการกระทรวงคมนาคมจะประเมินผล ปัญหา

อุปสรรคการให้บริการในระยะเวลา 60 วัน ว่ามีเรื่องใดที่ต้อง

ปรับปรุงแก้ไข เพื่อตอบโจทย์ในการให้บริการขับเคลื่อนเป้า

หมายตามแผน โดยนำารถเมล์ไฟฟ้ามาวิ่งให้บริการขั้นต่ำา 5,000 

คันในระยะเวลา 3 ปี และขยายเป็น 7,900 คันในอนาคต เพื่อ

รองรับความต้องการเดินทางเพิ่ม ในส่วนของ ขสมก. มีแผน

นำารถเมล์ไฟฟ้ามาให้บริการปีนี้ประมาณ 400 คัน อยู่ระหว่าง

การจัดทำาทีโออาร์ โดยมีผู้แทนจากองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน 

(ประเทศไทย) เข้ามาร่วมกำาหนดทีโออาร์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ

ให้เกิดความโปร่งใสด้วย

เป็นเรื่องดีๆ สำ�หรับคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ ได้

ใช้รถเมล์ใหม่ที่ใช้พลังง�นไฟฟ้�ม�ให้บริก�ร และตั้งธงว่�มี                                                                           

แผนที่จะดำ�เนินก�รไม่เกิน 3 ปีในก�รเปลี่ยนรถขนส่งส�ธ�รณะ

ทั้งหมด ไม่ว่�จะเป็นรถเก่�ๆ หรือรถร้อนม�เป็นรถไฟฟ้� เพื่อ

เป็นก�รเพิ่มคุณภ�พชีวิตให้ประช�ชน เข้�ถึงก�รให้บริก�ร 

โดยเฉพ�ะผู้ด้อยโอก�สก็ส�ม�รถเข้�ถึงก�รให้บริก�ร ซึ่งจะ

ทำ�ให้สิ่งเหล่�นี้เป็นไปต�มสมมติฐ�นที่กระทรวงคมน�คม

แสดงเจตน�รมณ์ ถือว่�ประช�ชนได้ประโยชน์เต็มๆ.

ถึงเวลาเปลี่ยนใช้รถเมล์(อีวี)

เ

 นนายหน้าประกันภัยต่อรายแรกของไทย...อนาคตสดใส 

ต้องยกให้กับ บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) เดินหน้าคิดค้น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ล่าสุดร่วมกับกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ โดยสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

และสำานักงาน คปภ. เข้าร่วมสนับสนุนการประกันภัยในโครงการ

คุ้มครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา ของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเสริม

สร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

ที่ดีให้กับเกษตรกรไทย ฟากซีอีโอคน

เก่ง ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ฝากบอกว่า 

TQR มีความยินดีที่มีส่วนร่วมในการ

ผลักดันโครงการดีๆ กลับคืนสู่สังคม 

และจะไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์รูป

แบบใหม่เพื่อผลักดันการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้

ถือหุ้น ผู้บริหารขยันสุดๆ แบบนี้ ขอ

ปรบมือให้รัวๆๆๆ เลยคร้าา!...

หุ้

ขยันสุดๆ

ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์

กัลยา ยืนยง



เปลี่ยนชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมปรับโฉมใหม่

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค 

เปลี่ยนชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์

พร้อมปรับโฉมใหม่ เพื่อลด

ความยุ่งยากในการเลือกใช้

งานและง่ายต่อการจดจำา

มากยิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพในราคาประหยัด ใช้

งานง่าย จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 

EasyLogicTM และผลิตภัณฑ์

ที่เน้นฟีเจอร์การใช้งานที่

มากขึ้น มีอายุการใช้งานที่

มากขึ้น รองรับการใช้งานใน

อุตสาหกรรมที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสแบบไม่เป็นเชิงเส้นจำานวนมาก จะ

ถูกจัดในกลุ่ม PowerLogicTM ทั้งนี้เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ให้ง่ายต่อการ

จดจำาและการเข้าถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายในการจัดกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ เพื่อลดความซับซ้อนในการเลือกผลิตภัณฑ์ ตาม

เจตนารมณ์มุ่งมั่นในการสรรค์สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
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สอท.โอดไฟแพงกระทบต้นทุน
ดันค่าครองชีพปชช.พุ่ง

‘เอกชน’เล็งปรับราคา

‘ครม.’ เห็นชอบ MOU ตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากร

นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำาสำานักนายก                                                                            

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวัน

ที่ 30 ส.ค.2565 มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ                                                                              

เกี่ยวกับการจัดทำาบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งสถาบันวิทยา                                                                              

การศุลกากรเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากร

โลก (World Customer Organization (WCO) Regional 

Training Center : RTC) ระหว่างกรมศุลกากร และองค์การ

ศุลกากรโลก เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การ

ศุลกากรโลก และมอบหมายให้ รมว.การคลัง หรือผู้ที่ รมว.

การคลังมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ

แรพพิดกรุ๊ปตั้งเป้าไอพีโอปีหน้า 

นายเดิมพัน อยู่วิทยา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร แรพพิด กรุ๊ป ผู้พัฒนานวัตกรรมและปฏิวัติบริการ

ทางการเงินสำาหรับอุตสาหกรรมรถยนต์มือสอง เปิดเผยว่า 

ตลาดรถยนต์มือ 2 เติบโตอย่างเห็นได้ชัด ปีนี้ตั้งเป้าโต 30% 

ทั้งจำานวนสัญญาและมูลค่าสินเชื่อ และเร่งพัฒนาแพลตฟอร์ม

ให้มีความสมบูรณ์ ตั้งเป้าอีก 5 ปี หรือในปี 2570 มีลูกค้าใหม่ 

250,000 สัญญา มูลค่าสินเชื่อทะลุ 30,000 ล้านบาทภายใน

ปีนี้ พร้อมทั้งเตรียมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ใน

ไตรมาสที่ 3/2566  

ถก อย.ซาอุฯ เร่งตรวจโรงงานไก่ 28 แห่ง 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายฮีชาม บิน ซาอัด อัล จาด

ฮี ประธานองค์การอาหารและยาซาอุดีอาระเบีย (SFDA) 

หรือ อย.ซาอุดีอาระเบีย ขอให้เร่งตรวจและอนุญาตโรงงาน

ชำาแหละเนื้อไก่ไทยอีก 28 แห่ง ให้สามารถส่งออกได้ หลังก่อน

หน้าได้รับได้อนุมัติแล้ว 11 โรงงาน พร้อมทั้งหาแนวทางผลัก

ดันการส่งออกเนื้อวัว เนื้อแพะ เพิ่มขึ้นด้วย และยังได้เชิญให้

นักลงทุนซาอุดีอาระเบียเข้ามาลงทุนผลิตเนื้อสัตว์ในไทย

ETDA จับมือ 2 แอปหนุนใช้ดิจิทัลไอดี

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA เปิดเผยว่า 

ETDA ได้เดินหน้าสานต่อแคมเปญ MEiD บริการไทย…ไร้รอย

ต่อ ระยะที่ 2 เพื่อเป็นพื้นที่ของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับ Digital ID เพื่อให้คนไทยได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญ

และประโยชน์ของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ล่าสุด 

จัดงาน “The Secret of e-Health : ปลดล็อกการแพทย์ไทย 

ด้วยดิจิทัลไอดี” ชวนหน่วยงานผู้พัฒนา 2 แอปพลิเคชันชื่อ

ดัง “หมอพร้อม” กระทรวงสาธารณสุข, “ทางรัฐ” สำานักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วยเพจหมอหมี เมาท์มอย ร่วมอัป

เดตแลกเปลี่ยนมุมมอง ดัน e-Health สู่หนึ่งทางเลือกบริการ

ด้านสาธารณสุขเพื่อคนไทย พร้อมกัน 2 กันยายนนี้ เวลา 

14.00 น. เป็นต้นไป ที่เพจ MEiD มีไอดี.

มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

นายมนตรี มหาพฤกษ์                                                   

พงศ์ รองประธานสภาอุตสาห 

กรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

เปิดเผยผลการสำารวจ FTI Poll 

ครั้งที่ 20 ในเดือน ส.ค.2565 

ภายใต้หัวข้อ “วิกฤตค่าไฟฟ้า

แพง กระทบอุตสาหกรรมแค่

ไหน” พบว่า จากมติสำานักคณะ

กรรมการกำากับกิจการพลังงาน 

(กกพ.) เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2565 ที่

ได้เห็นชอบแนวทางการปรับขึ้น

อัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ 

(Ft) งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.2565 

มาอยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย 

เพิ่มขึ้น 68.66 สตางค์ต่อหน่วย 

ส่งผลทำาให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมปรับ

เพิ่มขึ้นเป็น 4.72 บาทต่อหน่วย 

ไทยโพสต์ • ส.อ.ท.เผยผล FTI Poll ครั้งที่ 20 ชี้เอกชนกังวลค่า

ไฟแพง กระทบค่าครองชีพประชาชนและต้นทุนการผลิตของภาค

อุตสาหกรรม หวั่นปรับราคาขายปลีกสินค้า-บริการเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 

10% ในปลายปี 

หรือเพิ่มขึ้นกว่า 18%  

ทั้งนี้จากผลสำารวจ FTI 

Poll พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท.ส่วน

ใหญ่มีความกังวลว่าการปรับ

ขึ้นค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงเกินไป

ในครั้งเดียว จะส่งผลกระทบ

ต่อค่าครองชีพของประชาชน

และต้นทุนการผลิตของภาค

อุตสาหกรรม ซึ่งในส่วนของ

ต้นทุนที่ เพิ่มขึ้นจะถูกส่งต่อไป

ที่ราคาสินค้าและวัตถุดิบตาม

ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น รวม

ทั้ งส่ งผลกระทบต่อขีดความ

สามารถในการแข่งขัน เมื่อเทียบ

กับประเทศเวียดนามที่ดำาเนิน

นโยบายในการคงอัตราค่าไฟฟ้า

ที่ 2.8 บาทต่อหน่วย ตลอดปี 

2565 โดยผลสำารวจพบว่า ภาค

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีต้นทุน

จากค่าไฟฟ้า คิดเป็น 10-30% 

จากต้นทุนการผลิตทั้งหมด ดัง

นั้นการขึ้นค่าไฟฟ้าในงวดเดือน 

ก.ย.-ธ.ค.2565 ในอัตราที่สูง

ทันที จะทำาให้ผู้ประกอบการต้อง

มีความจำาเป็นจะต้องปรับราคา

สินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอีกไม่

เกิน 10% ภายในปลายปีนี้ 

ในส่วนของมาตรการบรร 

เทาผลกระทบจากการปรับขึ้น

ค่าไฟฟ้า ผู้บริหาร ส.อ.ท.ส่วน

ใหญ่มองว่าภาครัฐควรพิจารณา

ทยอยปรับขึ้นค่า Ft โดยให้ค่า

ไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นไม่เกิน 5% ต่อ

งวด (งวดละ 4 เดือน) ควบคู่ไป

กับการออกมาตรการช่วยเหลือ 

กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบ

การ SMEs ทั้งนี้ต้องการเสนอ

ให้ภาครั ฐควรมี การทบทวน

โครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ให้เป็น

ธรรมต่อทุกฝ่าย มีการส่งเสริม

และปรับลดขั้นตอนให้เอกชน

สามารถลงทุนโรงไฟฟ้าเพื่อให้

เกิดการแข่งขันเสรี รวมถึงมีการ

ปรับลดขั้นตอนในการขออนุมัติ

อนุญาตใช้ อุ ปกรณ์พลั ง งาน

หมุนเวียนในภาคธุรกิจและเอก 

ชนให้สะดวก รวดเร็วและต้น 

ทุนต่ำา. 

‘โออิชิ’ปลื้มQ3แกร่ง 

ฟุ้งกวาดกำาไรกระฉูด 

ไทยโพสต์ • โออิชิ กรุ๊ป ปลื้ม

ไตรมาส 3 เติบโตแรง เผยกำาไร

สุทธิ 358 ล้านบาท เติบโตแข็ง                                             

แกร่งสูงถึง 120.5% เดินหน้าปรับ                                            

กลยุทธ์การตลาดให้ทัน สร้างการ

เติบโตทั้งยอดขายและกำาไร

นางนงนุช บูรณะเศรษฐ

กุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.โออิ

ชิ กรุ๊ป หรือ OISHI เปิดเผยว่า 

ภาพรวมผลการดำาเนินงานงวด

ไตรมาส 3/2565  (1 เมษายน - 

30 มิถุนายน 2565) บริษัทมีราย

ได้จำานวน 3,369 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นเป็นจำานวน 767 ล้านบาท 

หรือคิดเป็น 29.5% เมื่อเทียบจาก

ช่วงเดียวกันปีก่อน โดยแบ่งเป็น

รายได้จากธุรกิจเครื่องดื่ม 1,957 

ล้านบาท เติบโต 7.8% และราย

ได้จากธุรกิจอาหาร 1,412 ล้าน

บาท เติบโต 79.4% ขณะที่มีกำาไร

สุทธิจำานวน 358 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นเป็นจำานวน 196 ล้านบาท 

เติบโตสูงถึง 120.5% เมื่อเทียบ

จากช่วงเดียวกันปีก่อน

“ภาพรวมเศรษฐกิจรวมถึง                                   

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประ                                     

เทศเริ่มสดใส แต่บริษัทยังคง

เผชิญกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน ทั้ง

จากต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพท่ี                                          

มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น แต่ด้วย

การปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอด                                        

คล้องกับสถานการณ์ พร้อมดำา 

เนินกลยุทธ์ท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างราย

ได้และผลกำาไรให้เติบโตได้อย่าง

แข็งแกร่ง” นางนงนุชกล่าว

สำาหรับผลการดำาเนินงาน                               

ของบริษัทเติบโตต่อเนื่องในไตร 

มาสที่ 3 เนื่องจากมีเครื่องดื่ม

ใหม่ ขณะที่ธุรกิจอาหารกลับมา

เปิดให้บริการตามปกติ โดยการ

รับประทานอาหารที่ร้าน และยัง

เดินหน้าเปิดร้านอาหารรูปแบบ

ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้

บริโภคในปัจจุบัน.

SAโชว์ยอดจองล้น/ผุด3โครงการใหม่
ไทยโพสต์ • นายขจรศิษฐ์ สิ่ง

สรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท 

จำากัด (มหาชน) หรือ SA เปิดเผย

ว่า ภาพรวมธุรกิจช่วงครึ่งหลังของ

ปี 2565 จะเติบโตมากกว่าครึ่ง

ปีแรก เนื่องจากมียอดจองบ้าน

และคอนโดมิเนียมมากขึ้น รวมถึง

ธุรกิจพัฒนาใหม่ของบริษัท อาทิ 

Siamese Technology และ Food 

& Beverage มีการเติบโตโดดเด่น 

และมาตรการเปิดประเทศเป็น

ปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ช่วงปลายปีบริษัทมี

แผนเปิดตัวโครงการใหม่ 3 โครง 

การ ขณะเดียวกันบริษัทมีโครงการ

ที่กำาลังดำาเนินงานอยู่เพื่อขาย 1.91 

หมื่นล้านบาท ซึ่งมี Backlog จาก

การขาย Presale 5 พันล้านบาท 

และมีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

เพื่อขาย 1.54 หมื่นล้านบาท มี 

Inventory 4 พันล้านบาทอีกด้วย

อย่างไรก็ดี บริษัทยังคง

กลยุทธ์ปรับสัดส่วนการพัฒนา

โครงการแนวราบให้มีมูลค่าเป็น 

50% ของรายได้รวมภายในระยะ

เวลา 3 ปี (ไตรมาส1/65-ไตรมาส 

4/67) พร้อมคาดการณ์ว่าภายใน

ปี 2566 บริษัทจะมีรายได้จาก

แนวราบประมาณปีละ 3-4 พัน

ล้านบาท ดังนั้นเมื่อรวมกับรายได้

โครงการแนวสูงที่ปัจจุบันสามารถ

รับรู้รายได้ได้ 3-4 พันล้านบาท 

และจะทำาให้รายได้ของบริษัทเติบ 

โตอย่างก้าวกระโดดไปที่ 6-8 พัน

ล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 ปี.

รับมอบเงินบริจาค • นายศักดิ์ชัย พีชะ

พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มทิส

โก้ รับมอบเงินบริจาค จำานวน 1,000,000 

บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด 

(มหาชน) โดยมีนายภาคภูมิ วิริยะพันธุ์ ผู้

ช่วยกรรมการผู้จัดการ ในโครงการ 40 ปี

แห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน เนื่อง

ในโอกาสครบรอบ 40 ปีมูลนิธิทิสโก้เพื่อ

การกุศล เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการจัด

ซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ส่งมอบ

โอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่

ขาดแคลน จำานวน 4,040 คนทั่วประเทศ 

ได้เปิดโลกกว้างทางความรู้ใหม่ๆ ได้ทุก

ที่ ทุกเวลา.

ร่วมงานรักลูกนิทาน

พัชราวลัย บุนนาค ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 

นำาทีมงานและพยาบาลจากโรงพยาบาลนวเวช ร่วมจัดบูธให้คำาปรึกษา

ด้านการดูแลสุขภาพเด็ก แนะนำาแพ็กเกจดูแลสุขภาพ และมอบเจล

แอลกอฮอล์ให้กับผู้เข้าร่วมงาน รักลูกนิทาน Walk Thru 2022 ณ 

เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต อย่างไร

ก็ตาม “โรงพยาบาลนวเวช” โรงพยาบาลย่านเกษตรนวมินทร์ รัชดาฯ-

รามอินทรา ที่มุ่งให้บริการทางการแพทย์ที่ดีและเข้าถึงง่าย Accessible 

Quality Healthcare พร้อมดูแลสุขภาพของทุกคนอย่างเข้าอกเข้าใจ ด้วย

บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย และทีมแพทย์เฉพาะทาง 

ให้การสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล เพื่อให้

บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

แต่งตั้งเป็นผู้จัดจำาหน่าย

นัฏพร ชัยวงศ์ กรรมการ บริษัท อินเซคเตอร์ จำากัด และมิน แจลี                  

ประธานฝ่ายปฏิบัติการ (ซีอีโอ) บริษัท ชองเนียน ฟีด (CHUNGNYEON 

FEED) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อแต่งตั้งบริษัท 

ชองเนียน ฟีด เป็นผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากโปรตีนแมลงใน

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยมีบุรินทร์ เหมทัต, อธิวัชร พงษ์ศรัทธาสิน 

และณัฏฐชัย จันทร์ทิพย์ กรรมการ บริษัท อินเซคเตอร์ จำากัด ร่วมเป็นสักขี

พยานการลงนาม ทั้งนี้ อินเซคเตอร์เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์จากโปรตีนแมลง 

ภายใต้แบรนด์ เวทต้า (VETA) และเมอร์ลิน (MERLIN) ที่มีคุณค่าทางสาร

อาหารสูง ช่วยบำารุงสุขภาพ และการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างดี

ประกาศความพร้อมจัดงาน

วรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน หรือ HBA  

และคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ประกาศความ

พร้อมจัดงานใหญ่ส่งท้ายปี “งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2022” 

ภายใต้แนวคิด “สร้าง-เปลี่ยน-โลก” ชวนทุกคนสร้างบ้านสวยหลัง

ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยไฮไลต์นิทรรศการให้ความรู้เรื่อง

บ้านประหยัดพลังงาน นวัตกรรมสินค้าที่ใช้ทดแทนวัสดุธรรมชาติ 

แบบบ้านใหม่มากกว่า 1,000 แบบ ราคาตั้งแต่ 1-100 ล้านบาท และ

บริการดอกเบี้ยอัตราพิเศษจากสถาบันการเงินชั้นนำา พร้อมข้อเสนอ

สุดพิเศษ คูปองส่วนลด สำาหรับจองปลูกสร้างบ้านในงาน รับส่วนลด

พิเศษเมื่อซื้อหนังสือ “รวมแบบบ้านสวยของบริษัทรับสร้างบ้านชั้น

นำา” ร่วมลุ้นทองคำามูลค่ากว่า 300,000 บาท และรายการส่วนลดอีก

มากมายในงาน ไม่ควรพลาด 5 วันเท่านั้น 14-18 กันยายน 2565 นี้ 

ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 6 เมืองทองธานี
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

4
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9กีฬา

‘กฤติน’แพ้หนุ่มฝรั่งเศสร่วงบางกอก โอเพ่นฯ

เมืองทอง • เทนนิสอาชีพชายระดับนานาชาติ เอทีพี ชาเลนเจอร์ 

ทัวร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก รายการ “บางกอก โอเพ่น 

ชาเลนเจอร์” สนามที่ 2 (ชาเลนเจอร์ 50) ชิงเงินรางวัลรวม 37,520 

ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,350,700 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬา

เทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2565 

ในประเภทเดี่ยว เป็นรอบแรก นักเทนนิสไทย “ก็อต” กฤติน โกยกุล 

วัย 27 ปี ลงแข่งขันในฐานะมือไวลด์การ์ด (สิทธิพิเศษ) มือ 1,570 

ของโลก พยายามสู้เต็มที่ ก่อนแพ้ความแข็งแกร่งของ อาร์เธอร์  

คาโซซ์ หนุ่มฝรั่งเศส วัย 20 ปี มือ 432 ของโลก ที่เข้ามาจากรอบ

คัดเลือก 0-2 เซต 2-6, 1-6 ส่งผลให้ อาร์เธอร์ คาโซซ์ ผ่านเข้ารอบ 2 

(16 คน) ไปพบกับผู้ชนะระหว่าง ชุง ยุนซอง จากเกาหลีใต้ กับ บิล

ลี แฮร์ริส มือวาง 6 จากสหราชอาณาจักร ด้าน ลี ฮวง นัม นักหวด

หนุ่มเวียดนาม วัย 25 ปี มือ 290 ของโลก รองแชมป์ “บางกอก 

โอเพ่น ชาเลนเจอร์” สนามที่ 1 ตกเป็นรองหลังพ่ายเซตแรกให้กับ 

เจมส์ แม็คคาเบ จากออสเตรเลีย วัย 19 ปี มือ 448 ของโลก แต่ก็

ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ จนคว้าชัยได้ใน 2 เซตถัดมา ส่งผลให้ ลี ฮวง นัม 

เฉือนชนะ เจมส์ แม็คคาเบ 2-1 เซต 3-6, 6-3 และ 6-2 ผ่านเข้า

รอบ 2 พบ เฟเดริโก ไกโอ มือ 330 ของโลก จากอิตาลี ที่เข้ารอบ

ไปรออยู่แล้ว ในส่วนคู่อื่นๆ ประเภทเดี่ยว รอบแรก เบน พาเทล 

(อิสราเอล) ชนะ อลาสแตร์ เกรย์ (มือวาง 2-สหราชอาณาจักร) 

6-3, 4-6 และ 6-4 ชาร์ลส์ บรูม (สหราชอาณาจักร) ชนะ ตริสตัน 

สคูลเกท (ออสเตรเลีย) 7-5, 7-6 (4) เยฟเกนี ดอนสคอย ชนะ เบน

จามิน ล็อก (ซิมบับเว) 7-5, 6-3 เดน สวีนีย์ (ออสเตรเลีย) ชนะ  

เดนิส เยสเซเยฟ (คาซัคสถาน) 3-6, 6-0 และ 6-0 ไบบิท ซูคาเยฟ 

(คาซัคสถาน) ชนะ ชิมิสุ ยูตะ (ญี่ปุ่น) 63 7-6 (8)

ฟุตบอล 18 ปี ก.‘ชัยนาท-นครสวรรค์’คว้าชัยชนะ

กรุงเทพฯ • การแข่งขันฟุตบอลอิเดมิตสึ ฟุตบอลนักเรียนกรม

พลศึกษา ประจำาปี 2565 รุ่น 18 ปี ถ้วย ก. พรีเซนเต็ดบาย  

อีโก้สปอร์ต ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำาวันอังคาร

ที่ 30 ส.ค.65 เป็นการแข่งขันนัดแรกของ 4 ทีมสุดท้าย ที่สนาม

ฟุตบอลศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง มีเตะกัน 2 คู่ โรงเรียน

เทศบาลนคร นครปฐม ทีมที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นจากการแข่งขันฟุตบอล

ไพร์มินิสเตอร์ พบกับโรงเรียน อบจ.ชัยนาท เกมคู่นี้เปิดหน้าแลก

กันอย่างสนุก โดยเกมดำาเนินมาถึงนาทีที่ 28 เป็น อบจ.ชัยนาท ที่

ได้ประตูขึ้นนำาก่อน จากการยิงของ อดิเทพ ขุนจันทร์ดี ให้ อบจ.

ชัยนาท นำา 1-0 จนจบครึ่งแรก-ครึ่งหลัง เกมส่วนใหญ่ยังตกอยู่ใน

การครอบครองของทีม อบจ.ชัยนาท แต่จังหวะสุดท้ายไม่สามารถทำา

ประตูเพิ่มได้ หมดเวลา อบจ.ชัยนาท ชนะ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร

นครปฐม 1-0 ประตู ส่วนอีกคู่ แชมป์ชนแชมป์ ทีมโรงเรียนเทศบาล

นคร นครสวรรค์ (แชมป์เขตการศึกษา) พบกับ ทีมโรงเรียนสาร

วิทยา (แชมป์ไพร์มินิสเตอร์ล่าสุด) คู่นี้มีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึง

กัน เล่นแรงในเกมแต่แฟร์เพลย์ โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ยิงขึ้น

นำาไปก่อน 1-0 จากฝีเท้าของ ขจรศักดิ์ ชูจิตร นาทีที่ 42 จนจบครึ่ง

แรก-ครึ่งหลัง เทศบาลนครนครสวรรค์มาได้ประตูที่ 2 จากการยิง

ของ ตะวัน โพสะ หนีห่างเป็น 2-0 แต่นาทีที่ 86 สารวิทยาก็ตีไข่แตก

ได้สำาเร็จจาก กิตติกร แสนกิ่ง จากนั้นเวลาที่เหลือไม่มีใครทำาประตู

เพิ่มได้อีก หมดเวลา ทีมโรงเรียนเทศบาลนครนครสวรรค์ ชนะ ทีม

โรงเรียนสารวิทยา 2-1 คว้า 3 แต้มไปครองได้สำาเร็จ

‘สปอร์ตมอลล์ กอล์ฟ 2022’ได้ 3 แชมป์สนาม 2

ฉะเชิงเทรา • การแข่งขัน “SPORTS MALL GOLF 

TOURNAMENT 2022” รอบคัดเลือกสนามที่ 2 ที่สนามบางปะกง

กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ จ.ฉะเชิงเทรา สนามกอล์ฟขนาดมาตรฐาน 

18 หลุม โดยในสนามนี้มีสมาชิกจากผู้ถือบัตร M CARD และนัก

กอล์ฟสมัครเล่นทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประลองฝีมือกว่า 100 คน เพื่อ

ค้นหาสุดยอดแชมป์จาก 3 ไฟลต์ ได้แก่ ไฟลต์เอ, บี และซี สนามละ 

3 คน รวมทั้งหมด 9 คน ไปแข่งรอบ FINAL SHOWDOWN บนสนาม

ระดับ 5 ดาว ที่สนามเรดเมาเทน และบลูแคนยอน จ.ภูเก็ต วันที่ 9 - 

11 พฤศจิกายน 2565 สำาหรับผลรอบคัดเลือก สนามที่ 2 ได้ผู้ชนะ

เลิศทั้ง 3 ไฟต์ ดังนี้ ไฟลต์ A คุณจักรกฤษณ์ สุวรรณเศรษฐ, ไฟลต์ B 

คุณสมชาย แซ่ห่วง, ไฟลต์ C คุณนิธิพัฒน์ ม่วงคร้าม การแข่งขันใน

สนามที่ 3 จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ที่สนามกอล์ฟ 

กรีนวัลเลย์ คันทรีคลับ จ.สมุทรปราการ นักกอล์ฟผู้สนใจเข้าร่วม

สมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 22 กันยายน 2565 สมาชิกผู้ถือบัตร MCARD 

หรือ MCARD APPLICATION รับส่วนลดค่าสมัครเพียงท่านละ 

4,000 บาท/สนาม และบุคคลทั่วไปค่าสมัครท่านละ 4,500 บาท/

สนาม และสิทธิพิเศษสำาหรับสมาชิกไทยประกันชีวิต PRIVILEGE  

รับส่วนลด 500 บาท  เหลือเพียงท่านละ 4,000 บาท และรับ

ส่วนลดเพิ่มเป็น 1,000 บาท/สนาม เมื่อใช้สิทธิ์คู่กับบัตร M CARD 

หรือแสดงสิทธิ์ผ่าน MCARD APPLICATION รับส่วนลดค่าสมัคร 

เหลือเพียงท่านละ 3,500 บาท/สนาม สำาหรับท่านนักกอล์ฟ 

ทุกท่าน เมื่อสมัครเข้าแข่งขันรับของพรีเมียม รวมมูลค่า 4,500 บาท  

โดยสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติม โทร . 06-5526- 

7946 หรือสมัครผ่านช่องทาง Line Official ในการรับสมัคร :  

@golfadvisor และติดตามข่าวสารได้ที่ FACEBOOK FANPAGE :  

SPORTSMALLTHAILAND.  

กรุงเทพฯ • สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือเอเอฟ

เอฟ จัดพิธีจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอล

ชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน หรือ AFF Mitsubishi 

Electric Cup 2022 (เอเอฟเอฟ มิตซูบิชิ อิเล็ก

ทริกคัพ 2022) ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมแชง-กรีลา 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา 

สำาหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์

อาเซียน 2022 นั้น ทางสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน 

(เอเอฟเอฟ) ได้ให้ “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก” บริษัท

ผู้ผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ

อุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำาระดับโลก รวมถึงระบบกลไก

ที่ใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม เข้ามาเป็น

สปอนเซอร์รายใหม่ประจำาทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์

แห่งชาติอาเซียนใหม่แทนที่เจ้าเดิมคือซูซูกิ

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติ

อาเซียน เป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ และมีชื่อเสียง

ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 

จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ซึ่งในการแข่งขันครั้งก่อนหน้านี้ 

มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ได้เข้าร่วมสนับสนุนในฐานะ 

Co-sponsor ดังนั้นการแข่งขันในปี 2022 “มิตซูบิชิ 

อิเล็กทริก” เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลัก จึงใช้ชื่อการ

แข่งขันว่า “AFF Mitsubishi Electric Cup 2022” 

จึงเป็นปีแรกของการเข้าร่วมในฐานะผู้สนับสนุน

หลักอย่างเป็นทางการ

สำาหรับทีมชาติที่ เข้าร่วมการแข่งขันมี 

11 ชาติในอาเซียน ประกอบด้วย ไทย, สิงคโปร์, 

มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, ลาว, 

บรูไน, เมียนมา, กัมพูชา และติมอร์ตะวันออก ซึ่ง

ตามสถิติในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน 

13 ครั้งที่ผ่านมา มีทีมชนะเลิศเพียง 4 ชาติคือ 

ไทย 6 ครั้ง สิงคโปร์ 4 ครั้ง เวียดนาม 2 ครั้ง และ

มาเลเซีย 1 ครั้ง 

โดยครั้งล่าสุดเป็น “ช้างศึก” ทีมชาติไทย 

ที่เอาชนะอินโดนีเซีย ในรอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร์

รวม 2 นัดแบบขาดลอย 6-2 ประตู เป็นการกลับ

กรุงเทพฯ • คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ รอง

ประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทย เผยว่า สหพันธ์ฯ กำาหนดช่วงเวลาการควอลิฟายไป

แข่งขันแบดมินตันโอลิมปิก ปารีส 2024 ออกมาเรียบร้อย จะเริ่มเก็บ

คะแนน วันที่ 1 พฤษภาคม 2023 ไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2024

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการ

โอลิมปิกสากล หรือไอโอซีเมมเบอร์ รองประธานสหพันธ์แบดมินตัน

โลก และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า 

สหพันธ์แบดมินตันโลกได้กำาหนดช่วงเวลาของการควอลิฟายเพื่อ

ไปแข่งขันแบดมินตัน ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ปารีส 2024 ที่กรุง

ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ออกมาเรียบร้อยแล้ว

โดยจะเริ่มเก็บคะแนน วันที่ 1 พฤษภาคม 2023 ตั้งแต่ราย

การบีดับเบิลยูเอฟ สุธีรมาน คัพ ไฟนอลส์ 2023 ไปจนถึงวันที่  

28 เมษายน 2024 จากนั้นจะประกาศอันดับรายชื่อนักกีฬาที่ผ่าน

เข้ารอบสุดท้าย โอลิมปิก ปารีส 2024 วันที่ 30 เมษายน 2024 ซึ่ง

โควตานักกีฬาในปารีส 2024 ในรอบสุดท้ายนั้น จะมีทั้งหมด 172 คน 

แบ่งเป็นชายและหญิงเท่ากัน เพศละ 86 คน

ด้านปฏิทินการแข่งขันที่ถูกวางไว้ล่วงหน้า ในปี 2023  

และ 2024 จะเริ่มต้นฤดูกาลด้วยรายการมาเลเซีย โอเพ่น ระดับ

ซูเปอร์ 1000 และอินเดีย โอเพ่น ระดับซูเปอร์ 750 

ทั้งนี้ โปรแกรมการแข่งขันตลอดฤดูกาล จะมีการแข่งขัน

เวิลด์ทัวร์ใหม่ 31 รายการ ประกอบด้วย ซูเปอร์ 1,000 จำานวน  

5 รายการ, ซูเปอร์ 750 จำานวน 6 รายการ, ซูเปอร์ 500 จำานวน  

9 รายการ และซูเปอร์ 300 จำานวน 11 รายการ ซึ่งการที่มีรายการ

เหล่านี้มากกว่าเดิม จะนำามาซึ่งการมอบเงินรางวัลในแต่ละรายการ

ให้กับนักกีฬาที่สูงตามไปด้วย.

สหรัฐ • เซเรนา วิลเลียมส์ อดีตนักเทนนิสหญิงหมายเลข 1 ของโลก 

ยืดเวลาแขวนแร็กเกต เก็บชัยแมตช์ประเดิมสนามศึกยูเอส โอเพ่น 

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา ท่ามกลาง

บรรยากาศคึกคัก ซึ่งมีเหล่าคนดังปะปนอยู่บนอัฒจันทร์

แมตช์ดังกล่าวมีกลุ่มคนดังเข้ามาชมกันอย่างมากมาย ทั้งดารา

นักแสดงฮอลลีวูด, คนดังวงการแฟชั่น และอดีตประธานาธิบดี ที่ต่าง

เดินทางมายังสังเวียนฟลัชชิง เมโดว์ส นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

เพื่อติดตามการแข่งขันครั้งสุดท้ายของเซเรนา ในศึกแกรนด์สแลม 

ประเภทเดี่ยว

นักหวดจอมเก๋าวัย 40 ปี ตั้งใจจะอำาลาวงการหวดลูกสักหลาด

หลังจบศึกยูเอส โอเพ่น แกรนด์สแลมสุดท้ายของปี แม้สภาพร่างกาย

จะไม่เต็มร้อย แต่เธออาศัยประสบการณ์อันล้นหลามเอาชนะ ดานกา 

โควินิช จากมอนเตเนโกรไป 2 เซตรวด 6-3, 6-3

เซเรนา วิลเลียมส์ สัมผัสแชมป์แกรนด์สแลมครั้งแรกที่ฟลัช

ชิง เมโดว์ส เมื่อปี 1999 ขณะอายุเพียง 17 ปี กล่าวถึงความรู้สึก

หลังเอาชนะคู่แข่งจากมอนเตเนโกรว่า “ฉันรู้สึกผ่อนคลายบนคอร์ต

แห่งนี้ และต่อหน้าทุกๆ คนที่นี่ ผู้ชมส่งเสียงเชียร์อย่างบ้าคลั่ง พวก

เขาช่วยฉุดให้ฉันผ่านเข้ารอบต่อไป ฉันรู้สึกคึกคักตามไปด้วย”

ผลคู่อื่นๆ ที่น่าสนใจในรอบแรก ประเภทหญิงเดี่ยว ซิโมนา  

ฮาเล็ป มือ 7 รายการ กลายเป็นผู้เล่นบิ๊กเนมที่ต้องกลับบ้านก่อน

เพื่อน เมื่อพลิกล็อกพ่ายให้กับ ดาเรีย สนิกูร์ นักหวดสาวมือควอลิฟาย

จากยูเครน 1-2 เซต 2-6, 6-0, 4-6 ขณะที่ โคโค กัฟฟ์ มือ 12 รายการ 

ขวัญใจเจ้าถิ่น เอาชนะ เลโอเลีย ฌองฌอง จากฝรั่งเศส 6-2, 6-3

ขณะที่ผลการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวที่น่าสนใจ เกิดการ

พลิกล็อกมโหฬาร สเตฟานอส ซิตซิปาส มือ 4 ของรายการจากกรีซ 

พ่ายแพ้ให้กับ ดาเนียล กาลัน มือควอลิฟายชาวโคลอมเบีย 1-3 เซต 

0-6, 1-6, 6-3, 5-7 ส่วน ดานิล เมดเวเดฟ แชมป์เก่า และมือ 1 

ของโลกคนปัจจุบัน เอาชนะ สเตฟาน คอสซอฟ มือ 111 ของโลก 

3 เซตรวด 6-2, 6-4, 6-0 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 1 นาที ผ่านเข้ารอบ 2 

ไปพบ อาร์เธอร์ รินเดอร์เน็ก จากฝรั่งเศสต่อไป.

อังกฤษ • หลังจากที่ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด ปิดดีลคว้าตัวแอนโทนี ดาวเตะตัวเก่ง

ชาวบราซิเลียนจากทีมอาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม 

ยอดทีมแห่งศึกเอเรดิวิซี ลีกเนเธอร์แลนด์ ด้วย

ค่าตัวสูงถึง 100 ล้านยูโร หรือราว 85 ล้านปอนด์

ดีลดังกล่าวถือเป็นสถิติการซื้อนักฟุตบอล

ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของศึกเอเรดิวิซี ลีก

เนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของดาว

เตะชาวแซมบ้าที่ต้องการให้ต้นสังกัดเก่าของเขา

ได้เงินก้อนโตจากการขายตัวเขามาให้กับยักษ์

ใหญ่แห่งเกาะอังกฤษ

ล่าสุด แมนฯ ยูไนเต็ด ยังไม่หยุดเสริมทัพ

ในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ ปิดดีลคว้าตัว มาร์ติน 

ดูบราฟกา ผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติสโลวาเกีย

มาร่วมทัพ โดยเป็นการยืมตัวจาก “สาลิกาดง” 

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1 ปี พร้อมออปชันซื้อขาด

ในฤดูกาลหน้า จำานวน 5 ล้านปอนด์

การเข้ามาของนายด่านวัย 33 ปี ถือ

บุรีรัมย์ • ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิง

แชมป์ประเทศไทย รายการ “โออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียน

ชิพ 2022” รายการแข่งขันที่ได้รับความนิยมและยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย 

ซึ่งจะมีคิวเปิดฉากดวลความเร็วสนามที่ 3 ของฤดูกาล ในวันที่ 2- 

4 กันยายน 2565 ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำานวยการ สนามช้าง 

อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เปิดเผยว่า “สำาหรับการแข่งขันรายการนี้

จัดการแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนัก

แข่ง-ทีมแข่งไทยไปสู่ระดับโลก โดยผู้ชนะจะได้รับสิทธิ์ไวลด์การ์ดเข้า

ร่วมแข่งขันในรายการดังระดับทวีปเอเชีย ในรายการเอเชีย โรด เรซ

ซิ่ง แชมเปียนชิพ ประจำาปี 2023 จากการแข่งขันใน 2 สนามที่ผ่าน

มา ถือว่าการจัดการแข่งขันประสบความสำาเร็จในทุกด้าน การแข่งขัน

แต่ละรุ่นลุ้นกันดุเดือด มีการพลิกแพ้ชนะให้ได้ติดตามลุ้นต่อเนื่อง สนุก

ตื่นเต้นเร้าใจเทียบชั้นกับการแข่งขันระดับอินเตอร์”

“สนามนี้ถือว่าผ่านมาถึงครึ่งทาง ในปีนี้เองเราเปิดกว้างให้มีนัก

แข่งต่างชาติได้เข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้น เพื่อเดินหน้ายกระดับสู่เรซ 

อินเตอร์ ผู้ชมจะได้เห็นการทำางานและการต่อสู้ของทีมโรงงานยักษ์ใหญ่

อย่างฮอนด้าและยามาฮ่า รวมทั้งมีนักบิดจากทีมอิสระก้าวขึ้นมาเป็น

ผู้ชนะเลิศในแต่ละสนาม ซึ่งบ่งบอกได้ถึงการยกระดับการทำางานของ

วงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอย่างชัดเจน ยิ่งในสนามที่ 3 นี้ การลุ้นแชมป์

ของนักแข่งจากแต่ละทีมเป็นไปอย่างเข้มข้น ทุกทีมจะต้องปลุกทุกขุม

‘ฐิติพงศ์-นครินทร์’นำาทัพนักบิดชิงแชมป์ปท.สนาม3

“ติ๊งโน๊ต” ฐิติพงศ์ วโรกร รั้งจ่าฝูงในรุ่นซูเปอร์ ไบค์ 1,000 ซีซี 

(SB1Pro, SB1, SB2)

พลังเพื่อเก็บแต้มและวัดกันที่สนามนี้ แฟนความเร็วต้องห้ามพลาดครับ”

สำาหรับสถานการณ์ล่าสุดบนตารางคะแนนสะสมก่อนเข้าสู่

สนาม 3 ในสุดสัปดาห์นี้ “ติ๊งโน๊ต” ฐิติพงศ์ วโรกร จากพีเอสจีเอ  

ดูคาติ พีทีที ลูบริแคนต์ นก จูนเนอร์ ติ๊งโน๊ต ที่คว้าแชมป์ทั้ง 2 สนาม 

รั้งจ่าฝูงในรุ่นซูเปอร์ ไบค์ 1,000 ซีซี (SB1Pro, SB1, SB2) มีทั้งสิ้น 

50 คะแนน ตามมาด้วยคู่แข่งคนสำาคัญอย่าง “ซุป” อนุชา นาคเจริญศรี 

คู่แข่งจากยามาฮ่า บริดจสโตน อนุชา เรซซิ่งทีม ในอันดับ 2 มี  

40 คะแนน ส่วนอันดับ 3 “ซีเค” ชัยวิชิต นิสกุล จากจอมไทย แฮปปี้ 

โฮม โมโตเร็กซ์ บริดจสโตน เรซซิ่งทีม มีทั้งสิ้น 27 คะแนน อันดับ 4 

“ปาร์ก” พาทิศ ชูประเทศ จากจัสต์คาร์ เรซซิ่งทีม มี 16 คะแนน

ส่วนในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS1Pro, SS1, SS2) เป็นอีก

รุ่นที่ลุ้นแย่งแชมป์กันอย่างดุเดือด โดยอันดับ 1 “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐ

ภูวภัทร์ อดีตนักบิดโมโตทรี ที่ครองแชมป์ในสนามที่ 2 มี 41 คะแนน 

อันดับ 2 ตามมาแค่แต้มเดียวจากฝีมือของคู่หูจากฮอนด้า เรซซิ่ง ไทย

แลนด์ อย่าง “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ รองแชมป์ทั้ง 2 สนาม 

มี 40 คะแนน อันดับ 3 “ฟอง” คณาทัต ใจมั่น จากยามาฮ่า ไฮสปีด 

แชมป์สนามแรก มี 38 คะแนน ตามมา 3 คะแนนเท่านั้น อันดับ 4 

“นิว” กฤชพร แก้วสนธิ มี 27 คะแนน ส่วนรุ่นอื่นๆ คะแนนแชมป์

ประจำาปีก็ยังสูสีกัน ต้องสู้กันจนสนามสุดท้ายแน่นอน

ทั้งนี้ ศึกโออาร์ บีอาร์ ไอซี ซูเปอร์ ไบค์ แชมเปียนชิพ 2022  

สนาม 3 จะเข้าสู่ โปรแกรมการซ้อมอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 2 

กันยายน ก่อนจะแข่งขันรอบควอลิฟาย ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน และดวล

ความเร็วรอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 บัตรเข้าชม

การแข่งขัน 100 บาท/1 วัน ซื้อได้ที่จุดจำาหน่ายบัตรหน้าทางขึ้นแกรนด์

สแตนด์ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์ (จำาหน่ายบัตรวัน

เสาร์-อาทิตย์ วันที่ 3-4 กันยายน 2565 เท่านั้น) สนใจติดตามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ Chang Circuit Buriram และ BRIC Superbike.

‘เซเรนา’ต่อเวลาแขวนแร็กเกต

เก็บชัยรอบแรกศึกยูเอสโอเพ่น

‘ผีแดง’คว้าตัว‘ดูบราฟกา’แข้งใหม่รายที่6

เป็นการเสริมทัพเพื่อนำามากดดัน ดาบิด เด เกอา 

ผู้รักษาประตูมือ 1 ชาวสแปนิช ที่ในช่วง 2 นัด

แรกของฤดูกาล 2022/23 มีผลงานที่ ไม่ค่อย

ดีเสียเท่าไหร่ ส่งผลให้ต้นสังกัดไร้ชัย 2 เกม

ติดต่อกัน ก่อนจะเก็บชัยเหนือลิเวอร์พูลได้ใน

ศึกแดงเดือด

สำาหรับ มาร์ติน ดูบราฟกา ย้ายจาก 

สปาร์ตา ปราก มาอยู่กับนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 

ตั้งแต่ปี 2018 กลายเป็นตัวหลักของทีมในช่วง 

2 ฤดูกาลที่ผ่านมา ลงเฝ้าเสาให้ทัพ “สาลิกาดง” 

ไปทั้งหมด 130 นัดในทุกรายการ

อย่างไรก็ตาม จากการที่ทีมนิวคาสเซิล 

ยูไนเต็ด ดึงตัว นิก โปป มาจากสโมสรเบิร์น

ลีย์ ทำาให้ดูบราฟกาต้องตกเป็นมือ 2 ของทีม

ไปโดยปริยาย ทำาให้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

สนใจที่จะดึงนายทวารรายนี้มาเป็นอะไหล่ของ

ทีมในซีซั่นนี้

ทั้งนี้ ถือเป็นการเสริมทัพรายที่ 6 ของ

ทีม “ปีศาจแดง” ต่อจาก ไทเรลล์ มาลาเซีย, 

คริสเตียน อีริกเซน, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, คาเซ

มิโร และแอนโทนี โดย มาร์ติน ดูบราฟกา น่าจะ

มีชื่อเป็นตัวสำารองทันทีในเกมลีกสุดสัปดาห์ที่ทีม

จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอล 

ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 22.30 น. 

ตามเวลาประเทศไทย.

‘ช้างศึก’รอย้ำาแค้นอิเหนาแบ่งกลุ่มบอลอาเซียน

ควอลิฟายแบดฯอลป.ปารีส2024  

สหพันธ์ฯเริ่มเก็บแต้ม1พ.ค.ปีหน้า

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิก

สากล (ไอโอซีเมมเบอร์), รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก 

และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย

มาครองความยิ่งใหญ่ในรายการนี้ ได้อีกครั้งของ

ทีมชาติไทย และถือเป็นแชมป์สมัยที่ 6 ของทีม

ช้างศึกด้วย

สำาหรับผลการจับสลากจะแบ่งออกเป็น  

2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม A ไทย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, 

กัมพูชา, บรูไน, ติมอร์ เลสเต /กลุ่ม B เวียดนาม, 

มาเลเซีย, สิงคโปร์, เมียนมา, ลาว

ทั้งนี้ การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่ง

ชาติอาเซียน ครั้งที่ 14 “AFF Mitsubishi Electric  

Cup 2022” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2565 

ถึง 16 มกราคม 2566 ซึ่งทางสหพันธ์ฟุตบอล

อาเซียน (เอเอฟเอฟ) จะมีการประกาศตารางการ

แข่งขันออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง. 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ลปินเชียงรายที่มีเอกลักษณ์ความ

เป็นล้านนาโดดเด่น ครีเอตผลงาน

ศิลปกรรมใหม่ๆ โชว์ ในนิทรรศการ 

“ศิลปกรรมธงสัญลักษณ์ศิลปินเชียงราย 

Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” 

ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย 

เพื่อประกาศความพร้อมเชียงรายเมืองศิลปะ 

และสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลายให้กับคน

เชียงรายและนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าภาพ

จัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand  

Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งยิ่งใหญ่ โดย

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง

วัฒนธรรม ผนึกกำาลังจังหวัดเชียงราย จะจัด

ขึ้นระหว่างเดือน ธ.ค.2566 ถึงเดือน เม.ย.2567

ทรงเดช ทิพย์ทอง เผยแรงบันดาลใจ

ผลงาน “ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย” ว่า 

คอนเซ็ปต์ “ธงสัญลักษณ์” เป็นเรื่องการเฉลิม

ฉลองและความเป็นมงคล นึกถึงงานรื่นเริง

ยิ่งใหญ่อย่างงานปอยหลวง ชาวบ้านร่วมกัน

ประดับประดาตกแต่งเครื่องสักการบูชา และ

แต่งกายตามประเพณีล้านนาอย่างงดงาม ตั้งใจ

ให้ภาพเป็นโทนสีเหลืองทองเหมือนสีสัญลักษณ์

งาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 

ดูสว่างไสว มีรูปตุงประดับสองข้างพญานาค 

แสดงสัญลักษณ์จัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ ถ้า

สังเกตเวลาไปตามวัดต่างๆ ทางภาคเหนือจะเห็น

บันไดพญานาคนำาขึ้นสู่พระอุโบสถ แทนความ

เชื่อพญานาคทำาหน้าที่ต้อนรับและปกปักรักษาผู้

มาเยือน ส่วนบนของภาพเป็นเหล่าเทวดามาร่วม

ประทานพร ด้านล่างมีแมงสี่หูห้าตา สัตว์มงคล

นำาโชคลาภมาให้ ใครได้สักการะจะมีแต่ความ

ร่ำารวยรุ่งเรือง ตามตำานานแมงสี่หูห้าตากินถ่าน

ไฟและถ่ายออกมาเป็นทองคำา เคยใช้เป็นมาส

ประกาศศักดาศิลปินเชียงราย!โชว์ศิลปกรรม‘ธงสัญลักษณ์’

คอตสร้างชื่อเสียงในงานกีฬาแห่งชาติมาแล้ว

ศิลปินบอกด้วยว่า ลวดลายของพญานาค

ทั้งสองแบบยังสื่อความหมายแทนผลงาน

ศิลปะของศิลปินล้านนาผู้ยิ่ งใหญ่ ได้แก่ 

อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี และอาจารย์เฉลิมชัย 

โฆษิตพัฒน์ ทั้งสองเสมือนผู้สร้างชื่อเสียงให้ทั่ว

โลกรู้จักเชียงราย ทั้งเป็นจุดกำาเนิดศิลปินร่วม

สมัยในเชียงราย ทั้งสองเป็นผู้บุกเบิกให้การ

สนับสนุนตน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของศิลปิน

เชียงรายให้มีความพร้อมสำาหรับการเป็นเจ้า

ภาพงานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งนี้

“งาน Thailand Biennale, Chiang 

Rai 2023 ถือเป็นงานที่สำาคัญที่สุดของศิลปิน 

เพราะทุกคนทุ่มเทด้วยแรงกายแรงใจ เห็นได้

จากกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการทำานิทรรศการ

ธง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความตื่นตัวของศิลปิน

ที่ ให้ความสำาคัญต่อการจัดงานครั้งนี้ โดย

เฉพาะอาจารย์เฉลิมชัยทุ่มเทสุดกำาลัง ลงทุน

สร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายด้วยตนเอง 

เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดงาน งานนี้ทุก

ภาคส่วนของจังหวัดเชียงรายร่วมมือร่วมใจกัน

เพื่อเป้าหมายแห่งความสำาเร็จ” ทรงเดชกล่าว

อีกหนึ่งศิลปินเจ้าบ้าน ทนงศักดิ์ ปากหวาน 

สร้างสรรค์ภาพ “สายธารแห่งชีวิต” เล่าว่า ภาพ

ธงสัญลักษณ์งาน Thailand Biennale, Chiang 

Rai 2023 เขียนถึงเรื่องราววิถีชีวิตของชาวล้านนา 

เพื่อให้คนที่มาเยี่ยมชมผลงาน ตลอดจนนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้จักวิถีชีวิตวัฒนธรรมของ

คนล้านนาและจังหวัดเชียงรายที่มีความอุดม

สมบูรณ์ ในน้ำามีปลา ในนามีข้าว มาตั้งแต่สมัย

โบราณ เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและ

แหล่งอารยธรรมอันล้ำาค่ามากมายจนถึงปัจจุบัน 

เป็นการเขียนสีฝุ่นบนดินสอพอง สีอะคริลิก  

สีฝุ่นบนผ้าใบ ปิดทองคำาเปลวและบนพื้นวัสดุ

ต่างๆ เพราะสีฝุ่นเป็นสีธรรมชาติและหาได้ง่าย

ในชุมชน ก่อนหน้านี้ผลงานเคยติดตั้งและจัด

แสดงที่พิพิธภัณฑ์ในฝรั่งเศส และงานที่เกี่ยว

กับคุณค่าความหมายของคำาว่า “แม่” สะท้อน

พลังการปกปักรักษาของธรรมชาติสื่อผ่านภาพ

หญิงสาวถือร่มต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุม

ให้ร่มเงาแก่สรรพชีวิต

“งาน Thailand Biennaleฯ เป็นเรื่องที่น่า

ยินดียิ่ง ซึ่งกำาลังเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย และ

ประเทศไทย ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่าน

มาศิลปินเชียงรายร่วมใจกันแสดงความพร้อม

อย่างชัดเจน รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมขัวศิลปะ

ทำากิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม เพื่อ

สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

ให้คงอยู่ นับจากนี้ ไปผมเชื่อว่าภาพที่ชัดเจน

ของงาน Thailand Biennale จะเริ่มปรากฏสู่

สายตาและกลายเป็นภาพจำาในความประทับ

ใจครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้คนที่มาเยี่ยมเยือน

เชียงราย” ทนงศักดิ์กล่าว 

ชวนชาวไทยและนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม

ผลงานศิลปกรรมกว่า 50 ชิ้นในนิทรรศการ “ธง

สัญลักษณ์” ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุ่น จัด

แสดงให้ชมถึงวันที่ 31 ธ.ค.นี้. 

ศิ

ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย

ผลงานร่วมสมัยมีเอกลักษณ์ล้านนา จิตรกรรม “สายธารแห่งชีวิต” มีธงสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดแนวรุก

การให้บริการสร้างทางเลือกการดูแลสุขภาพ

รับสังคมสูงวัย ดัน “ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลัง

ผู้สูงอายุ” ให้บริการเต็มรูปแบบในรูปแบบ

ศูนย์กลางที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ

จากหลากหลายสาขาวิชามาบูรณาการ แน่น

ทั้งความรู้ รูปแบบดูแลด้วยนวัตกรรม และ

สิ่งอำานวยความสะดวก 

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ 

ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(มช.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้

ตระหนักถึงความสำาคัญของการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงได้

กำาหนดยุทธศาสตร์:นวัตกรรมด้านอาหาร 

สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุที่สอดรับกับ

แนวนโยบายระดับประเทศและยุทธศาสตร์

การพัฒนาภาคเหนือด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

และแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ

ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัว

และชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาค

บริการ โดยได้ร่วมกับกรมธนารักษ์ ริเริ ่ม

โครงการจัดต้ัง "ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ" 

(CMU Senior Wellness Center) ขึ้น  

“ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สู งอายุ 

จัดสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์การให้บริการ 

ทั้งสร้างเสริมสุขภาพ กาย ใจ สังคม อารมณ์ 

แข็งแรง และผู้สูงอายุไทยมีกิจกรรมทำาให้เกิด

พฤฒพลัง ดูแลตัวเองได้ อีกทั้ง ผู้สูงอายุมีการ

ทำางาน ทั้งแบบจิตอาสา หรือมีการจ้างงาน

เพ่ิมข้ึนในผู้สูงอายุ มีการเรียนรู้สำาหรับผู้สูงอายุ 

และการเรียนรู้จากผู้สูงอายุ และมีความเข้าใจ

ในผู้สูงอายุ และเพิ่มจำานวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ” 

ดร.นพ.พงษ์รักษ์ กล่าว

นพ.พงษ์รักษ์ กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำาที่รับผิด

ชอบต่อสังคม มีความมุ่งม่ันต้ังใจท่ีจะสร้างพื้นที่

ที ่จะโอบล้อมไปด้วยองค์ความรู้ สร้างแรง

ขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจ ด้วยการไม่ละทิ้ง

ใครคนใดไว้ข้างหลัง สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 

นำาไปสู่การใช้ศักยภาพของประชากรให้เกิด

ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ เตรียมพร้อมด้านทักษะ 

และความรู้ในการทำางานให้กับผู้สูงอายุและผู้

ที่กำาลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุ และที่สำาคัญนำาไปสู่

การผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น Medical

Wellness City  ประเทศไทย โดยจากการคาดการณ์

ว่า ใน 18 ปีข้างหน้า จะมีผู้สูงอายุเกือบ 20 

ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากร

มช.ก้าวเป็นผู้นำารับสังคมสูงวัย เปิดศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ บริการดูแลสุขภาพแบบล้ำายุค

ทั้งประเทศ นับว่าเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

โดยสมบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สหัทยา 

ไพบูลย์วรชาต ิ ผู ้อำานวยการศูนย์ส่งเสริม

พฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กล่าวเพ่ิมเติมว่า ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ 

ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมองค์ความ

รู้ด้านผู้สูงอายุจากหลากหลายสาขาวิชามา

บูรณาการกัน เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุ อีกท้ังเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้

และเผยแพร่ความรู้ด้านผู้สูงอายุ โดยบูรณาการ

กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค

ประชาชนให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

สร้างต้นแบบสังคมผู้สูงอายุตามแนวทาง

พฤฒพลัง ให้ผู้สูงอายุมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพ่ึงตนเองได้นานท่ีสุด 

ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม

“พฤฒพลัง หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีพลัง

อยู่ โดยภาษาอังกฤษ ใช้คำาว่า“Active Aging” 

โดยองค์การอนามัยโลก [WHO] (1990) ให้

ความหมายของแนวคิดพฤฒพลัง หรือ Active 

Ageing ว่า การเป็นผู้สูงอายุที่ปราศจากโรค

และรวมถึงการมีความสามารถในการใช้ร่างกาย 

สรีรวิทยา จิตใจ และสังคม ซึ่งได้เปลี่ยนแปลง

ไปตามกระบวนการชราที่เกิดขึ้น ให้ทำางานได้

อย่างเหมาะสม มีความสามารถทำาอะไรๆ ได้

ตามสิทธิท่ีมีอยู่ มีชีวิตท่ีมีอิสระ มีชีวิตท่ีมีส่วนร่วม 

และทำาได้สำาเร็จด้วยตัวเอง (Self-Fulfillment) 

โดยกลุ่มเป้าหมายของการให้บริการ แบ่งเป็น 

หนึ่ง ผู้สูงวัย 55 ปีขึ้นไป (Aging) และสอง 

ผู้ท่ีต้องการเตรียมตัวเข้าสู่การสูงวัย 40 – 54 ปี 

(Pre - Aging)” พญ.สหัทยา กล่าว

พญ.สหัทยา กล่าวอีกว่า ศูนย์ส่งเสริม

พฤฒพลังผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 6 อาคาร ท่ี

แยกการให้บริการท่ีแตกต่างกัน ได้แก่อาคาร A 

: ขะยอม บริการด้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์

ดูแลสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุเน้นเวชภัณฑ์ และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ สินค้าสะอาด

ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์ ให้คำา

ปรึกษาท่ีพักอาศัย ผู้สูงอายุอาคาร B : ตะหล้อม 

การฝึกอบรมผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้องด้าน

การดูแลสุขภาพ รองรับการประชุมสัมมนา 

อบรมระยะสั้น พื้นที่ workshop งานประดิษฐ์

ต่าง ๆ อาคาร C : พุทธรักษา คลินิกสุขภาพ 

ทันตกรรม เวชกรรม สหคลินิกวางแผนสุขภาพ 

ห้องพยาบาล ห้องให้คำาปรึกษา เป็นหน่วย

คัดกรองเพื่อแนะนำาโปรแกรมสุขภาพที่ผู้สูง

อายุควรได้รับการอบรม หรือรับบริการ ห้อง

ทันตกรรมผู้สูงอาย อาคาร D : เก็ดถะหวา 

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์และกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ ห้องนวดแพทย์แผนไทยประยุกต์

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาหารและเครื่องดื่ม

เพื่อสุขภาพ อาคาร E : ก๋าสะลอง กายภาพบำาบัด 

ธาราบำาบัดกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 

เน้นความเป็นเลิศด้านฟื้นฟูในคอร์สระยะสั้น 

ได้แก่ กายภาพบำาบัด ธาราบำาบัดระบบน้ำาแร่ 

ฟิตเนส โยคะ และฝึกสมอง และอาคาร F : 

ทองกวาว อาคารเรียนรู้ Edutainment and 

Recreation ประกอบด้วย Kitchen Playground, 

ห้องสมุดเสียง

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญานุภาพ 

อานันทนะ รองอธิการบดีและผู้อำานวยการ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็น

ส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดัน ให้เกิดการพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างสรรค์

การเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เชียงใหม่ 

และเพื่อให้ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ 

สามารถตอบโจทย์ ได้ท้ังในปัจจุบันทและอนาคต 

จึงได้มีการนำานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุรูป

แบบใหม่ เข้ามาสนับสนุนการให้บริการ รวม

ถึงเป็นแหล่งการนำาเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

เพื่อผู้สูงอายุ เช่น สวนวัตกรรมสุขภาพ

อัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ (Intelligent Elderly 

Innovation Park) ศูนย์ฝึกอบรมอัจฉริยะเพื่อ

ผู้สูงอายุ (Intelligent Elderly Training Center) 

อีกท้ังในส่วนของอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ  ภายใน

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังฯ ยังเป็นเครื่องมือที่

ผลิตเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะอีกด้วย 

สำาหรับ “ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ” 

ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำาปิง ต.ป่าแดด อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 

8.00 – 20.00 น. ผู้ที ่สนใจสามารถติดตาม

ข่าวสารได้ที่ Facebook : ศูนย์ส่งเสริมพฤฒ

พลังผู้สูงอายุ มช. : Senior Wellness Center 

CMU หรือโทร 053 904 914

ศึกษาธิการ • เกณฑ์สรรหาเลขาฯ สกสค.ยัง

ไม่ลงตัว “ตรีนุช” ตีกลับให้แก้ไขรายละเอียด

ใหม่ คาด ก.ย.นี้ ได้ทั้งเลขาฯ สกสค.-คุรุสภา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ในการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ที่ประชุม

ได้หารือถึงหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการ 

สกสค.แล้ว ซึ่งตนได้มอบให้นายสุภัทร จำาปา

ทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) 

กลับไปแก้ไขในรายละเอียดข้อความอีกเล็ก

น้อยเท่านั้น เนื่องจากหลักเกณฑ์การสรรหา

เลขาฯ สกสค.ใช้หลักการเดียวกับเกณฑ์การ

สรรหาเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งรายละเอียดบาง

ประเด็นของหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาฯ 

สกสค.อาจไม่เชื่อมโยงกัน ดังนั้นตนจึงให้

ไปปรับแก้ข้อความใหม่ เช่น ประธานคณะ

อนุกรรมการการสรรหา เป็นต้น

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตน

คิดว่าการจัดทำาหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาฯ 

สกสค.จะไม่ล่าช้า เพราะเป็นการปรับแก้ไข

รายละเอียดในข้อความเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

ซึ่งเมื่อนายสุภัทรปรับแก้ไขข้อความเนื้อหา

เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำาเกณฑ์สรรหา

เลขาฯ สกสค.เข้าที่ประชุม สกสค.พิจารณา

ต่อไป และเมื่อที่ประชุม สกสค.ลงมติเห็น

ชอบก็จะมีการประกาศหลักเกณฑ์การสรร

หาเลขาฯ สกสค.ทันที ซึ่งคาดว่าจะเป็นไป

ตามกำาหนดการที่จะต้องดำาเนินการให้แล้ว

เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ไม่ว่าจะเป็นการ

ได้เลขาธิการคุรุสภาตัวจริงและการประกาศ

เกณฑ์สรรหาเลขาฯ สกสค. อย่างไรก็ตาม

ตนเชื่อว่าจะได้ผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานที่มี

คุณภาพ มีความเหมาะสม และสามารถขับ

เคลื่อนภารกิจได้ตามเป้าหมายอย่างแน่นอน.

ตีกลับแก้รายละเอียด‘เกณฑ์สรรหาเลขาฯสกสค.’

ศึกษาธิการ • ศธ.จับมือ ธ.ออมสิน จัด

งาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครู” จัด  

3 จังหวัดเดือน ก.ย. และจัดทุกจังหวัด

เดือน ต.ค. เปิดทางเจรจาแก้ไขปัญหา ได้

รับสิทธิประโยชน์เพียบ ขยายเวลาชำาระ

หนี้ ลดดอกเบี้ยและลดเบี้ยปรับ ลดค่างวด

รายเดือน ไม่ถูกฟ้อง/ไม่ถูกบังคับคดี งด

ยึดทรัพย์สิน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ ไขปัญหา

หนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่า 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้หารือ 

กับธนาคารออมสินล่าสุดเมื่อวันที่  

26 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีความเห็นร่วม

กันว่า ต้องมีมาตรการเร่งด่วนในการให้

ความช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษากลุ่มที่ ได้รับความเดือดร้อน

สูง ได้แก่ กลุ่มลูกหนี้ของธนาคารออมสิน

กลุ่มที่มีคดีพิพาทก่อนฟ้องและหลังศาล

มีคำาพิพากษาเป็นลำาดับแรก ซึ่งมีจำานวน 

6,331 ราย และหากรวมผู้ค้ำาประกันด้วย

จะมีจำานวนมากถึง 20,000 ราย ให้ได้รับ

ความช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้ เพื่อ

เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้กลุ่มนี้ ได้เข้า

มาไกล่เกลี่ย เจรจา ปรึกษา ปรับโครงสร้าง

หนี้ หาข้อยุติการบังคับคดีและแก้ไขปัญหา

หนี้สินร่วมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้ง

สิ้น ธนาคารออมสินและ ศธ.จึงกำาหนด

ให้มีการจัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

ครู ปิดเทอม เรื่องหนี้ มีทางออก” โดย

ในเดือน ก.ย.2565 จะจัดงานจำานวน 1- 

3 จังหวัด ณ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ซึ่งเป็นสถานีแก้หนี้ และจัดงานพร้อมกัน

ทุกจังหวัดในเดือน ต.ค.2565 โดย ศธ.จะ

จัดส่งรายชื่อลูกหนี้ของธนาคารออมสิน

กลุ่มที่มีคดีพิพาทก่อนฟ้องและหลังศาลมี

คำาพิพากษาที่อยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้กับ

สถานีแก้หนี้ เพื่อเชิญลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว

และผู้ค้ำาประกันเข้าร่วมงาน เพื่อไกล่เกลี่ย

หนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำาหนด

“ขณะเดียวกันธนาคารออมสินแจ้ง

ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ และกลุ่มลูกหนี้

ของธนาคารออมสินกลุ่มที่มีคดีพิพาทก่อน

ฟ้องและหลังศาลมีคำาพิพากษาในพื้นที่อีก

ทางหนึ่ง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

และจัดทำาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ใน

วันงาน เช่น ข้อมูลมูลหนี้ก่อนฟ้องและ

หลังฟ้อง มาตรการ/แนวทางให้ความช่วย

เหลือเป็นรายบุคคล ส่วนด้านสถานีแก้

หนี้ทำาการรวบรวมและจัดส่งรายชื่อลูก

หนี้ของธนาคารออมสินกลุ่มที่มีคดีพิพาท

ก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำาพิพากษาที่

อยู่ ในพื้นที่ ซึ่งประสงค์เข้าร่วมงานให้

แก่ ศธ.และธนาคารออมสินในพื้นที่”  

รมว.ศธ.กล่าว

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม

งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครูฯ ครั้งนี้จะ

ได้รับสิทธิประโยชน์เบื้องต้น ได้แก่ การ

ขยายเวลาการชำาระหนี้ ลดเบี้ยปรับ ลด

ดอกเบี้ยและลดค่างวดรายเดือน ไม่ถูก

ฟ้อง/ไม่ถูกบังคับคดี งดยึดทรัพย์สิน/งด

ขายทอดตลาด และสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

เช่น การถอนจากการเป็นผู้ค้ำาประกันโดย

การยอมรับชำาระหนี้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 

การปิดสัญญาชำาระหนี้ เป็นต้น โดย

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครู ปิดเทอม เรื่องหนี้ 

มีทางออกในครั้งนี้ จะช่วยให้ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นลูกหนี้

ของธนาคารออมสิน สามารถพูดคุยตกลง

แก้ไขปัญหาหนี้กับธนาคารออมสินได้ โดย

ไม่ต้องถูกฟ้องร้องดำาเนินคดี ไม่เสียเวลา 

และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำานวนมหาศาล

ในการสู้คดี ขณะเดียวกันธนาคารออมสิน

ยังคงได้รับประโยชน์จากการที่ได้รับชำาระ

หนี้คืน เพราะลูกหนี้ก็ยังคงต้องผ่อนชำาระ

หนี้อย่างต่อเนื่องเช่นเดิม.

ศึกษาธิการ • ครม.แต่งตั้ง “อรรถพล” นั่ง

ปลัด ศธ. “สุเทพ” รั้ง “เลขาฯ สภาการศึกษา 

และ “ธนุ” โยกไปเป็นเลขาฯ กอศ. “ตรีนุช” 

แจงการแต่งตั้งมีความเหมาะสมกับงาน 

เชื่ออรรถพลมีศักยภาพประสานงานองค์กร

ต่างๆ ในกระทรวงได้ดี ส่วนธนุหวังให้เชื่อม

ต่อระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะ 

ปัดไม่ได้เด้งสุเทพ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตาม

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำารงตำาแหน่ง

ผู้บริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำาแหน่งที่ว่าง

จากการเกษียณอายุราชการ จำานวน 1 ราย 

ได้แก่ นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภา

การศึกษา ให้ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(เลขาฯ กอศ.) ให้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ

สภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) ว่าที่ร้อยตรี

ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) ให้

ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (เลขาฯ สอศ.) ส่วนรายละเอียด

การพิจารณาให้สอบถามนางสาวตรีนุช รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ด้วย

ตนเอง เนื่องจากขณะนี้นางสาวตรีนุช

ติดภารกิจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำาปีการ 

ศึกษา 2565 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

‘อรรถพล’จากสภาการศึกษาผงาดนั่งปลัดศธ.
‘ธนุ’โยกไปสอศ.‘สุเทพ’ไปสกศ.‘ตรีนุช’ลั่นแต่ละคนมีความเหมาะสมกับตำาแหน่ง

จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครู

เจรจาออมสินลดดอก-ยืดหนี้

ด้านนางสาวตรีนุชกล่าวว่า ตามที่ที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำารงตำาแหน่ง

ผู้บริหารระดับสูงเพื่อทดแทนตำาแหน่งที่

ว่างจากการเกษียณอายุราชการ จำานวน  

1 ตำาแหน่ง ซึ่งการปรับโยกย้ายผู้บริหาร

ระดับ 11 ของ ศธ.รอบนี้ถือเป็นการปรับ

ระบบการวางนโยบายการศึกษาในหลายเรื่อง 

และต้องการให้ทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย

การศึกษาให้สำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงสาเหตุการย้าย

นายสุเทพไปดำารงตำาแหน่งเลขาฯ สกศ.นั้น

อาจเป็นการเก็บเข้ากรุเพราะไม่มีผลงานใช่

หรือไม่ นางสาวตรีนุชกล่าวว่า ตนไม่อยาก

ให้คิดเช่นนั้น ซึ่งอยากให้นายสุเทพเข้าไป

วางนโยบายเรื่องการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

เพราะถือว่าสอดรับกับการส่งเสริมอาชีพที่

นายสุเทพเคยดูงานอาชีวศึกษามาอยู่แล้ว 

จึงไม่ได้มีปัญหาอะไร อีกทั้งการพัฒนาคน

ทุกช่วงวัยเป็นเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา ให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก ส่วนว่าที่

ร้อยตรีธนุนั้น ตนต้องการเชื่อมข้อต่อสำาคัญ

ของการส่งต่อผู้เรียนระหว่างสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) รวมถึงสานต่อโครงการพาน้องกลับ

มาเรียน ที่ต้องบูรณาการกับโครงการอาชีวะ

อยู่ประจำาเรียนฟรีมีอาชีพด้วย

ขณะที่ นายอรรถพลถือว่ามีคุณสมบัติ

ครอบคลุมในการเข้ามาประสานการทำา 

งานของผู้บริหารในองค์กรหลัก ศธ.ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามตนจะ

มอบนโยบายการทำางานให้แก่นายสุเทพ นาย

อรรถพล และว่าที่ร้อยตรีธนุในเร็วๆ นี้ และขอ

ให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจผลักดันนโยบายการ

ศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างเข้มข้นด้วย.

ปันรอยยิ้ม เติมรัก • เมืองไทยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิมาดามแป้ง ส่งทีมอาสากล้าใหม่ ลงพื้นที่ทำากิจกรรมและมอบอุปกรณ์ของใช้จำาเป็นแก่มูลนิธิบ้าน

พระพร สถานเลี้ยงดูบุตรของผู้ต้องขังและอดีตผู้พ้นโทษ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใยแก่สังคมไทย กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการระบายสี

ปูนปลาสเตอร์ เพื่อเป็นการฝึกสมาธิให้แก่เด็กๆ การเลี้ยงอาหารกลางวันมื้ออร่อย และการมอบของใช้จำาเป็นแก่มูลนิธิบ้านพระพรเพื่อใช้ประโยชน์ในการ

ดูแลเด็กๆ และผู้ที่อยู่ในความดูแลต่อไป ผู้สนใจสามารถบริจาคและสมทบทุนการดำาเนินกิจกรรมของมูลนิธิมาดามแป้งได้ที่ธนาคารกสิกรไทย บัญชี มูลนิธิ 

มาดามแป้ง เลขที่บัญชี 092-2-64095-5 หรือร่วมสมัครเป็นทีมอาสากล้าใหม่กับเราได้ที่ http://bitly.ws/dsfM.  



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

11บันเทิง

ใจด้วยนะลิซ่า!

คงยังไม่สายไปชิมิ ที่จะพูดคำานี้กับ “ลิซ่า-ลลิษา มโน

บาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” ที่ได้รับการยกย่อง-บัน 

ทึกให้เป็นศิลปินหญิงประวัติศาสตร์คนแรกของวงการเค-ป๊อป..

ด้วยการคว้ารางวัลระดับโลก “MTV Video Music Awards 

(VMAs 2022)” สาขามิวสิกวิดีโอเค-ป๊อปยอดเยี่ยม จากผลงาน

เพลงเดี่ยวที่ชื่อ “LALISA”!

ก็..ไม่เฉพาะวงการเพลงเค-ป๊อปหรอกนะที่ภาคภูมิใจ-เฮ

ลั่นโลก คนไทยทั้งประเทศก็น่าจะพลอยภาคภูมิใจไปกับเธอด้วย

เช่นกันนะ!

เอ้า..แล้วน่ันก็ดีใจด้วย ผมหมายถึงคุณต้อม-ยุทธเลิศ สิปปภาค 

ผู้กำากับคนดัง เห็นวันก่อนได้ทวีตข้อความในทวิตเตอร์ “ผู้กำากับ

เลว” @BadDIRECTOR..

“วันนี้ทนายไลน์มาบอกว่า คดีที่ผมฟ้อง #ดาราสอบตก 

ไปในข้อหาหมิ่นประมาทโดยโฆษณา โดยเรียกค่าเสียหาย 5 

ล้านนั้น ศาลท่านรับฟ้องแล้วนะครับ #ยินดีด้วย”

ไม่ต้องทำาหน้าน่ิวค้ิวขมวด.. “ดาราสอบตก” เป็นไผ เพราะ

คุณต้อมได้เฉลยด้วยการอ้างอิงทวิตเตอร์ของดาราหนุ่ม “คุณเพชร-

กรุณพล เทียนสุวรรณ” ที่เคยทวีตข้อความเมื่อปลายปีก่อนว่า..

“ผู้ชายคนที่พูดจาถ่อยๆ ตบและถีบผู้หญิง นี่ใช่คนเดียว

กับคนที่ขอเงินชาวบ้านไปทำาหนังแต่จนตอนนี้ยังเงียบสนิท ใคร

ถามก็ไล่บล็อกใช่มั้ยครับ 

ไม่รู้ว่าหยาบแต่กำาเนิดหรือเพิ่งหยาบตอนมีชื่อเสียงครับ 

#เก่งกับผู้หญิงนะเราอะ”

ซึ่งคุณเพชร กรุณพล คนนี้ ก็คนเดียวกันกับที่ลงสมัคร 

ส.ส.ในนามพรรคก้าวไกล ครั้งเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

แทนคุณสิระ เจนจาคะ นั่นแหละ!

แต่..ยังไม่ได้เป็นผู้แทนหรอก เพราะผู้ท่ีชนะเลือกต้ังคือคุณ

สุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย ที่ใช้กลยุทธ์หาเสียง “รถไฟฟ้า 

20 บาทตลอดสาย” จนถูกร้องเรียน ไง!

และที่คุณต้อมให้ฉายา “ดาราสอบตก” ก็ไม่ใช่เป็นการ

ดูถูกหรือซ้ำาเติมอะไร เพราะไม่ว่าจะเป็นใคร หากลงสมัคร ส.ส. 

แล้วไม่ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้าน ก็มักจะถูกเรียกขาน..

“ผู้แทนสอบตก” ไปทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งก็หาใช่เรื่องน่าอาย

แต่อย่างใด! 

บังเอิญ คุณเพชร กรุณพล เป็นดารา-นักแสดง คุณต้อม

เลยใช้ “ดาราสอบตก” ที่ฟังแล้วอาจไม่ค่อยคุ้นชิน จึงทำาให้บาง

คนอาจมีความรู้สึกว่าผู้กำากับเลว (คุณต้อมบอกเอง) เยาะหยัน

เสียดสีก็เป็นได้

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะคิด-มองกันอย่างไร คดีระหว่างผู้

กำากับกับดาราก็น่าจะเดินไปแค่กลางทางก็คงจบ!

จบ..ในความหมาย เดี๋ยวทั้งสองก็น่าจะมีการเจรจายอม

ความกันได้ เพราะลึกๆ อุดมการณ์ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนัก 

หากมีใครสักคน-สองคนที่มีบารมีพอจะประสานใจได้..

เชื่อว่าคุณต้อมก็น่าจะยินดี ยอมความ อีกอย่างเงินแค่ 5 

ล้าน ผู้กำากับระดับนี้ ไม่ได้ต้องการอยากได้หรอก แต่ 100 ล้าน

น่ะ ไม่แน่!

เออ..ว่าแต่ที่คุณเพชร กรุณพล ถาม.. “คนเดียวกับคนที่

ขอเงินชาวบ้านไปทำาหนังแต่จนตอนนี้ยังเงียบสนิท” ก็จริงอยู่นา 

ถ้าอย่างไรเสียคุณต้อมก็ควรจะได้ชี้แจงแถลงไข..

ผมไม่ได้สนใจเรื่องเงินบริจาค จะได้กี่สิบกี่ร้อยล้านคุณ

ต้อมก็ว่าของคุณต้อมไปเถอะ แต่ที่ผมใคร่รู้ เวลานี้งานสร้าง

ภาพยนตร์ได้ดำาเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วล่ะ..หือ?

ผมต้องการดูหนัง เพราะนานแล้วที่ผลงานของคุณต้อม                      

หายไปจากจอ อย่าปล่อยให้รอแล้วรอเล่าแบบไม่มีความหวังอย่าง

นี้สิ เข้าใจ-เห็นใจคนที่เขาศรัทธา-ชื่นชมในฝีมือด้วย

ไหนว่าศักยภาพของคุณต้อม “เดินไปขอเงินคน 100 

บาท บอกว่า จะทำาหนัง 100 ล้าน เชื่อว่า เขาให้ โดยไม่ต้องบอก

เรื่องอะไรเลย”

แล้วนี่ได้ประกาศมั่นเหมาะจะทำาหนังเรื่อง “1410” แนว

ไซไฟ-ทริลเลอร์ เนื้อหากลุ่มคนหนุ่มสาวต้องลุกขึ้นสู้กับอำานาจ

เผด็จการ!

โอ้ โห..ผมล่ะตื่นเต้นจนหาชิปไม่เจอ ขอให้รีบลงมือสักที

เหอะ อย่าให้คนเขานินทา หมาเห่าเอาได้ว่า น้ำาหน้าอย่างต้อม

จะขอเงินใครได้..

อย่าว่าแต่ 100 บาท แค่ 10 บาท คนบริจาคยังบอก..

กูเสียดาย?.

คนนินทา-หมาเห่า?

ดี
บเป็นข่าวแรงที่เกินจะรับไหว สำาหรับ

นางเอกสาว ขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์ 

ที่ล่าสุดกลายเป็นข่าวดังในโลกโซเชียล                          

ลือว่าสาวขวัญนั้นถูกไฟฟ้าดูดทำาให้เสียชีวิตคากอง

ถ่ายละครสามีเงินผ่อน ที่กำาลังออกอากาศอยู่ใน

ขณะนี้ทางช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 

34 งานนี้เจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงว่า 

“ไม่ตกใจเลยที่เจอข่าวแบบ

นี้ เพราะขวัญโดนจนชินแล้ว อัน

นี้ก็เป็นเฟกนิวส์เช่นเคย ขวัญยัง

มีชีวิตอยู่ไม่ได้ตายตามข่าวที่ออก

มา และครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่

บอกว่าขวัญเสียชีวิต จะดำาเนินการอะ

ไรมั้ยคงไม่ดำาเนินการฟ้องค่ะ เพราะ

เราไม่สามารถดำาเนินการได้ มันมีออก

มาเรื่อยๆ มองอีกมุมหนึ่งก็รู้สึก

อบอุ่นดีค่ะ ต้องขอบคุณเขาที่ยัง

นึกถึงกัน เขียนถึงกัน แสดงว่าเขา

ยังเห็นว่าข่าวขวัญขายได้ ได้ยอด

คลิก ก็ไม่โกรธหรอกค่ะ แต่ว่าอย่า

มีบ่อยเพราะว่าบางทีคนไม่ได้กด

เข้าไป เห็นผ่านๆ อาจตกใจได้ ตรง

นี้ก็อยากชี้แจงว่าขวัญยังมีชีวิตอยู่

นะคะ”

พาดหัวแรงว่าเสียชีวิต โดย

ส่วนตัวขวัญถือเรื่องนี้ ไหม “แรกๆ 

ที่เคยเจอข่าวยอมรับมีตกใจนะ แต่

หลายๆ คนก็บอกขวัญว่าเวลามี

คนแช่งให้เราตาย หรือลือว่าเรา

เกษตรเพื่อคนไทย • 2 นักแสดง วิลลี่ แมคอินทอช และหอย-เกียรติศักดิ์ อุดมนาค จับมือ

ตะวัน น้อยมีธนาสาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อโกรว์พลัส จำากัด ซึ่งดำาเนินธุรกิจ

การเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา ไปจนถึงปลายน้ำา เพื่อพัฒนาและยกระดับ

การเกษตรแบบเดิมให้กลายเป็นเกษตรสมัยใหม่ จัดแถลงข่าวเปิดตัว AgrowPlus นวัตกรรม

การเกษตรเพื่อคนไทย ณ บริเวณ Quartier Gallery ชั้น M The Emquartier.

นั

มื่อดีเจ, โปรดิวเซอร์และศิลปินอันดับหนึ่ง 

เจ้าพ่อบนฟลอร์เต้นรำาของยุคนี้ Tiësto   
(ทีสโต) ได้สาวเปรี้ยว สุดแซ่บแบบ Charli 

XCX (ชาร์ลี เอ็กซ์ซีเอ็กซ์) ป๊อปสตาร์เจ้าของ

เพลงดังมากมายมาร่วมแจมใน “Hot It In” 

ซิงเกิลล่าสุด มันก็ต้องเป็นเพลงแรงอีกเพลงใน

สายแดนซ์ของปีนี้แน่นอน

โดยหลังปล่อยออกมาแค่เดือนเดียว “Hot 

in It” ก็ทำายอดวิวบน TikTok และ Insta�ra� ” ก็ทำายอดวิวบน TikTok และ Insta�ra� 

Reels ไปแล้วกว่า 200 ล้านวิว แถมยังถูกนำาไป

สร้างคลิปในรีลส์อีกกว่า 34,000 คลิป ส่วนยอด

สตรีมนั้น แน่นอนว่าต้องมหึมาสุดๆ เมื่อผ่าน 39 

ล้านครั้งไปแล้วเรียบร้อย

แล้วกับแวดวงชุมชนคนสายแดนซ์ “Hot 

It In” ทำาสถิติเป็นเพลงสุดฮอตอันดับ 2 ที่ใช้ใน

คลับทั่วสหรัฐอเมริกา แล้วก็ขึ้นไปถึงอันดับ 15 ใน

ชาร์ตเพลงแดนซ์จากสถานีวิทยุในสหรัฐอเมริกา

และวันน้ี “Hot In It” จะอัปเลเวลความฮอต

อีกระดับ ด้วยมิวสิกวิดีโอจากฝีมือการกำากับของ 

Hannah Lux Davis (แฮนนาห์ ลักซ์ เดวิส) ท่ีเคย

ทำามิวสิกวิดีโอให้ศิลปินตัวท็อปของวงการมากมาย 

Ariana Grande, Katy Perry, De�i Lovato และใน

มิวสิกวิดีโอ “Hot In It” แฟนเพลงจะได้เห็นความ

เปร้ียวสุดๆ ของสาว Charli XCX ท่ีทำาให้เพลงน้ีร้อน

แบบไม่มีลด ระอุทุกบีท ดีดทุกโน้ต กว่าท่ีเคยเป็น

ชมมิวสิกวิดีโอของ “Hot In It” กันได้ท่ียู

ทูบ Tiësto หรือฟังได้จากบริการทุกสตรีมมิงช้ัน

นำาท่ัวไทย: https://wmth.lnk.to/HotInItEC

โดย “Hot in It” เป็นซิงเกิลท่ีส่ีแล้วจาก

อัลบ้ัมชุดใหม่ของ Tiësto ซ่ึงสามซิงเกิลก่อนหน้า 

“The Business”, “Don�t Be Shy” ท่ีทำากับ The Business”, “Don�t Be Shy” ท่ีทำากับ “Don�t Be Shy” ท่ีทำากับ Don�t Be Shy” ท่ีทำากับ �t Be Shy” ท่ีทำากับ t Be Shy” ท่ีทำากับ 

Karol G (เครอล จี) และ “The Motto” ท่ี

ได้ Ava Max (เอวา แม็กซ์) มาร่วมงาน ทำา

ยอดสตรีมรวมกันได้ถึงกว่า 2.5 พันล้านคร้ัง

ท่ัวโลก ซ่ึงท้ังหมดมีให้ฟังจากบริการสตรีมมิง 

รวมถึงมีมิวสิกวิดีโอให้ชมครบทุกเพลงด้วยเช่นกัน

มันส์กันเต็มที่ ปาร์ตี้กับสี่เพลงใหม่ของ 

Tiësto ให้สุดๆ แล้วค่อยไปสนุกกับอัลบั้มของเขา

ที่จะปล่อยให้ฟังกันเต็มๆ ในเร็ววันนี้แน่นอน โดย

เ สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

วอร์เนอร์ มิวสิค

YouTube: https://www.youtube.co�/

watch?v=r0bhF7SJLYQ

#Tiësto #CharliXCX #HotInIt

ตาย ก็อาจจะถือว่าเป็นการต่อชีวิตเรา ยืด

อายุเราออกไปอีก สำาหรับตรงนี้ขวัญไม่

ซีเรียสเท่าไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริง เราก็

ยังทำางานปกติ ถ่ายละคร ทำาธุรกิจ ละครก็

ยังออนแอร์อยู่”

ตอนถ่ายทำาละครต่างๆ มีเหตุการณ์

ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างไหม 

“เหตุการณ์อุบัติเหตุในกองทุก

เรื่อง ต้องบอกว่าทุกกองถ่าย 

ทีมงานมีการเซฟนักแสดงดีมาก 

อย่างละครสามีเงินผ่อนที่ถ่ายทำา 

ทีมงานทุกคนทำาหน้าที่ของตัวเอง

อย่างสมบูรณ์แบบ ใส่ใจนักแสดง

เป็นหลัก ปัญหาไฟรั่ว ไฟฟ้าชอร์ต

ไม่เคยเกิดขึ้นเลย 

ทุกคนรับผิดชอบ

ตำาแหน่งหน้าที่

ของตัวเอง 

ความปลอดภัยมี

เต็มร้อยค่ะ อยาก

ให้ทุกคนที่เสพข่าว

มีวิจารณญาณในการเสพ

สื่อ ให้อ่านให้ครบถ้วน ข่าว

ปลอมข่าวเฟกนิวส์ก็จะ

หมดไปจากสื่อไทย เพราะ

ทุกคนไม่หลงกลไปเชื่อ หรือคลิกเข้าไปอ่านให้เขา

ได้รายได้และยอดไลค์”

ระอุทุกบีท ดีดทุกโน้ต!!!

กับมิวสิกวิดี โอ‘Hot In It’

จาก Tiësto-Charli XCX

‘มิ้วส์ อรภัสญาน์’ขอพึ่งกฎหมาย

ถูกเว็บพนันออนไลน์นำาภาพไปใช้
ความแซ่บเป็นเหตุ สำาหรับ

นักร้องลูกทุ่งสาวสวย เสียงดี มิ้วส์ 

อรภัสญาน์ จากค่ายแกรมมี่โกลด์ 

ที่ล่าสุดได้มีเว็บพนันออนไลน์นำา

รูปภาพของเธอไปใช้แอบอ้างโดย

ไม่ได้รับอนุญาต จนทำาให้เกิดความ

เข้าใจผิด โดยถ้าทางเว็บต่างๆ ยัง

ไม่ลบ เจ้าตัวคงจะต้องขอดำาเนิน

คดีตามกฎหมาย เพื่อปกป้องชื่อ

เสียงของตนเองอย่างเต็มที่

โดย มิ้วส์ อรภัสญาน์ กล่าว

ว่า “พอดีมีแฟนคลับของมิ้วส์ไป

เจอแล้วส่งมาให้ค่ะ ตอนเห็นก็ตกใจ

มากและรู้สึกไม่โอเคจริงๆ เลยตั้งใจ  

ว่าจะเตือนเขาไปก่อน แต่ถ้าสุดท้าย

ยังไม่ลบจริงๆ เราก็คงต้องดำาเนินการ

ตามกฎหมายค่ะ และจริงๆ เรื่องแบบนี้

เกิดขึ้นกับหลายๆ คนในวงการมานาน                                         

มิ้วส์ก็อยากให้ใครที่ทำาตรงนี้อยู่หยุด

การกระทำาแบบนี้ ที่ทำางานบนความ

เสียหายของคนอื่น เพราะมันสร้าง

ความเสื่อมเสียให้กับคนที่เขาไม่ได้ทำา

จริงๆ และไม่ว่าใครก็ไม่ควรต้องเจอ

อะไรแบบนี้ค่ะ”

แอนิเมเตอร์มือสำาคัญของPixar

‘ราล์ฟ เอ็กเกิลสตัน’เสียชีวิตวัย56

ชุมชนชาวแอนิเมชันกำาลังไว้ทุกข์ให้กับ

ราล์ฟ เอ็กเกิลสตัน แอนิเมเตอร์คนสำาคัญของ 

Pixar ที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับ หลังต่อสู้กับ

มะเร็งตับอ่อนมาอย่างยาวนาน ด้วยวัย 56 ปี 

Pixar (พิกซาร์) โพสต์ข้อความไว้อาลัยที่

น่าประทับใจบนทวิตเตอร์ ขณะที่ ฮอร์เก อาร์. 

กูเตียร์เรซ ผู้สร้างภาพยนตร์ The Book of 

Life ร่วมอาลัยกับการจากไปของเขาในทวีตด้วย

เช่นกัน

พิกซาร์ได้แชร์ภาพหนึ่งของเอ็กเกิลสตัน

ขณะที่เขากำาลังทำางาน ตำาแหน่งคือโปรดักชั่น

ดีไซเนอร์ สำาหรับภาพยนตร์แอนิเมชันน่ารักๆ 

เมื่อปี 2015 เรื่อง Inside Out

“ในความทรงจำาของราล์ฟ เอ็กเกิล     

เป็นศิลปินสตอร่ีบอร์ดใน 

The Si�psons ด้วยเช่นกัน

เขารับหน้าที่หลาย

อย่างในขั้นตอนโปรดักชั่น 

เป็นทั้งผู้กำากับศิลป์และศิลปิน

สตอรี่บอร์ดในภาพยนตร์เรื่อง FernGully: The 

Last Rainforest ในปี 1992 และผู้กำากับศิลป์ใน

ภาพยนตร์ฮิตของดิสนีย์ เช่น Aladdin, The Lion 

Kin� และ Pocahontas

สตัน ในฐานะแอนิเมเตอร์, ผู้กำากับ, ผู้กำากับศิลป์, 

ศิลปินสตอรี่บอร์ด, นักเขียน, ผู้ออกแบบงานสร้าง 

และเพื่อนรักของเรา พิกซาร์ และคนทั้งโลกใบนี้ 

จะรู้สึกขอบคุณตลอดไป”

กูเตียร์เรซแชร์ภาพหลายภาพของเอ็กเกิล 

สตันขณะชี้นิ้วไปที่เฟรมบางเฟรมใน Inside Out 

พร้อมกับข้อความที่สะเทือนใจ 

เอ็กเกิลสตัน กอ่นหน้าน้ีก็ทำางานเป็นนัก

ออกแบบตัวละครเรื่อง The Pound Puppies และ

เขาได้รับรางวัล Annie Award สาขา 

Best Art Direction จากภาพยนตร์เรื่องแรก

ของพิกซาร์ เรื่อง Toy Story และเป็นผู้

กำากับศิลป์ในเรื่องอื่นๆ ของพิกซาร์อีก 

เช่น A Bu��s Life, Toy Story 2, The 

Incredibles และ Cars

เอ็กเกิลสตันได้รับรางวัลออสการ์เป็น

คร้ังแรกสำาหรับภาพยนตร์แอนิเมชันส้ันยอด

เย่ียมจากภาพยนตร์ For the Birds ซ่ึงออกฉาย

ควบคู่ไปกับ Monsters Inc. และเขายังทำาหน้าท่ี

เป็นผู้ออกแบบงานสร้างใน Findin� Ne�o, 

WALL-E และ Incredibles 2 รวมท้ัง The Spider 

and the Fly: The Movie ท่ีกำาลังจะออกฉาย.

Interthaipost69@gmail.com

‘ขวัญ อุษามณี’เจอข่าวแรง

แชร์ว่อนไฟดูดตายคากองละคร



นางหาญ ลายดาวลอมเพชร ลายปูนาปลา

ชอน ลายราชวัตรหอง ลายแกวชิงดวง ลาย

ดอกกระเจียวและลายผีเสื้อ ลายขอนแคน 

ลายโฮล (สตรี) ลายขอนาค เปนตน ซึ่งแตละ

ลวดลายจะมีความเปนอัตลักษณทองถิ่นที่

สวยงามเปนเอกลักษณแตกตางกันไป 

“โครงการนี้นอกจากจะเปนการ

รวบรวมลายผาอัตลักษณ 90 ลาย เพ� อ

อนุรักษภูมิปญญาผาไหมไทยแลว ยังเปนการ

เผยแพรองคความรู ใหแกเกษตรกรสมาชิก

12 ขาวประชาสัมพันธ

คดีหมายเลขดําที่  ผบ๓๐๐๖/๒๕๖๐

 นางสาวอรกัลยา พุมพึ่ง ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน  โจทก

ระหวาง

 บริษัท วิซารด โซลูชั่น จํากัด จําเลย

 ขาพเจา (๑) นางสาวอรกัลยา พุมพึ่ง, (๒) นางกัลยทรรศน ติ้งหวัง โจทก

อยูบานเลขที่ (๑) ๗๘/๑, (๒) ๕๔๗ หมูที่ (๑) ๖, (๒) ๒ ถนน - ตรอก/ซอย - 

ตําบล (๑) บางพูน , (๒) ละงู อําเภอ (๑) เมืองปทุมธานี , (๒) ละงู จังหวัด (๑) ปทุมธานี, 

(๒)สตูล รหัสไปรษณีย - โทรศัพท - โทรสาร - ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส - 

 ขาพเจา นายสิษฐวัศ ภาคินสกุลพัฒน ทนายโจทก

อยูบานเลขที่ ๙๘/๖๐ หมูที่ ๑ ถนน ราชพฤกษ ตรอก/ซอย - ตําบล/แขวง ออมเกร็ด 

อําเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย - โทรศัพท - โทรสาร - ไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส - 

 ขาพเจา บริษัท วิซารด โซลูชั่น จํากัด จําเลย

อยูบานเลขที่ ๑๐๙๑/๒๔๑ หมูที่ - ถนน เพชรบุรีตัดใหม ตรอก/ซอย เพชรบุรี ๓๕ ใกล

เคียงอาคารซิตี้ลิงค ตําบล/แขวง มักกะสัน อําเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

รหัสไปรษณีย - โทรศัพท - โทรสาร - ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส - 

 คดีนี้ โจทกทั้งสองย� นคําฟองวา จําเลยซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจจําหน�ายกระทะ 

โดยใชช� อสินคาวา “กระทะโคเรียคิง (KOREA KING)” เพ� อจําหน�ายใหแกผูบริโภคทั่วไป 

ดวยการ โฆษณาและจําหน�ายสินคาของจําเลยทางส� อโฆษณาทางชองโทรทัศน ส� อสังคม

ออนไลน เฟสบุค และอ� นๆ ได โฆษณาชวนเช� อในลักษณะเชิญชวนใหผูบริโภคทั่วไปเกิด

ความเช� อถือวาผลิตภัณฑของจําเลยเปนกระทะไมใชน้ํามัน ทําอาหารไมติดกระทะ ราคา

ถูก เหมาะสําหรับทําอาหารคลีน หรืออาหารเพ� อสุขภาพ

 เปนกระทะที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่ง “กระทะโคเรียคิง (KOREA KING)” 

มี ๒ รุน คือ กระทะโคเรียคิง (KOREA KING) รุนไดมอนดซีรีย (DIAMOND SERIES) 

และ กระทะโคเรียคิง (KOREA KING) รุน โกลซีรีย (GOLD SERIES) เม� อวันที่ ๑๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โจทกที่ ๑ ไดซื้อกระทะโคเรียคิง (KOREA KING) รุนไดมอนดซีรีย 

(DIAMOND SERIES) ของจําเลย ราคา ๓,๙๐๐ บาท และเม� อประมาณเดือนตุลาคม 

๒๕๕๙ โจทกที่ ๒ ไดซื้อกระทะโคเรียคิง (KOREA KING) รุน โกลซีรีย (GOLD SERIES) 

ของจําเลย ราคา ๓,๓๐๐ บาท เม� อโจทกทั้งสองไดรับสินคาและไดใชกระทะโคเรียคิง 

(KOREA KING) ของจําเลย ไมเปนไปตามที่จําเลยโฆษณา ตอมาเม� อประมาณเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๐ โจทกทั้งสองทราบวา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

(สคบ.) ไดมีคําสั่งใหจําเลยยุติโฆษณา กระทะโคเรียคิง (KOREA KING) ทางส� อตางๆ ใน

ทันที เน� องจากมีการตรวจพิสูจนคุณสมบัติสินคาของจําเลยแลวปรากฏวาไมเปนไปตามที่

จําเลยมีการโฆษณาจําหน�ายสินคาให โจทกทั้งสอง และผูบริโภครายอ� นทั้งหมด การกระ

ทําของจําเลยเปนการละเมิดสิทธิผูบริโภคแกโจทกทั้งสอง ทําให โจทกทั้งสองไดรับความ

เสียหาย จากการโฆษณาสินคาเกินความเปนจริง และสินคาไมเปนไปตามที่โฆษณาขัด

ตอพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย 

 จึงประกาศแจงใหสมาชิกกลุมทราบวา ศาลมีคําสั่งอนุญาตให โจทกทั้งสอง

ดําเนินคดี แบบกลุม เม� อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ และนัดพรอมเพ� อไกลเกลี่ย ตรวจ

พยานหลักฐาน กําหนดประเด็นขอพิพาท กําหนดขั้นตอนรวมถึงระยะเวลาในการดําเนิน

คดีแบบกลุม ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ นาฬ�กา

 สมาชิกกลุมสามารถออกจากการเปนสมาชิกกลุมได โดยแจงความประสงค

เปนหนังสือ ตอศาลภายใน ๔๕ วัน นับแตวันทราบคําบอกกลาวคําสั่งอนุญาตใหดําเนิน

คดีแบบกลุม ซึ่งจะถือวาพนจากการเปนสมาชิกกลุมนับตั้งแตวันที่แจงความประสงคตอ

ศาล หากพนระยะเวลาแลวจะไมสามารถออกจากการเปนสมาชิกกลุมไดอีกเวนแตศาล

มีคําสั่งอนุญาต และคําพิพากษาของศาลมีผลผูกพันสมาชิกกลุม เม� อออกจากการเปน

สมาชิกกลุมแลวจะขอกลับเขามาเปนสมาชิกกลุมหรือรองสอดอีกไมได และหามมิให

สมาชิกกลุมที่มิไดออกจากการเปนสมาชิกกลุมย� นฟองจําเลยในเร� องเดียวกันกับที่โจทก

ไดย� นฟอง

 สมาชิกกลุมที่มิไดออกจากสมาชิกกลุมมีสิทธิ ดังนี้ เขาฟงการพิจารณาคดี 

รองขอใหศาล มีคําสั่งวาโจทกไมมีคุณสมบัติสวนไดเสีย รวมตลอดทั้งการไดมาซึ่งสิทธิ

การเปนสมาชิกกลุมโดยสุจริต ขอตรวจเอกสารหรือขอคัดถายสําเนาเอกสารในสํานวน

ความ จัดหาทนายความคนใหมมาดําเนินคดีแทนทนายความของกลุม หากปรากฏวาใน

ระหวางการพิจารณาทนายฝายโจทกไมสามารถดําเนินคดี แบบกลุม รองขอเขาแทนที่

โจทก คัดคานการรองขอเขาแทนที่โจทก การถอนฟอง การตกลงหรือประนีประนอม

ยอมความและการตกลงกันเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการเปนผูชี้ขาดตรวจและโต

แยงคําขอรับชําระหนี้

ประกาศศาลแพง

เร� อง  คําบอกกลาวคําส่ังอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม

 

นายปราโมทย ยาใจ อธิบดีกรมหมอนไหม 

เปดเผยวา  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ทรงใหความสําคัญในการอนุรักษงานศิลป

หัตถกรรมภูมิปญญาไหมไทย อันเปรียบเสมือน

มรดกที่ล้ําคาของแผนดิน ทรงทุมเทเสียสละ

อุทิศพระวรกายและพระราชทรัพยสวนพระองค

ในการสงเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพและ

ความเปนอยู โดยเฉพาะการสรางงานสราง

รายได ของประชาชนที่ยากไรและในชนบท

หางไกล ซ่ึงโครงการท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหกอตั้งเปนรูปมูลนิธิ พระราชทานนามวา 

มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงผลใหเกษตรกร

อยูดีกินดี มีความม่ันคงในครอบครัวและอาชีพ 

รวมทั้งกอใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม

ไหมไทย ทรงชวยเผยแพรความงดงามของ

ลวดลายผาไหมผานทางฉลองพระองค เม� อเสด็จฯ 

ประกอบพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศ

และตางประเทศ ทําใหผาไหมไทยเปนเปนที่

ยอมรับและเปนที่รูจักไปทั่วโลก 

ดังนั้น เพ� อเปนการเผยแพรพระ

มหากรุณาธิคุณของพระองคที่มีตอวงการ

ไหมไทย กรมหมอนไหมจึงไดจัดทําโครงการ 

90 ลายผาอัตลักษณของเกษตรกรสมาชิก

ศิลปาชีพขึ้น เพ� อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระบรมราชชนนีพันปหลวง เน� องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

12 สิงหาคม 2565 และเพ� อเปนการอนุรักษ

ภูมิปญญาการทอผาที่ เปนอัตลักษณของ

แตละพื้นถิ่นใหคงอยูสืบไป เปนการรวบรวม

ลายผาอัตลักษณพื้นถิ่นของเกษตรกรสมาชิก

ศิลปาชีพและโครงการพระราชดําริ จํานวน 

90 ลาย และจัดทําหนังสือเผยแพรองค

ความรูเกี่ยวกับลายผาอัตลักษณพื้นถิ่นของ

เกษตรกรสมาชิกศิลปาชีพและโครงการ

พระราชดําริ เพ� อนําทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จ

พระบรมราชชนนีพันปหลวง โดยมี ลายผา

อัตลักษณ 90 ลาย ของเกษตรกรสมาชิก

กรมหมอนไหมชู 90 ลายผาอัตลักษณเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปหลวง

รวมยินดี นายกสมาคมชาวปกษใต      กิตติพงษ - ยุวดี เตรัตนชัย เปนประธานจัดงานเลี้ยง

แสดงความยินดี ให พล.ต.ท. สุรเชษฐ  หักพาลผูชวยผบ.ตร. ในโอกาสที่ดํารงตําแหน�งเปน

นายกสมาคมชาวปกษใตฯ คนใหม โดยมี ประจักษ ตั้งคารวคุณ, ณรงคศักดิ์ พุทธพรมงคล, 

ยง สุขสุดประเสริฐ, บุญยงค ยงเจริญรัฐ, สงวน ช� นพาณิชยกุล, วิบูลย เลาหะพงษชนะ, อมร 

อภิธนาคุณ และ สมเกียรติ เหลาทวีสุข มารวมงานดวย ที่รานอาหารอิล โบโลเยเซ ถ.สาทร 

เอ็กซคลูซีฟสมุย โอลิวิเยร บรง ประธานเจาหนาที่บริหาร หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ใน

เครือเซ็นทรัล รีเทล รวมกับ บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะ วัน เชิญลูกคา Top Spender ของหาง

เซ็นทรัล และศูนยการคาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี รวมประสบการณแหงความสุข อันเปนสวนหนึ่ง

ของการฉลอง 75 ป หางเซ็นทรัล ในงาน “Marvelous Samui” ณ โรงแรมเซ็นทารา รีเซิรฟ 

สมุย พรั่งพรอมดวยกิจกรรมสนุกๆ มากมาย รับประทานเมนูเชฟเทเบิ้ลพรอมชมวิวแสนสวย

ของสมุย และการแสดงแบบเอ็กซคลูซีฟบนเรือสําราญจาก วาน ธนกฤต และเจนนิเฟอร คิ้ม 

โดยมี สุรเดช ภาคปราบ, วุฒิรักษ เตชะพงษพันธุ และ สุริยน ศรีอรทัยกุล

อายิโนะโมะโตะ รวมสงเสริมการศึกษาบุตรธิดานักขาว    ทองดี ปาโส กรรมการผูจัดการ 

บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) รับมอบโลประกาศเกียรติคุณ “ผูใหการสนับสนุนดี

เดน รางวัล สรางสรรคสังคมสูชุมชนและทองถิ่น” จาก ธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรี

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในงานประชุมใหญสามัญประจําป 2565 ของสมาคม

หนังสือพิมพสวนภูมิภาคแหงประเทศไทย (สภท. 57 ป) ซึ่งไดรับเกียรติจาก จุรินทร ลักษณ

วิศิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธานในพิธี ทั้งนี้ อายิ

โนะโมะโตะ ยังไดรวมสงเสริมดานการศึกษาใหแกบุตรธิดานักขาวของสมาคมฯ ผานการ

สนับสนุนทุนการศึกษาอยางตอเน� องเปนปที่ 14 อีกดวย พิธีมอบจัดขึ้นเม� อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรม 

ดิ เอมเมอรัลด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เปดราน AKA Shabu ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล ปนเกลา    ปรีด สุวิมลธีระบุตร พรอม

ดวย มยุรี จิตรกร และ องอาจ สุขเลิศกมล เปดราน AKA Shabu อิ่มจุก สนุกทุกโมเมนต 

กับบุฟเฟตชาบูที่ตอบโจทยสายตมแบบไมอั้น สาขาแรกที่เซ็นทรัล ปนเกลา โดยมี พิสมัย 

สีหวัลลภ, ปริยา วงษสง, ปยะดา, มุลกุณี และ อภิชาติ ใจเมือง รวมงาน ณ ราน AKA Shabu 

ชั้น1 ศูนยการคาเซ็นทรัล ปนเกลา 

ศิลปาชีพจากจังหวัดตาง ๆ  อาทิ ลายศาลา

ทรงงาน ลายภูพาน ลายโคมหา ลายหมากจับ 

ลายตาสับปะรด ลายภูเขาดอกฝาย ลายเกาะ

ลวงน้ําไหล ลายฉัตร ลายดอกจันทร ลายผา

จกลายขิด ลายกวาง ลายดอกจันทร ลาย

ศิลปาชีพ และเกษตรกรภายใต โครงการ

พระราชดําริ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาและ

ประชาชนที่สนใจ อันจะเปนการกระตุนให

ประชาชนทั่วไปสวมใสผาไหมไทยอัตลักษณ

พื้นถิ่นซึ่งเปนเอกลักษณที่ทรงคุณคาของไทย 

และสนับสนุนเกษตรกรปลูกหมอนเลี้ยงไหม

และทอผาไหม ใหดํารงอาชีพอยางย่ังยืนตอไป” 

อธิบดีกรมหมอนไหม กลาว

โรงแรม เซี่ยงไฮแมนชั่น เยาวราช 

สืบสานประเพณีไหวพระจันทร สัมผัสศิลปะ

แหงการลิ้มลองรสชาติขนมไหวพระจันทร

แปงสดในรูปแบบใหม ดวยการนําเสนอใน

รูปแบบ Art of Mooncake Chapter III ในป 

2022 ไดรับแรงบันดาลใจจาก “สีมงคลของ

ป 2565” มาในรูปแบบขนมไหวพระจันทร

แปงสด เปนตัวแทนส� อถึงความหมายตางๆ 

ไดแก 

• ขนมไหวพระจันทร ไสทุ เรียน

หมอนทอง(สีเหลือง) : สีมงคลที่แสดงถึง

ความมั่งคั่งของเงินทองที่ ไหลเวียนเขามาใน

ชีวิตอยางไมขาดสาย มาในรูปแบบของขนม

ไหวพระจันทรแปงสดไสทุเรียนหมอนทอง

สดคัดพิเศษซึ่งถือวาทุเรียนหมอนทองของ

ไทยเปน King of fruit ที่หลายคนช� นชอบ 

• ขนมไหวพระจันทร ไสคัสตารด

ไขเค็ม(สีสม) : สีมงคลที่แสดงถึงความเจริญ

รุงเรืองของหนาที่การงาน และโชคลาภ มา

ในรูปแบบของขนมไหวพระจันทรแปงสดไส

คัสตารดไขเค็ม ซึ่งตัวไขแดงเค็มเปนไขเค็ม

ออร์แกนิคที่ทางโรงแรมคัดมาพิเศษเพื่อ

คุณภาพและรสชาติที่ดีที่สุด 

• ขนมไหวพระจันทร ไสชาเขียว

องุนไซมัสคัส(สีเขียว) : สีมงคลที่แสดงถึง

สืบสานประเพณี ไหวพระจันทร์
ความอุดมสมบูรณของชีวิตและสุขภาพ

รางกายที่สมบูรณแข็งแรง มาในรูปแบบ

ของขนมไหวพระจันทรแปงสดไสชาเขียว

องุนไซมัสคัส องุนลูกใหญที่มีรสชาติหวาน

ฉ่ําและมีกลิ่นที่หอมเฉพาะจากประเทศญี่ปุน

สอดแทรกมากับคัสตารดชาเขียวซึ่งเรานํา

เขาผงชาเขียวจากเมือง วาซุกะ จังหวัดเกียวโต 

เปนสถานที่ที่ ไดรับการขนานนามวาเปน

เมืองที่ปลูกชาเขียวที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุน  

• ขนมไหวพระจันทร ไสคัสตารดส

ตอเบอรรี่(สีขาว) : สีมงคลที่แสดงถึงความรัก

ที่สมบูรณยาวนาน มาในรูปแบบของขนม

ไหวพระจันทรแปงสดไสคัสตารดสตอเบอรรี่ 

คัสตารดรสชาติกลมกลอมเน้ือเนียน มาพรอม

กับสตอเบอรรี่รสชาติหววานฉ่ํานําเขาจาก

ประเทศญี่ปุนเม� อทานพรอมกันจะใหรสชาติ

เหมือนทานสตอเบอรรี่ชีส

เคกเนื้อนุมๆ เปนอีกรสชาติ

ที่ ขายดี ในตลอดฤดูกาล

ขนมไหวพระจันทร  

MoonCake Promotion 2022 ซื้อ 1 

แถม 2 เม� อส่ังซ้ือขนมไหวพระจันทรเซท 8 ช้ิน 

(คละไส) พรอมกระเปา Premium Bag 

ราคา 1,250 บาท รับฟรี ขนมไหวพระจันทร

แปงสดไสคัสตารดไขเค็ม จํานวน 2 ชิ้น 

มูลคา 200 บาท รับสวนลด 5% เม� อซื้อครบ 

5,000 บาท พรอมบริการสงฟรีถึงท่ีท่ัวกรุงเทพ 

สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2221-2121, 08-

0764-3133
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

TED Fund สนับสนุนทุนพัฒนางานวิจัย ผลิตหนังเทียมฝกหัดเย็บแผลจากน้ํายางพารา 

ดร.ชาญวิทย ตรีเดช ผูจัดการกองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) 

กระทรวง อว. ลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการ

ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ี สวนยางพารา ต.ควนลัง 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา เม� อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผานมา ภายใต โครงการ “หนังเทียมฝกหัด

เย็บแผลฉีกขาดสําหรับนักศึกษาแพทยและพยาบาลจากยางพารา” ของนายอนุวัตร วอลี 

กรรมการผูจัดการ บริษัท เทพาพาราเทค จํากัด

เปด “ศูนยผาตัดเปลี่ยนขอธรรมศาสตร”    รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร พรอมดวย ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน ประธานกรรมการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร

เฉลิมพระเกียรติ และ ดร.ชุมพล พรประภา รวมเปด “ศูนยผาตัดเปลี่ยนขอธรรมศาสตร” 

ศูนยการแพทยเฉพาะทางดานการเปลี่ยนขอเขาขอสะโพกเทียมแบบครบวงจรแหงเดียวใน

ภูมิภาคอาเซียน ใหบริการดวยเทคโนโลยีแขนหุนยนตชวยผาตัดและนวัตกรรมระงับปวด โดยมี 

รศ.นพ.พฤหัส ตออุดม ผูอํานวยการโรงพยาบาลฯ และ รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ รวมในพิธีฯ 

ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ รังสิต

บริษัท ที่นอนดารลิ่ง ขอนแกน 

ผูสงออกที่นอนรายใหญของภูมิภาคเอเชีย

อาคเนย “เปดประสบการณใหมที่นอน

ปลอดเชื้อ ตอตานและปองกันไวรัส ที่แรก

ของไทย” พรอมขนสินคาที่จะทําใหการนอน

ของคุณเปลี่ยนไป ไมวาจะเปน “สลีปเพ็น 

พ็อคเก็ต เอ็กซไฟว” ที่นอนโครงสปริงที่ไมสง

แรงสะเทือน “สลีปเพ็น ลาเท็กซ เอ็กซไฟว” 

ที่นอนจากยางพาราแทของไทย และ “สลีป

เพ็น หมอนหนุน 7D แอนตี้ ไวรัส” นวัตกรรม

ใหมลาสุด Viroblock Treatment สามารถ

ยับยั้ง ทําลาย เชื้อไวรัสไดภายในไมกี่วินาที 

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส 

ใหเกียรติมอบโลประกาศเกียรติคุณรางวัล 

"สตรีตัวอยางแหงป ประจําป ๒๕๖๕" สาขา

สงเสริมส่ิงแวดลอมและพลังงาน ใหกับณัฐพรรณ 

เหลืองวิริยะ กรรมการและรองกรรมการ

ผูจัดการสายงานพฒันา

ธุรกิจและส� อสารองคกร 

บริษัท เบตเตอร เวิลด 

กรีน 

ในการนี้ บริษัทฯ 

ยังไดรับรางวัล “องคกร

ที่ มี ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ 

ประจําป ๒๕๖๕” สาขา

ส ง เสริมสิ่ งแวดลอม

และพลังงาน พรอมดวย

รางวัล “นักบริหารดีเดน

แหงป ประจําป ๒๕๖๕” 

วรลักษณ ตุลาภรณ ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร กลุมการตลาด บริษัท เดอะมอลล 

กรุป จํากัด จัดงาน  “THE MALL CATCHELLA” 

(เดอะมอลล แคทเชลลา) เทศกาลคนทาสแมว 

รวบรวมสุดยอดสายพันธุแมวหาชมยาก พบ

กับไฮไลท "แมวไลคอย" หนึ่งเดียวในไทย, 

ชมผลงานศิลปะ 10 ศิลปนทาสแมวระดับ

ประเทศ งานจัดระหวางวันที่ 31 ส.ค. – 4 

ก.ย. 2565 ที่ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล 

บางกะป

Guy Laroche Lingerie แบรนดชุด

ช้ันในจากประเทศฝร่ังเศส เผยโฉมคอลเลกชัน 

SOFT-T BRA 3 สีใหมลาสุด (NUDE, SKY, 

MAHOGANY) สัมผัสบราเสริมโครง ฟองน้ํา

บางเบา ชวยใหเนินอก อิ่มสวย แลดูกระชับ 

ราคาแพ็กคู 1,250 บาท มาพรอมกับกางเกง

ชั้นในเนื้อผานุม ระบายอากาศไดดี ราคา

แพ็คคู 420 บาท วางจําหน�ายตั้งแตวันนี้

เปนตนไป ท่ีหางสรรพสินคาช้ันนําท่ัวประเทศ 

สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อไดที่ 

Facebook: Guy Laroche Lingerie

บัตรเครดิต กรุงศรี ชวนสมาชิกบัตรฯ 

ใชคะแนนบัตรเครดิต 9 คะแนน เพ� อแลก

รับ 1 สิทธิ์ในการลุนรถยนต Toyota Yaris 

รุน 1.2 Sport สีขาว จํานวน 1 รางวัล 

มูลคา 609,000 บาท กดแลกคะแนน รับ

สิทธิ์ลุ นรางวัล ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 

2565 ถึง 30 กันยายน 2565 สําหรับสมาชิก

บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท เพียงทํา

รายการแลกคะแนนรับสิทธิ์ได 3 ชองทาง 

1. ผานแอป UCHOOSE โดยเลือกเมนู

โปรโมชั่น พิมพคําคนหา “LKD” 2. ผานแอป 

UCHOOSE เลือกเมนูบัญชี “คะแนนสะสม” 

เลือก “สินคาและบัตรกํานัล” และ 3. ผาน

ศูนยบริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี แจง

ช� อแคมเปญ “LUCKY UPOINT” แลกลุนรับรถ

และจํานวนสิทธิ์ รหัสการแลก: 14912213 

(รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่

กําหนด) ประกาศผลผู โชคดีในวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2565 ขอมูลเพิ่มเติม www.

krungsricard.com/th/Promotion/reward/u-

point-lucky-draw

เต็มอิ่มกับบุฟเฟตอาหารนานาชาติ

มื้อกลางวัน อาทิ เปดยาง หมูกรอบ ซูชิ ซา

ชิมิแซลมอน สปาเก็ตตี้ ติ่มซํา ซาลาเปาชา

โคลลาวา ซุปครีมฟกทอง ซีฟูดยาง สปาเก็ต

ตี้คาโบนารา และ สลัดบาร ที่ หองอาหารส

รัสวดี โรงแรม อัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น 

เพียงทานละ 550 บาท สอบถามเพิ่มเติม

และสํารองที่ โทร 0-2159-5888

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

แ ม ส ถ า น ก า ร ณ ต ล า ด โ ล ก จ ะ

เปลี่ยนแปลงไปถึงไหน ๆ ธุรกิจอาหารยัง

ท็อปฟอรมไมส้ินสุด เห็นจากตัวเลขการสงออก

อาหารของไทยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง... 

งานน้ี “เอกา โกลบอล” บริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ

และนวัตกรรมยืดอายุอาหารแบรนด ไทย 

ผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จของผูประกอบการ

ผูผลิตและสงออกอาหาร ที่มีฐานลูกคาอยู

ทั ่วโลก ก็รับออเดอรแบบไมหวาดไมไหว 

จนตองเรงเพิ่มกําลังการผลิตในโรงงาน ทั้งที่ 

จีน และไทย สวนท่ีอินเดีย แอบเห็น CEO หนุม 

“ชัยวัฒน นันทิรุจ” บินตรงไปควบคุมการ

กอสรางโรงงานที่แดนภารตะดวยตัวเอง 

สายขาวกระซิบวา... บอสหนุมคนเกงเตรียม

ตัวตั้งโรงงานแหงใหมที่อินเดีย เร็วๆ นี้... 

อยางนี้สิ!! ท็อปฟอรมตัวจริง!! เรียกวา... 

อนาคตสดใสแน�นอน!!  

ไอคอนสยาม แลนดมารกระดับโลก

ริมแมนํ้าเจาพระยา เอาใจคนรักกาแฟ จัดงาน 

“ICONIC Craft Coffee Fest 2022” รวบรวม

สุดยอดร้านกาแฟชื่อดังและเมล็ดกาแฟ

คนไทยจากทั่วประเทศ กวา 80 แบรนด  

มากกวา 1,000 รายการ อาทิ Balena Roastery, 

Bluekoff, Bokaew Estate Coffee, Char 

Flower Tea, Coffee Bean Chocolate, 

PLearn Chocolate, Midnightmadness, 

Fika&Co.Cafe, GRAPH, i.din, Lica Coffee 

Estate, Love Earth Coffee Roastery, Lots.

Sathon, MOCCAMASTER THAILAND, 

OUL x TIMEMORE, Pacamara Coffee 

Roasters, P&F Coffee, Pangkhon, POUR 

OVER LAB, Siam drip co, กาแฟอมกอย  

พรอมขนมเบเกอรรี่โฮมเมดแสนอรอย อาทิ 

ถั่วเทพ, Sweet Caption, C'Cher, Molto, 

เปยะ เปยะ Daily, Khunnoo daifuku, 

Patisseries blanche, La mourto มาให

ทุกคนไดลิ้มลองความอรอยครบในที่เดียว  

พรอมเพลิดเพลินกับการสาธิตการดริปกาแฟ 

และการทําลาเตอารต  และเลือกชอปเคร� อง

ชงกาแฟจากหลากหลายแบรนดดัง ตั้งแตวัน

ที่ 1 – 7 กันยายน 2565 ณ เจริญนครฮอลล 

ชั้น M ไอคอนสยาม   

sacit รวม 2 งานใหญแหงป เนรมิต

พื้นที่จัด “อัตลักษณแหงสยาม ครั้งที่ 13” 

และ "Crafts Bangkok 2022" ดันเทรนด

ภูมิปญญาไทยสูสากล กระตุนตลาดงานศิลป

หัตถกรรมครูศิลปแผนดิน และคราฟตรวมสมัย

ฝมือคนไทย 8-11 กันยายนนี้ 

นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทน 

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย 

(องคการมหาชน) หรือ “sacit” เปดเผยวา 

ภายหลังสถานการณ โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย 

พบวาสถิติการจดทะเบียนเปนสมาชิกผู

ประกอบการหัตถกรรมในปนี้ เพิ่มขึ้นถึง 

3,000 ราย จากชวงกอนเกิดโควิด-19 ที่มี

จํานวนประมาณ 2,000 ราย ชี้ใหเห็นวา

ปจจุบันคนไทยสนใจในการพัฒนาสินคา

หัตถกรรมไทย และมีตลาดรองรับอยางแพร

หลายทั้งในและตางประเทศ 

สําหรับกิจกรรมภายในงานมีการ

จําหน�ายผลิตภัณฑจากมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพใน

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง โครงการเซรามิค 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ โครงการกําลังใจ มูลนิธิ

แมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ และการ

จําหน�ายผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทยรวม

สมัยที่สรางสรรค โดยครูศิลปของแผนดิน 

ครูชางศิลปหัตถกรรม ทายาทชางศิลปหัตถกรรม 

และสมาชิกผูผลิตงานหัตถกรรมที่สรางสรรค

อยางรวมสมัยตอบโจทยคนรุนใหม นับหม� น

รายการ กวา 650 รานคา 

อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมสงเสริมการขาย 

sacit Lucky Box และโปรโมชั่นลุนรับของ

รางวัลตางๆ มากมาย, มินิคอนเสิรตจากศิลปน

ท่ีจะมาสรางสีสันภายในงาน อาทิ แวนใหญ-มน, 

เบล วริศรา, ปอป ปองกูล, เอ๊ิต ภัทรวี  รวมถึง

กิจกรรม Work shop Share Your Crafts ให

ผูเขารวมชมงานได DIY และแชรความสุขใน

ทุกๆ วันอีกดวย 

ทั้งนี้ sacit คาดหวังวาการจัดงาน

อัตลักษณแหงสยามครั้งที่ 13 และ Crafts 

sacit หนุนเทรนดภูมิปญญาไทย ดันหัตถกรรมครูศิลป - คราฟตรวมสมัย

Bangkok 2022 ระหวางวันที่ 8-11 กันยายน 

2565 คาดวาจะสามารถสรางรายไดมากกวา

ป 2564 ท่ีสรางยอดรายไดราว 170 ลานบาท 

จากการออกงานแฟรตางๆ รวมถึงการจัด

จําหน�ายทุกชองทางท้ังจุดจําหน�าย On Ground 

ที่มีอยูนศูนยการคาชั้นนํา และสนามบินใน

กรุงเทพฯ ภูเก็ต และในรูปแบบออนไลน

ทุกแพลตฟอรม 

เตรียมสัมผัสเสน�ห พรอมเสพ

ความสุนทรีย ผานงานศิลปหัตถกรรมไทย

แบบฉบับครูศิลปของแผนดิน ครูชางศิลป

หัตกรรม และสินคางานคราฟตรวมสมัย

ตอบโจทยทุกไลฟสไตล ไดที่ งานอัตลักษณ

แหงสยามครั้งที่ 13 และ Crafts Bangkok 

2022 งานแสดงสินคาศิลปหัตถกรรมไทย

และงานคราฟตสุดยิ่งใหญแหงป ระหวาง

วันท่ี 8 - 11 กันยายน 

2565 เวลา 10.00-

20.00 น. ณ ฮอลล 

101 - 102 ศูนย

นิ ท ร ร ศ ก า ร แ ล ะ

การประชุมไบเทค 

บางนา สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่  

Facebook: @sacit-

official

เปดประสบการณการนอนที่ดีไปกับ ที่นอนดารลิ่ง 

ในงาน Care Asia 2022 ณ ไบเทค บางนา

ขอเชิญชวน   ทุกทานรวมสรางประสบการณ

การนอนที่ดีไปกับ ที่นอนดารลิ่ง ในงาน

แสดงสินคาและนวัตกรรมดานสุขภาพสุดยิ่ง

ใหญ Care Asia 2022 ไดที่บูธ E27-E30 ใน

วันที่ 1 - 4 กันยายน 2565 เวลา 10.00 - 

20.00 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม 

ไบเทค บางนา ฮอลล EH 101 สําหรับผู

สนใจเขาชมงานสามารถลงทะเบียนเขารวม

งานไดที่ : https://eventpassinsight.co/el/

to/W79XG3 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่ม

เติมไดที่  www.sleepenmattress.com LINE 

official: @sleepen โทร.08-9143-1339

สาขาบริหารและพัฒนาองคกร ซ่ึงรางวัลดังกลาวน้ี

จะมอบใหแกนักบริหารท่ีมีความสามารถ มีวิธี

ปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการบริหารงานกิจการตางๆ

ใหสําเร็จ โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ทําประโยชนตอบแทนคุณแผนดินในรูปแบบตางๆ 

ณ หองชัยพฤกษ ๒ หอประชุมกองทัพอากาศ

รับรางวัล โครงการหนึ่งลานความดี ตอบแทนคุณแผนดิน ประจําป ๒๕๖๕
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14 บทความ-ต่างประเทศ

จีนรวบคนร้ายกว่า 200 คนแฝงตัวคุมธนาคาร

ปักกิ่ง • ตำ�รวจจีนจับผู้ต้องสงสัยกว่� 200 ร�ย เชื่อมโยง

กับหนึ่งในคดีอื้อฉ�วใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับธน�ค�รที่จุดชนวนให้

เกิดก�รประท้วงครั้งใหญ่ และกระทบคว�มเชื่อมั่นต่อระบบ

ก�รเงินของประเทศ เอเอฟพีร�ยง�นว่� ธน�ค�ร 4 แห่งใน

มณฑลเหอหน�นท�งตอนกล�งของจีนระงับก�รถอนเงินสด

ในเดือนเมษ�ยน เนื่องจ�กหน่วยง�นกำ�กับดูแลปร�บปร�ม

ก�รจัดก�รท่ีผิดพล�ด ระงับเงินทุนของลูกค้�หล�ยแสนร�ย                                                                      

ทำ�ให้เกิดก�รประท้วงต�มม�หล�ยครั้ง บ�งครั้งจบลงด้วย                                                                          

คว�มรุนแรง ตำ�รวจเมืองสวี่ช�งกล่�วเมื่อวันจันทร์ว่� พวก                                                                           

เข�ได้จับกุมผู้ท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องคดีอ้ือฉ�วน้ี 234 ร�ย และกำ� 

ลังกู้คืนเงินทุนที่ถูกขโมยไป แถลงว่�มีแก๊งหนึ่งเข้�ควบคุม

ธน�ค�รท้องถ่ินหล�ยแห่ง และดึงดูดเงินจ�กผู้ฝ�กด้วยอัตร�

ดอกเบี้ยสูงถึง 18% ส่วนใหญ่ของเงินทุนดังกล่�วถูกฉ้อฉล

ไปโดยโบรกเกอร์ท�งก�รเงิน 

ศาลฮ่องกงสั่งค้นข้อมูลมือถือ ‘จิมมี ไหล่’

ฮ่องกง • ผู้พิพ�กษ�อ�วุโสของฮ่องกงตัดสินว่�โทรศัพท์ 2 

เครื่องของจิมมี ไหล่ เจ้�ของสื่อและนักธุรกิจที่สนับสนุนก�ร

เคลื่อนไหวเรียกร้องประช�ธิปไตยซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ� 

ส�ม�รถถูกตรวจค้นได้ภ�ยใต้กฎหม�ยคว�มมั่นคงแห่งช�ติ 

และไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองของนักข่�ว เอเอฟพีร�ยง�น

ว่� “ไหล่” เจ้�ของแอปเปิลเดลี หนังสือพิมพ์แทบลอยด์ที่ปิด

ตัวแล้ว กำ�ลังจะขึ้นศ�ลในข้อห�สมรู้ร่วมคิดกับกองกำ�ลัง

ต่�งช�ติ ซึ่งเป็นคว�มผิดที่ต้องโทษจำ�คุกตลอดชีวิตภ�ยใต้

กฎหม�ยคว�มมั่นคงแห่งช�ติที่จีนประก�ศใช้ในฮ่องกงเมื่อ 

2 ปีก่อน ทีมทน�ยคว�มของไหล่อ้�งว่� เนื้อห�ในโทรศัพท์

ต้องได้รับก�รคุ้มครองโดยเอกสิทธิ์คุ้มครองของนักข่�ว ซึ่ง

ยอมรับโดยกฎหม�ยก�รดำ�เนินคดีในฮ่องกง เช่นเดียวกับ

เอกสิทธิ์คุ้มครองที่ปกป้องก�รสนทน�ระหว่�งทน�ยคว�ม

และลูกคว�มของพวกเข� 

หนุ่มถูกแทงดับงานนอตติงฮิลล์คาร์นิวัล

ลอนดอน • เอเอฟพีร�ยง�นว่� ช�ยอ�ยุ 21 ปี เสียชีวิตเมื่อ

วันจันทร์ หลังจ�กถูกแทงในง�นนอตติงฮิลล์ค�ร์นิวัล ง�น

เทศก�ลประจำ�ปีโชว์แสงสีดนตรีพ�เหรดของกรุงลอนดอนที่

เพิ่งกลับม�จัดต�มปกติเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2562 ขณะ

ท่ีตำ�รวจกล่�วว่�พวกเข�ได้ใช้อำ�น�จฉุกเฉินในก�รยับยั้งเหตุ

และตรวจค้นพื้นที่ เนื่องจ�กเกิดเหตุรุนแรงหล�ยเหตุก�รณ์

และและก�รแทงกันส�หัส นับเป็นเหตุอ�ชญ�กรรมท่ีมีก�รใช้

อ�วุธมีดล่�สุดที่เกิดขึ้นในลอนดอน ตำ�รวจลอนดอนบันทึก

ก�รกระทำ�คว�มผิดด้วยมีด 11,122 ครั้ง ในช่วงเวล� 1 ปี 

จนถึงเดือนมีน�คม 2565 เพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบกับปีท่ี

แล้วต�มตัวเลขของท�งก�ร ท่ีง�นนอตติงฮิลล์ค�ร์นิวัล ตำ�รวจ

จับกุมผู้กระทำ�ผิด 209 ร�ย ในจำ�นวนนี้ 46 ร�ย ในข้อห�

ทำ�ร้�ยร่�งก�ย, 33 ร�ยข้อห�ครอบครองอ�วุธ และกระทำ�

ก�รล่วงละเมิดท�งเพศอีก 8 ร�ย.

น้าหนาวนี้ สมรภูมิสู้รบในยูเครนจะต้อง 

เผชิญกับคว�มท้�ท�ยม�กม�ยหล�ยด้�น

แน่นอน

แต่สำ�หรับประธ�น�ธิบดีปูตินของรัสเซีย “อ�วุธ” 

สำ�คัญไม่ได้อยู่ในแนวรบเท่�นั้น

ห�กแต่คือก๊�ซและน้ำ�มัน

ถึงขั้นมีนักวิเคร�ะห์ประเมินว่� ประเทศยุโรป

ตะวันตกจะ “ตกม้าตาย” ก็คร�วนี้

เมื่อไม่มีพลังง�นผลิตคว�มร้อนเพื่อรับหน้�หน�ว 

ช�ติยุโรปก็อ�จจะหมดเรี่ยวแรงที่จะสนับสนุนยูเครนต่อ

และถึงจุดนั้นปูตินก็อ�จจะกดดันให้ช�ติตะวันตก

ต้องยอมรับ “การสงบศึก” ที่เป็นไปต�มเงื่อนไข ขอ

งมอสโกเป็นหลัก

ถึงจุดนั้นยูเครนก็จะหมดสภ�พที่จะต้�นก�รรุกคืบ

ของรัสเซียได้อีก

ประวัติศ�สตร์ทำ�ให้รัสเซียว�งยุทธศ�สตร์ด้�น

สงคร�มที่โยงกับทั้งภูมิประเทศและภูมิอ�ก�ศเสมอ

เพร�ะฤดูหน�วอันหน�วเหน็บเคยช่วยให้รัสเซียเอ�

ชนะนโปเลียนและฮิตเลอร์ม�แล้ว

สำ�หรับปูติน ประวัติศ�สตร์ของคว�มเกรียงไกร

ของจักรวรรดิรัสเซียคือบทเรียนที่สำ�คัญยิ่งสำ�หรับก�ร

เอ�ชนะสงคร�มยูเครนครั้งนี้

ปูตินจึงว�งเดิมพันไว้สูงกับร�ค�พลังง�นที่ได้พุ่งสูง

ขึ้นอย่�งต่อเนื่องตั้งแต่สงคร�มเริ่มต้นเมื่อ 6 เดือนก่อน

พอร�ค�พุ่งขึ้น พลังง�นก็เริ่มข�ดแคลน และเมื่อ

หน้�หน�วม�เยือน ยุโรปตะวันตกก็ต้องคิดหนักว่�จะยัง

เดินหน้�อุ้มยูเครนต่อไปได้อย่�งไร

เป้�หม�ยของปูตินก็คือ ก�รบีบบังคับให้ยุโรปต้อง

หยุดสนับสนุนยูเครน

หันม�เจรจ�สันติภ�พกับรัสเซียเพื่อหลีกเลี่ยง 

“หายนะแห่งฤดูหนาว” ของตน

แม้แต่พรรคเอียงซ้�ยที่อยู่ในพรรครัฐบ�ลเยอรมนี

อยู่ขณะนี้ก็เริ่มจะส่งเสียงออกม�แล้วให้ น�ยกฯ โอล�ฟ 

โชลส์ท เริ่มเจรจ�หยุดยิงกับรัสเซียและระงับก�รส่งอ�วุธ

ให้ยูเครน

แนวคิดนี้ ได้รับก�รกล่�วอ้�งจ�กก�รวิเคร�ะห์ของ

สื่อ Al Jazeera ที่บอกว่�แหล่งข่�วที่ “คุ้นเคยกับวิธีคิด

ของผู้นำ�รัสเซีย” 

โดยมองว่�นี่อ�จจะเป็นวิธีเดียวที่มอสโกจะส�ม�รถ

ทำ�ให้สงคร�มยุติลงได้

เพร�ะประธ�น�ธิบดีเซเลนสกีของยูเครนนั่งยันนอน

ยันว่�อย่�งไรเสียก็จะไม่เจรจ�สันติภ�พกับรัสเซีย

จนกว่�ปูตินจะยอมถอนทห�รทั้งหมดออกจ�กยูเครน 

และคืนดินแดนของยูเครนที่รัสเซียยึดครองอยู่คืนม�

รวมถึงแหลมไครเมีย ซึ่งถือว่�เป็น “กล่องดวงใจ” 

ของปูตินอีกด้วย

รัสเซียคงคิดว่�เวล�อยู่ข้�งตนเอง ยังส�ม�รถจะยื้อ

สงคร�มต่อไปได้อีกระยะหนึ่งเพื่อบั่นทอนคว�มมุ่งมั่นของ

ฝ่�ยตรงกันข้�ม

ถ้�ช�วบ้�นในยุโรปตะวันตกเดือดร้อนขึ้นม�เพร�ะ

ข�ดแคลนพลังง�นและร�ค�อ�ห�รพุ่งไม่หยุด ก็จะเห็น

ก�รประท้วงและคว�มวุ่นว�ยที่ทำ�ให้นักก�รเมืองที่เป็นผู้นำ�

ยุโรปหล�ยประเทศต้องคิดทบทวนแนวท�งสนับสนุนยูเครน

ต่อหรือไม่

ถึงตอนนั้นแหละที่ยุโรปอ�จจะต้องยอมเจรจ�กับ

รัสเซีย

และยูเครนก็จะถูกทิ้งหน้�ต�เฉย

รัฐบ�ลยุโรปหล�ยประเทศห�ท�งออกด้วยก�รจัดห�

พลังง�นทดแทนและผลักดันม�ตรก�รประหยัดพลังง�น 

แต่เอ�เข้�จริงๆ จะส�ม�รถห�แหล่งพลังง�นม�

ทดแทนก�รข�ดห�ยไปของก๊�ซและน้ำ�มันจ�กรัสเซียจริง

หรือไม่ เป็นประเด็นสำ�คัญที่กำ�ลังถูกทดสอบอยู่ขณะนี้

ส่วนสหรัฐฯ เองนั้นก็มีปัญห�ก�รเมืองภ�ยใน โดย

เฉพ�ะประธ�น�ธิบดีโจ ไบเดน ต้อง

กังวลผลก�รเลือกตั้งกล�งเทอมที่จะมี

ขึ้นในปล�ยปีนี้

ห�กคนอเมริกันในหล�ยๆ รัฐ

หันไปลงคะแนนให้ผู้สมัครพรรครีพับ

ลิกันแทนเดโมแครต ไบเดนก็จะตกที่

นั่งลำ�บ�ก

ห�กเป็นไปต�มแผนของรัสเซีย 

ก�รเจรจ�ที่จะมีขึ้นภ�ยใต้เงื่อนไข

ของมอสโกก็คือ ก�รที่รัสเซียต้องได้

ภูมิภ�คดอนบ�สท�งตะวันออกของ

ยูเครนทั้งหมด

และแน่นอนแหลมไครเมียจะคง

ยังต้องเป็นของรัสเซียต่อไป

ซึ่งตรงกันข้�มกับเงื่อนไขของ

ยูเครนที่ยืนยันว่�ก�รเจรจ�สงบศึกจะ

เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ

รัสเซียต้องถอนทห�รออกไปให้

หมด

ต้องคืนดินแดนทั้งหมดในยูเครน

ที่รัสเซียยึดครอง รวมถึงไครเมียด้วย

เมื่อทั้ง 2 ฝ่�ยต่�งก็เชื่อว่�ยิ่ง

น�นวัน อำ�น�จต่อรองของตนจะแข็งแกร่งขึ้น ก็ยิ่งเป็น

เรื่องย�กที่เร�จะเห็นโอก�สแห่งก�รเจรจ�สันติภ�พ

ประธ�น�ธิบดีเซเลนสกียืนยันล่�สุดว่� ยูเครนไม่

เห็นด้วยกับข้อเสนอใดๆ ที่จะระงับปฏิบัติก�รแนวหน้�ใน

ปัจจุบัน เพื่อบรรลุข้อตกลงสงบศึกกับรัสเซีย 

นักวิเคร�ะห์บ�งสำ�นักบอกว่� ประเทศตะวันตกส่ง

อ�วุธให้ยูเครนม�กพอที่จะไม่แพ้สงคร�ม

แต่ก็ไม่ม�กและหนักหน่วงพอที่จะเอ�ชนะรัสเซีย

อย่�งเบ็ดเสร็จเด็ดข�ดได้

นี่คือสภ�วะ “ตีบตัน” ของสงคร�มยูเครนที่ก้�วเข้�

สู่เดือนที่ 7 พร้อมกับคว�มเสี่ยงและก�รยกระดับของก�ร

สู้รบที่ยังไม่มีทีท่�ว่�จะเข้�สู่กระบวนก�รเจรจ�ต่อรองได้

แม้แต่น้อย.

ห

เหตุปะทะในแบกแดดตาย23ราย
แบกแดด • เหตุกองกำาลังติดอาวุธของมุสลิมนิกายชีอะห์ 2 ฝ่าย

ที่ขัดแย้งปะทะกันในกรุงแบกแดดเมื่อวันจันทร์ ทำาให้กลุ่มผู้สนับ

สนุนม็อกตาดา ซาดร์ เสียชีวิต 23 ราย บาดเจ็บราว 380 คน 

โดยในวันอังคารยังปะทะกันต่อ และมีจรวดยิงเข้าใส่เขตกรีนโซน

ในเมืองหลวงของอิรัก

เอเอฟพีและรอยเตอร์

ร�ยง�นเมื่อวันอังค�รท่ี 30 สิง 

ห�คม 2565 อ้�งร�ยง�นเจ้�

หน้�ท่ีท�งก�รแพทย์เมื่อเช้�วัน                                       

อังค�ร เผยยอดผู้เสียชีวิตจ�ก

เหตุปะทะกันระหว่�งกองกำ�ลัง

ติดอ�วุธของมุสลิมนิก�ยชีอะห์ 

2 ฝ่�ยท่ีขัดแย้งปะทะกันในกรุง                                        

แบกแดดเมื่อวันจันทร์ว่� ฝ่�ยผู้                                              

สนับสนุนม็อกต�ด� ซ�ดร์ ซ่ึง

เป็นผู้นำ�นิก�ยชีอะห์ในอิรัก เสีย

ชีวิต 23 ร�ย และบ�ดเจ็บร�ว 

380 คน ส่วนใหญ่จ�กบ�ดแผล

โดนยิงและสูดดมแก๊สน้ำ�ต�

คว�มตึงเครียดพุ่งสูงข้ึน

ในอิรัก เนื่องจ�กวิกฤตท�งก�ร

เมือง ซึ่งอิรักไม่มีรัฐบ�ลใหม่

รวมถึงน�ยกรัฐมนตรีและประ                                                     

ธ�น�ธิบดีใหม่ม�แล้วหล�ยเดือน 

หลังก�รเลือกตั้งเมื่อเดือนตุล�                                                      

คมปีท่ีแล้วท่ีไม่มีพรรคใดได้เสียง

ข้�งม�ก ทำ�ให้ฝ่�ยสนับสนุน

ซ�ดร์และฝ่�ยตรงข้�มแย่งชิง

อำ�น�จกัน และคว�มตึงเครียด

เพ่ิมขึ้นอย่�งรวดเร็ว หลังจ�ก

กลุ่มผู้สนับสนุนซ�ดร์บุกเข้�ไป

ในทำ�เนียบรัฐบ�ลเมื่อบ่�ยวัน

จันทร์ หลังจ�กซ�ดร์ประก�ศว�ง 

มือท�งก�รเมืองท�งทวิตเตอร์

จ�กนั้นจึงเกิดก�รยิงปะ 

ทะกันของกองกำ�ลังติดอ�วุธฝ่�ย

สนับสนุนซ�ดร์กับมุสลิมชีอะห์

กลุ่มอื่นๆ ที่ขัดแย้งกับฝ่�ยสนับ 

สนุนซ�ดร์ โดยกลุ่มหลังได้รับ

ก�รสนับสนุนจ�กอิหร่�น  

แหล่งข่�วเจ้�หน้�ท่ีคว�ม

ม่ันคงเผยว่� ตลอดคืนวันจันทร์

ที่ผ่�นม� มีก�รยิงจรวดอย่�ง

น้อย 7 ลูก เข้�ใส่เขตกรีนโซน

ในกรุงแบกแดดที่เป็นเขตรักษ�

คว�มปลอดภัยสูง โดยเป็นที่ตั้ง

ของอ�ค�รที่ทำ�ก�รรัฐบ�ลและ

สถ�นทูตของช�ติต่�งๆ และฝ่�ย

สนับสนุนซ�ดร์เปิดฉ�กยิงเข้�

ม�ในเขตกรีนโซนจ�กด้�นนอก 

มีก�รยิงปะทะกันอีกเมื่อ

เช้�วันอังค�ร ระหว่�งฝ่�ยสนับ                                                 

สนุนซ�ดร์กับทห�รอิรักและ

กลุ่มฮ�เชด อัลช�บี ที่เคยเป็น

ทห�รอ�ส�สมัครที่ ได้รับก�ร

สนับสนุนจ�กอิหร่�น และขณะ

นี้รวมเข้�กับกองทัพอิรัก ผู้สื่อ

ข่�วร�ยง�นว่� ได้ยินเสียงปืน

อัตโนมัติและเสียงระเบิดจ�ก

จรวดอ�ร์พีจีดังม�จ�กเขตกรีน

โซน 

หลังเกิดก�รปะทะกันระ                            

หว่�งฝ่�ยสนับสนุนซ�ดร์และ

มุสลิมนิก�ยชีอะห์กลุ่มอ่ืนเม่ือ

วันจันทร์ ทำ�ให้กองทัพอิรักประ                                               

ก�ศเคอร์ฟิวท่ัวประเทศ และ

ขย�ยเคอร์ฟิวต่อในวันอังค�ร 

สภ�พในกรุงแบกแดดเม่ือวัน

อังค�รอยู่ในคว�มเงียบแทบร้�ง

ผู้คน ร้�นค้�ต่�งๆ ปิดทำ�ก�ร 

และมีรถยนต์ ไม่ก่ีคันแล่นอยู่

บนถนนส�ยต่�งๆ โดยมีรถกระ 

บะท่ีมีผู้ โดยส�รถือปืนกลและ

เครื่องยิงจรวดอ�ร์พีจีแล่นไปม� 

ซ�ดร์ ผู้นำ�นิก�ยชีอะห์ใน

อิรักผู้น้ีประก�ศว่� เข�เป็นพวก

ช�ตินิยมท่ีต่อต้�นก�รแทรก 

แซงจ�กต่�งช�ติทุกประเทศ ท้ัง                                                 

จ�กสหรัฐอเมริก�และช�ติตะ                                               

วันตกช�ติอื่น รวมถึงจ�กอิหร่�น 

เข�เป็นผู้บัญช�ก�รกองกำ�ลัง

ติดอ�วุธหล�ยพันคน และมีช�ว                            

อิรักให้ก�รสนับสนุนเข�ท่ัวประ                                           

เทศหล�ยล้�นคน ส่วนฝ่�ยตรง                                             

ข้�มเข� เป็นพันธมิตรกับอิหร่�น

ม�อย่�งย�วน�น ซ่ึงมีกลุ่มทห�ร

อ�ส�สมัครหล�ยสิบกลุ่มท่ีมีอ� 

วุธหนักและได้รับก�รฝึกจ�กทห�ร

อิหร่�น.

อินโดฯจับ6ทหารคดีฆ่าชนพื้นเมืองที่ปาปัว

ติมิกา • ตำ�รวจจังหวัดป�ปัวของ                                       

อินโดนีเซียแถลงจับกุมทห�ร 6 

น�ย เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่�, 

หั่นศพและนำ�ร่�งของชนพื้น

เมือง 4 คน ไปทิ้งแม่น้ำ� เหตุ

เกิดเมื่อวันจันทร์สัปด�ห์ที่แล้ว  

ไฟซ�ล ร�ม�ด�นี ผู้บัง  

คับก�รตำ�รวจจังหวัดป�ปัว เผย

กับเอเอฟพีเมื่อวันอังค�รที่ 30 

สิงห�คม 2565 ว่� ทห�ร 6 คน                                               

ท่ีถูกจับกุมเป็นผู้ต้องสงสัยในคดี                                        

นี้ ใช้วิธีล่อลวงผู้เสียชีวิตที่เป็น

ชนพื้นเมือง 4 คนในจัง หวัด

ป�ปัว โดยแกล้งบอกว่�จะข�ย

อ�วุธให้เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิง 

ห�คม แต่เมื่อพบกลับสังห�ร

ชนพื้นเมืองทั้ง 4 คน

จ�กร�ยง�นของตำ�รวจระ                                                    

บุว่� หลังจ�กฆ่�เหยื่อแล้วผู้ต้องสง 

สัยหั่นศพ, นำ�ศพยัดใส่กระสอบ 

แล้วนำ�กระสอบไปโยนทิ้งแม่น้ำ�

นอกเมืองติมิก�ในจังหวัดป�ปัว

ผู้บังคับก�รตำ�รวจจังหวัด

ป�ปัวเผยด้วยว่� พบช้ินส่วนศพ 

ของเหยื่อ 3 ร�ยแล้วเมื่อวันจันทร์

ท่ีผ่�นม� และเจ้�หน้�ท่ีกำ�ลังค้น 

ห�ศพของอีก 1 ร�ยที่เหลือ ใน

คดีนี้มีพลเรือนตกเป็นผู้ต้องสง 

สัยด้วยกัน 4 คน 

ร�ม�ด�นีเผยว่� จ�กก�ร                              

สอบป�กคำ�ผู้ต้องสงสัยพลเรือน 

ให้ก�รว่�ทห�รทั้ง 6 น�ยเกี่ยว 

ข้องโดยตรงกับก�รฆ่�และชำ� 

แหละศพเหยื่อทั้ง 4 คน ทห�ร

เชื่อว่�พวกเข�เป็นเครือข่�ยของ

กลุ่มกบฏในพ้ืนท่ีดูก�ในจังหวัด

ป�ปัว 

จันดร� ดับเบิลยู สุคตโจ 

น�ยทห�รในจังหวัดป�ปัว เผย

เมื่อวันอังค�รว่� เจ้�หน้�ที่สืบ 

สวนของทห�รเรียกทห�ร 6 คน

ท่ีตกเป็นผู้ต้องสงสัยม�สอบสวน 

และส�รวัตรทห�รจับกุมพวกเข�

ท้ัง 6 คน เมื่อวันจันทร์ท่ีผ่�นม� 

ด้�นเตกูห์ มูจิ อังก�ส�                                     

น�ยทห�รอ�วุโสในจังหวัดป� 

ปัว แถลงกับผู้สื่อข่�วที่เมืองจ�

ย�ปุระ เมืองหลักของจังหวัด

ป�ปัวเมื่อวันจันทร์ว่� กองทัพ

ประส�นง�นกับตำ�รวจในก�รสืบ 

สวนสอบสวนคดีนี้ ระบุว่�เร�

มุ่งมั่นที่จะรักษ�หลักนิติธรรม 

และเร�จะดำ�เนินก�รลงโทษข้ัน                                                 

เด็ดข�ด ถ้�พิสูจน์แล้วว่�ทห�รท่ี

เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้ีเกี่ยวข้อง

กับเหตุฆ�ตกรรมจริง.

ยิงถล่ม • สมาชิกปีกทหารเครือข่ายของม็อกตาดา ซาดร์ ผู้นำามุสลิมนิกายชีอะห์ในอิรัก ช่วยหญิงคนหน่ึงขณะยิงปืนกลเข้าไปในเขตกรีน

โซน ในกรุงแบกแดด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม

หน้าหนาวกำาลังมา : อาวุธ

ทรงพลังของรัสเซียคือก๊าซ



รบ.แย้มข่าวดี

ประชาชนด้วยการลดค่าไฟฟ้าเป็นระยะ

เวลา 4 เดือนนั้นยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณา

ของ ครม. แต่มองว่าหากขยับไปพิจารณา

ในเดือน ก.ย.จะยังสามารถช่วยเหลือกลุ่ม

เปราะบางได้ทัน แม้ว่าราคาพลังงานขณะ

นี้อยู่ในระดับทรงตัว แต่สิ่งที่กังวลคือ เมื่อ

เริ่มเข้าฤดูหนาวจำาเป็นต้องเร่งรณรงค์การ

ประหยัดพลังงาน ซึ่งที่ประชุม ครม.ได้

หารือในเบื้องต้นถึงมาตรการส่งเสริมโซลาร์

รูฟท็อปเพื่อประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้ พล.อ. 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติ (กพช.) ในสัปดาห์หน้า เพื่อหารือ

ในประเด็นสำาคัญต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการ

ต่ออายุการชดเชยราคาน้ำามันเชื้อเพลิงที่มี

ส่วนผสมของน้ำามันชีวภาพที่จะสิ้นสุดลงใน

เดือน ก.ย.65 

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิ 

การนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ในช่วงท้าย 

การประชุม ครม. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาราชการ

แทนนายกฯ ได้มีข้อสั่งการในเรื่องหนี้ครัว

เรือน โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง

ไปแยกสถานะลูกหนี้ ทั้งในส่วนของหนี้เสีย 

(เอ็นพีแอล) และส่วนอื่นๆ ที่ยังสามารถปรับ

โครงสร้างหนี้ ได้ เพื่อจะหามาตรการช่วย

เหลือลูกหนี้และแก้หนี้ ได้ตามเป้า นอกจากนี้ 

พล.อ.ประวิตรยังมอบหมายให้กระทรวงการ

คลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย  

และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปหาแนวทาง

ในการที่จะส่งเสริมการใช้ โซลาร์รูฟท็อป หรือ

การนำาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อลดการ

ใช้พลังงานเชื้อเพลิง และส่งเสริมการใช้

พลังงานทางเลือกอีกด้วย 

วันเดียวกัน นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท 

ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน (สนพ.) ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์

ราคาน้ำามันเชื้อเพลิงในตลาดโลก เปิดเผย

ว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำามันดิบยังคง

ผันผวน จากตลาดที่ยังคงกังวลกับภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก จากตัวเลขเศรษฐกิจ

ที่อ่อนแอของทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรปและจีน 

ซึ่งเป็นสัญญาณการเติบโตทางเศรษฐกิจที่

ชะลอตัวลงและอาจส่งผลให้อุปสงค์น้ำามันลด

ลง นอกจากนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็ง

ค่าขึ้นจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลาง

สหรัฐอเมริกา (FED) จะเร่งปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ย ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันราคาน้ำามัน 

เนื่องจากสัญญาน้ำามันดิบจะมีราคาแพงขึ้น

สำาหรับนักลงทุนที่ถือเงินสกุลอื่น  

ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามสัญญาณจาก

กลุ่มโอเปกพลัส ที่อาจพิจารณาเพิ่มทาง

เลือกลดการผลิตน้ำามันดิบ เพื่อกระตุ้นราคา

น้ำามันในการประชุมครั้งถัดไป (วันที่ 5 ก.ย. 65) 

ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์ราคาน้ำามันโลก 

(วันที่ 15- 21 ส.ค.65) ราคาน้ำามันดิบดูไบและ

เวสต์เท็กซัสเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 92.84 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และ 89.06 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์

ที่แล้ว 3.01 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และ 

2.86 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามลำาดับ 

ทั้งนี้ มาจากสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยในจีนจากผลกระทบนโยบายปลอด

โควิดในปักกิ่ง.  

ทูลเกล้าฯ

ประจำาผู้บัญชาการ ขยับไปเป็น รอง ผบ.ทสส., 

พล.อ.สิรวุฒ วงษ์ขันตี ผบ.สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ เป็น รอง ผบ.ทสส., พล.อ.ธิติ

ชัย เทียนทอง (ตท.24) รองเสนาธิการทหาร 

เป็นเสนาธิการทหาร, พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ 

(ตท.21) แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นรองเสนาธิการ

ทหาร, พล.อ.สุวิทย์ เกตุศรี (ตท.23) ผู้อำานวย

การศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริเพื่อความมั่นคง เป็น 

ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.)

กองทัพบก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์

แก้วแท้ ยังนั่งตำาแหน่ง ผบ.ทบ.ไปจนเกษียณ

ปี 2566 แม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวถูก

เปลี่ยนตัว, พล.อ.เจริญชัย สินเธาว์ (ตท.23) ผู้

ช่วย ผบ.ทบ. เป็นรอง ผบ.ทบ., พล.ท.ภูวนารถ 

ชมพูบุตร (ตท.22) รองเสนาธิการทหารบก 

เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ., พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัว

ล่าง (ตท.23) มทภ.1 เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ., 

พล.ท.ธราพงษ์ มะละคำา (ตท.24) แม่ทัพน้อย

ที่ 1 เป็น มทภ.1, “บิ๊กปู” พล.ต.พนา แคล้ว

ปลอดทุกข์ (ตท.26) รอง มทภ.1 เป็นแม่ทัพ

น้อยที่ 1, พล.ต.สุริยะ เอี่ยมสุโร (ตท 22)  

รอง มทภ.3 เป็น มทภ.3

กองทัพอากาศ พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะ

นันท์ (ตท.22) รอง ผบ.ทอ. เป็น ผบ.ทอ., 

พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ (ตท.22) ผู้ช่วย 

ผบ.ทอ. เป็นรอง ผบ.ทอ., พล.อ.อ.พันธ์ภักดี 

พัฒนกุล (ตท.24) เสธ ทอ. เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ.,  

พล.อ.อ.ณรงค์ อินทชาติ (ตท.23) ที่ปรึกษา

พิเศษกองทัพอากาศ เป็น เสธ.ทอ.

กองทัพเรือ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิง

แพทย์ (ตท.22) ผู้ช่วย ผบ.ทร. เป็น ผบ.ทร., 

พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์  (ตท.23) เสธ.ทร. 

เป็นรอง ผบ.ทร., พล.ร.ท.อะดุง พันธุ์เอี่ยม  

(ตท.23) เจ้ากรมสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศทหารเรือ เป็นผู้ช่วย ผบ.ทร., 

พล.ร.ท.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง (ตท.24) เป็น 

เสธ.ทร.

ส่วนที่ทำาเนียบรัฐบาล วันที่ 30 ส.ค. 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติ แต่ง

ตั้งข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 

จำานวน 12 ราย ประกอบด้วย นายธานี ทอง

ภักดี ปลัด กต.  ดำารงตำาแหน่ง เอกอัครราชทูต 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราช

อาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ, 

นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ รองปลัด กต.  

ดำารงตำาแหน่ง ปลัด กต., นางวิลาวรรณ 

มังคละธนะกุล รองปลัด กต. ดำารงตำาแหน่ง 

เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย, น.ส.อาจารี  

ศรีรัตนบัลล์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ดำารง

ตำาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงแคนเบอร์รา  เครือรัฐออสเตรเลีย, นาย

ฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล ดำารง

ตำาแหน่ง อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก 

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ 

ดำารงตำาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอก 

อัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา,  

นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต สถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราช

อาณาจักรสวีเดน ดำารงตำาแหน่ง อธิบดีกรม

สารนิเทศ, นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส 

เอกอัครราชทูตประจำากระทรวง ดำารงตำาแหน่ง 

เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

สตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน, นางพัน

ทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ราช

อาณาจักรสเปน ดำารงตำาแหน่ง รองปลัด กต., 

นางต้องฤดี มากบุญ เอกอัครราชทูตประจำา

กระทรวง ดำารงตำาแหน่ง รองปลัด กต., 

นายรุจ ธรรมมงคล เอกอัครราชทูต สถาน

เอกอัครราชทูต ณ คูเวต รัฐคูเวต ดำารง

ตำาแหน่ง อธิบดีกรมการกงสุล และนายกิตติ

ศักดิ์ กล่อมจิตต์ อัครราชทูต คณะผู้แทน

ถาวรไทยประจำาอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดำารงตำาแหน่ง เอก 

อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอา 

บูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย   

นอกจากนี้ ครม.อนุมัติรับโอน นาย

วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้อำานวยการ (นัก

บริหาร ระดับสูง) สำานักงานขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการ

สร้างความสามัคคีปรองดอง (สำานักงาน 

ป.ย.ป.) สำานักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้ง

ให้ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหาร 

ระดับสูง) สำานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) 

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ กระทรวง

พาณิชย์ (พณ.) จำานวน 3 ราย ประกอบ

ด้วย นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำานวย

การสำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

การค้า ดำารงตำาแหน่ง อธิบดีกรมการค้า

ต่างประเทศ, นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์  

รองปลัดกระทรวง ดำารงตำาแหน่ง  ผู้อำานวย

การสำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า   

และนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง  ดำารงตำาแหน่ง รองปลัด พณ.  

ทั้งนี้ ยังอนุมัติแต่งตั้งนายมนตรี เนรกัณฐี 

และนางวัลยา สุวรรณาภิรมย์ เป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ แทน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ขอลาออก

รองโฆษกสำานักนายกฯ กล่าวว่า ครม. 

ยังอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย รวม  

8 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ตีรณ 

พงศ์มฆพัฒน์ ประธานกรรมการ, น.ส.ดา

รุณี ธรรมโพธิ์ดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

ศิลปหัตถกรรมไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก

พงษ์ ตรีตรง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

ออกแบบผลิตภัณฑ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, รองศาสตราจารย์ธีร 

เจีย ศิริพงษ์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

การบริหาร, นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี, ม.ร.ว.ศศิ

พฤนท์ จันทรทัต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการตลาด และนายชายพงษ์ นิยมกิจ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย

เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการ

องค์การตลาด รวม 10 คน ประกอบด้วย 

นายสมคิด จันทมฤก ประธานกรรมการ, 

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร รองประธาน

กรรมการ และกรรมการอื่น ได้แก่ นายสม

ศักดิ์ สรวิจักษณ์, นายสุรเชษฐ์ ลักษมีพงศ์, 

น.ส.กอบกุล โมทนา, รองศาสตราจารย์

ชัยวัฒน์ อุตตมากร, นางพัฒนา สังขทรัพย์, 

นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช, นาวาอากาศเอก

ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และนายสมศักดิ์ 

ภู่สกุล ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

ครม.เห็นชอบตามที่สำานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรม 

การผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกหนึ่งวาระ จำานวน  

3 ราย คือ นายรณภพ ปัทมะดิษ มีผลตั้งแต่

วันที่ 3 ก.ย.65, นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ มี

ผลตั้งแต่วันที่  3 ก.ย.65 และนายสุรชัย ชัย

ตระกูลทอง มีผลตั้งแต่วันที่  16 ก.ย.65.

หมอทวีศิลป์

ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติ 1,050.31 

ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทน เยียวยา 

ชดเชยและค่าเสี่ยงภัยสำาหรับอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) จำานวน  

1,039,729 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร (อสส.) จำานวน 10,577 คน 

รวมทั้งสิ้น 1,050,306 คน ในอัตรา 500 บาท/ 

คน/เดือน ระยะเวลาเดือน เม.ย.-พ.ค.65 ภาย

ใต้ โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย 

และค่าเสี่ยงภัยสำาหรับการปฏิบัติงานของ  

อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม

โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในชุมชน 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เคยให้ค่าตอบแทน

เสี่ยงภัยแก่ อสม. และ อสส. ในการเฝ้า

ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 

ในชุมชนไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นระยะเวลา  

6  เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.64-มี.ค.65 จำานวน

เงิน 3,150.92 ล้านบาท  

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลัง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.

มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

สามัญ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำารง

ตำาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำานวน  

7 ราย เพื่อทดแทนตำาแหน่งที่จะว่าง สับ

เปลี่ยนหมุนเวียน และผู้ดำารงตำาแหน่งที่จะ

เกษียณอายุราชการ ดังนี้  

1.นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำารงตำาแหน่ง

อธิบดีกรมควบคุมโรค 2.นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ 

รองปลัดกระทรวง ดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ 3.นพ.พงศ์เกษม  

ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำารง

ตำาแหน่งรองปลัดกระทรวง 4.นพ.ธงชัย 

กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวง ดำารง

ตำาแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ 5.นพ.ทวี

ศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ดำารงตำาแหน่งรองปลัดกระทรวง 6.นพ.ยงยศ 

ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก ดำารงตำาแหน่งรองปลัด

กระทรวง 7.นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ 

รองปลัดกระทรวง ดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรม

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ 

ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก 

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงเสียงวิพากษ์

วิจารณ์การโยกย้ายอธิบดีกรมการแพทย์

แผนไทยฯ  กลับไปเป็นรองปลัด สธ.เหมือน

เป็นการลงโทษว่า รองปลัด สธ.คุม 3 กรม 

จะไปลงโทษได้อย่างไร ส่วนเหตุผลที่โยกย้าย 

ให้ไปสอบถามปลัด สธ.และว่าที่ปลัด สธ. แต่

ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นธรรมแน่นอน และมี

ความเหมาะสมทุกอย่าง  

เมื่อถามย้ำาว่า ไม่ได้เป็นการลงโทษใช่หรือ

ไม่ นายอนุทินกล่าวว่า จะไปลงโทษใครเรื่องอะไร 

เกิดมาเคยลงโทษใครที่ไหน “พี่มีแต่ให้” 

ส่วนที่มองว่า การแต่งตั้งผู้ตรวจ

ราชการ สธ.ขึ้นมาเป็นรองปลัด สธ.โดยไม่

ได้ดูความอาวุโส เป็นการกลั่นแกล้งเฉพาะ

กลุ่มหรือไม่นั้น นายอนุทินกล่าวว่า ตอนแต่ง

ตั้งผู้ตรวจราชการ สธ.ไปเป็นอธิบดีเลยก็มี

ปัญหา แต่งตั้งมาเป็นรองปลัด สธ.ก็มีปัญหา  

“จะให้ทำาอย่างไรไม่มีปัญหา แล้วก่อน

หน้านั้นเป็นอย่างนี้มาตลอดหรือไม่ ก็มีหลาย

องค์ประกอบ แต่ก็ต้องถามคนเสนอ ผมให้

เกียรติปลัด สธ. ผมแต่งตั้งปลัด สธ.ได้คนเดียว 

จากนี้ก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆ เราจะมีปลัด สธ.คน

ใหม่  รองปลัด สธ.คนใหม่ อธิบดีกรมคนใหม่ 

ต้องตั้งสมมติฐานว่าต้องดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้อีกไม่

นานก็ต้องมีรัฐมนตรีใหม่  ต้องดีขึ้นไปอีก เราก็

ทำาวันนี้ให้ดีที่สุด อย่าไปคิดอะไรให้สับสนหรือ

ซับซ้อน ทุกอย่าง 1+1 เป็น 2” นายอนุทิน ระบุ

นายอนุทินยังกล่าวถึงกรณีรายงาน

ผู้ป่วยโควิด-19 ของประเทศไทยลดต่ำากว่า

พันรายเป็นครั้งแรกว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อลด

ลงเป็นการแสดงแนวโน้มว่าดี แต่ที่ดีกว่า

นี้คือ คนป่วยใช้อุปกรณ์การแพทย์ เครื่อง

ช่วยหายใจไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่มีแนวโน้มลด

ลง จำานวนเสียชีวิตยังไม่อยู่นอกกลุ่ม 608 

ซึ่งทุกวันนี้ผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่ม 608 เกือบ 

100% ต้องไปเน้นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 

และอย่าให้กลุ่ม 608 เข้าไปอยู่ในความเสี่ยง

มาก ถือว่าเรียบร้อยดีทุกอย่าง

เมื่อถามถึงการให้ซื้อยาต้านไวรัส 

โควิดจากร้านขายยาโดยมีใบสั่งแพทย์ เริ่ม

วันที่ 1 ก.ย.นี้ จะมีการดูแลเรื่องราคา

อย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องราคาเป็น

ดีมานด์ซัพพลายหรือเป็นไปตามกลไกการ

ตลาด ต้องไปตั้งราคากันเอง แต่ สธ.พร้อม

ดูแลประชาชนที่ป่วยโควิดด้วยการรักษา

พยาบาลที่เหมาะสมและสมควร ยาขนาน

ไหน แบบไหน ชนิดไหน เรามีหมด ไม่จำาเป็น

ต้องซื้อยากันโควิดไปตุนไว้ เพราะบางคนไม่

จำาเป็นต้องใช้ หรือหากจำาเป็นต้องใช้ สถาน

พยาบาลต่างๆ โดยการสนับสนุนของ สธ.ก็

จัดยารักษาโควิดให้มาโดยตลอด ซื้อไปก็สิ้น

เปลืองเพราะกระทรวงยังให้ยาทุกคนอยู่.
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หนุ่มใหญ่หายพบเป็นศพลอยน้ำา

สุรินทร์ • วันที่ 30 ส.ค.65 ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุรินทร์รายงานว่า 

ได้รับรายงานจากอาสาสมัครแผนกบรรเทาสาธารณภัย สามสม 

สุรินทร์นิวส์ ว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. มีชาวบ้านแจ้งว่า

พบศพลอยอยู่กลางอ่างเก็บน้ำา อ่างอำาปึล ต.เทนมีย์ อ.เมืองฯ 

จ.สุรินทร์ อาสาสมัครแผนกบรรเทาสาธารณภัย สามสมสุรินทร์

นิวส์ จึงรุดไปตรวจสอบร่วมกับแพทย์เวรนิติเวช โรงพยาบาล

สุรินทร์ และ พ.ต.ท.นพพล พรมมุณี พนักงานสืบสวนสอบสวน 

สภ.เทนมีย์ ต่อมาทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายสุเพียร เงางาม อายุ 

62 ปี เป็นชาวบ้านอำาปึล ม.9 ต.เทนมีย์ อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์ โดย

ทางนางบัวลิน มณีศรี (ภรรยาผู้เสียชีวิต) ได้ให้ข้อมูลว่า สามีของ

ตนเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลได้ 2 วัน เนื่องจากป่วยต้องผ่าตัด

ลำาไส้ สามีได้หายออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงค่ำาของเมื่อวาน ทางญาติ

ได้ช่วยกันออกตามหา จนกระทั่งเมื่อช่วงสายตนมาเจอเป็นศพ

ลอยน้ำา อีกทั้งตั้งแต่สามีออกจากโรงพยาบาลมาก็ไม่ได้กินเหล้า

อีกเลย แต่ก่อนหน้านี้จะกินเหล้าเป็นประจำา ตนไม่รู้ว่าสามีจมน้ำา

ได้อย่างไร อีกอย่างก็ไม่น่าจะออกมาหาปลา เพราะอุปกรณ์การ 

หาปลาไม่ได้เอาติดตัวออกมาด้วย หลังจากที่แพทย์เวรนิติเวช  

โรงพยาบาลสุรินทร์ และ พ.ต.ท.นพพล พรมมุณี พนักงานสืบสวน

สอบสวน สภ.เทนมีย์ ได้ทำาการตรวจสอบไม่พบบาดแผลการถูก

ทำาร้าย และญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต ทางเจ้าหน้าที่จึงได้

มอบศพให้ทางญาติเพื่อนำาไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

หลานคลั่งยาใช้มีดพร้าฟันตาดับ

กระบี่ • วันที่ 30 ส.ค.65 พ.ต.ท.สุนทร คำาภาพันธ์ พนักงาน

สอบสวน สภ.เมืองกระบี่ ได้รับแจ้งเหตุคนคลุ้มคลั่งทำาร้ายชาว

บ้านบาดเจ็บ โดยเหตุเกิดที่บ้านหน้าชิง หมู่ 1 ต.กระบี่น้อย 

อ.เมืองฯ จ.กระบี่ หลังรับแจ้งจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งเป็น

บ้านปูนชั้นเดียว พบผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านดังกล่าว ตรวจสอบทราบ

ชื่อ นายสิงห์ เพ็ชรรัตน์ อายุ 81 ปี สภาพแขนขวาขาด เลือดไหล

นองพื้น เนื่องจากถูกฟันด้วยของมีคม ในที่เกิดเหตุพบมีดพร้า

เปื้อนเลือด 1 ด้าม เจ้าหน้าที่จึงเก็บไปตรวจสอบ ส่วนผู้ก่อเหตุ

ทราบชื่อ นายธีระยุทธิ์ สายสิน อายุ 27 ปี หลังเกิดเหตุเจ้า

หน้าที่ติดตามจับตัวไว้ได้ขณะนอนหลับอยู่ในบ้านไม่มีเลขที่ ห่าง

จากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ 80 เมตร พร้อมยาบ้า 200 เม็ด 

ตามตัวยังพบรอยคราบเลือด คาดว่าเป็นของผู้ตาย จึงคุมตัว

ไปทำาการสอบสวน ด้านนายมะโน เครือแก้ว กำานัน ต.กระบี่

น้อย ให้ข้อมูลว่า ช่วงเช้าผู้ ใหญ่บ้าน ม.1 แจ้งว่าหลานก่อเหตุ

ฆ่าตาของตัวเอง โดยผู้ก่อเหตุมีอาการคลุ้มคลั่งจากการเสพยา 

เสพติด และอาละวาดใช้มีดไปฟันตาของตัวเองในบ้าน ซึ่งผู้ก่อ

เหตุมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดมานานแล้ว แต่ยังไม่เคยได้รับ

การบำาบัด คาดว่าน่าจะเสพยาเกินขนาดจนคลั่งและก่อเหตุสลด 

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำารวจสันนิษฐานว่าเหตุที่แขนตาสิงห์ถูกฟัน

เนื่องจากใช้แขนป้องคมมีด และได้ส่งร่างของผู้ตายไปตรวจอย่าง

ละเอียดที่โรงพยาบาลกระบี่ ส่วนคนก่อเหตุถูกนำาตัวไปควบคุม

ไว้ที่ สภ.เมืองกระบี่ รอสอบสวนและแจ้งข้อหาดำาเนินคดีต่อไป.

กรุงเทพฯ • วันที่ 30 ส.ค.65 ที่

กองปราบปราม พล.ต.ต.มนตรี  

เทศชัน ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.บุญ

ลือ ผดุงถิ่น ผกก.2 บก.ป., พ.ต.ต.ธานุ

พันธ์ สุระสะ สว.กก.2 บก.ป. นำา

กำาลังจับกุมนายสิวะ หรือบอล แก้ว

ผนึก อายุ 24 ปี ตามหมายจับศาล

อาญา ที่ 410/2563 ลงวันที่ 28 

ส.ค.63 ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพ

ติดให้ โทษประเภท 1 (ยาบ้าและ

ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำาหน่าย 

และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป

เพื่อกระทำาความผิดเกี่ยวกับยา

เสพติดฯ” ได้บริเวณอาคารเคหะ

ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กทม.

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 

เจ้าหน้าที่ตำารวจปราบปรามยา

เสพติดจับกุมผู้ต้องหาที่อยู่ในเครือ

ข่าย “เสี่ยเจริญ หรือเสี่ยเหว่ย” ซึ่ง

เป็นกลุ่มนักค้ายารุ่นใหม่ผ่านทาง

โซเชียลมีเดีย ขณะกำาลังจัดส่งยา

เสพติดให้ลูกค้าผ่านบริษัทขนส่ง

พัสดุเอกชนแห่งหนึ่ง เบื้องต้น 

ผู้ต้องหาให้การซัดทอดไปยังผู้ร่วม

ขบวนการที่เหลืออีกหลายราย เจ้า

หน้าที่จึงขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติม

ต่อมาสืบสวนทราบว่ากลุ่มผู้

ต้องหานั้นเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน

อาชีวะแห่งหนึ่งย่านบางกะปิ ที่

ชักชวนรุ่นพี่รุ่นน้องมาร่วมกันค้า

ยา โดยใช้วิธีส่งเสื้อผ้ามือสองยัดไส้

ยาบ้าและยาไอซ์ส่งขายออนไลน์ ทั้ง

เฟซบุ๊กและกลุ่มไลน์ โดยมีรุ่นพี่เอา

ยาเสพติดมาวางทิ้งไว้ ใกล้หอพักผู้

ต้องหาย่านเคหะร่มเกล้า ก่อนจะนำา

มาพักไว้ที่ห้องเพื่อรอรับออเดอร์ทาง

ออนไลน์ โดยกลุ่มผู้ต้องหามักเรียก

ตัวเองว่า เสี่ยเจริญ หรือเสี่ยเหว่ย 

ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกกันในโซเชียลและ

เป็นที่รู้กันของนักค้ายาเป็นอย่างดี 

ภายหลังทางเจ้าหน้าที่ติดตามกลุ่มผู้

ต้องหาที่ยังหลบหนี ส่วนใหญ่เป็นวัย

รุ่นอยู่ในชุมชนเคหะร่มเกล้าและใกล้

เคียง ก่อนจะเข้าจับกุมได้ดังกล่าว

สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพตลอดข้อกล่าวหา นอกจาก

นี้ตรวจสอบพบอีกว่าผู้ต้องหายังมี

หมายจับคดีลักษณะเดียวกันอีก 7 คดี 

จึงนำาตัวส่ง บช.ปส.ดำาเนินคดีต่อไป.

จับบอลร่มเกล้า

ขายยาออนไลน์

ก๊วน‘เสี่ยเจริญ’

เชียงใหม่  • วันที่ 30 ส.ค.65 

พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5  

พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตำารวจภูธรภาค 5 (ศปอส.ภ.5) 

แถลงหลังเจ้าหน้าที่ ทำาการจับกุม

ตัวนายทักษพล ทาสมบูรณ์ อายุ 

22 ปี ชาว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

ซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการ มีหน้าที่

หาคนเปิดบัญชี จัดการการเงิน 

ทำาเพจปลอม ยิงแอดโฆษณาและ

ควบคุมสั่งการแอดมิน นายอำานาจ 

แสนบริบูรณ์ อายุ 31 ปี บ้าน

อยู่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, น.ส.อา

ทิตยา บุญมา อายุ 22 ปี บ้านอยู่ 

อ.เมืองฯ จ.เชียงราย, นายมน ไชย 

วงค์ อายุ 21 ปี, นายจักรกฤษณ์ 

ใจอ้าย อายุ 23 ปี และ น.ส.ธัณณ

มน พรมมา อายุ 22 ปี ทั้งหมด 

บ้านอยู่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

พร้อมนำาตัวทั้งหมดดำาเนินคดีใน

ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดง

ตนเป็นบุคคลอื่น โดยได้กระทำา

ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ

ต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิด

ความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่

ประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอก

ลวง นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือ

ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ

โดยประการที่น่าจะเกิดความเสีย

หายต่อประชาชน”

พล.ต.ต.วีรชนกล่าวว่า การ

จับกุมครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง

ความจากประชาชนกว่า 200 คน

ทั่วประเทศ ว่ามีแอปพลิเคชันกู้

เงินที่ใช้ โลโก้ของธนาคารชื่อดังมา

ทำาการหลอกลวงประชาชน ว่าจะ

ให้กู้เงินด่วนรายละ 20,000 บาท 

เมื่อประชาชนกดเข้าไปดูก็จะแอด

ไลน์และให้กรอกเอกสาร ส่งเอกสาร 

และให้เสียค่าธรรมเนียมรายละ 

300-1,000 บาท พอประชาชน

หลงเชื่อโอนเงินไปจะถูกบล็อกช่อง

ทางการติดต่อและเชิดเงินหนีหาย 

เวลานี้มีคนถูกหลอกมูลค่าความเสีย

หายหลายแสนบาท หลังรับแจ้งทาง

เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบก็พบว่ามีผู้

เกี่ยวข้อง 6 คน จึงออกหมายจับ

และบุกเข้าจับกุมตัวได้ที่บ้านพักใน

ตัวเมืองเชียงรายได้ทั้งหมด 

กลุ่มคนร้ายแอบอ้างใช้

ภาพของโลโก้ ธนาคารชื่อดังหลอก

ลวงประชาชน ผ่านเพจเฟซบุ๊ก

เงินกู้ที่ชื่อ “สินเชื่อมณีทันใจ v.2” 

หรือ “จามจุรี ช่วยเหลือ V.88” 

ซึ่งทุกคนเมื่อกดเข้าไปดูและกรอก

ข้อมูลแล้วโอนเงินค่าธรรมเนียมก็

จะถูกเชิดเงินหนีหายไป.

รวบแก๊งอ้างตัวเป็นธนาคารตุ๋นชาวบ้าน

กรุงเทพฯ • ดีเอสไอจับสินค้า

ละเมิดลิขสิทธิ์ กระเป๋าแบรนด์เนม

ปลอม กางเกงยีนส์ยี่ห้อดัง ยึดของ

กลางเกือบล้านชิ้น มูลค่าท้องตลาด

กว่า 120 ล้านบาท หากเป็นของแท้

มีมูลค่า 1,100 ล้าน

 วันที่ 30 ส.ค.65 พ.ต.ท. 

พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อม

ด้วย ร.ต.อ.พลสัณห์ เทิดสงวน 

ผอ.กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา  

แถลงผลการตรวจค้นสถานที่

จำาหน่ายสินค้าและโกดังเก็บสินค้า

ในเขตพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 

(พื้นที่สีแดง) ซุกซ่อนสินค้าที่ละเมิด

เครื่องหมายการค้า โดยได้บุกค้น

สินค้าละเมิดเครื่องหมายการ 

ค้ารายใหญ่ในช่วงเดือน ส.ค.65 

ณ โกดังบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์

เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำากัด (มหา 

ชน) ลาดกระบัง กทม. 

พ.ต.ท.พเยาว์เปิดเผยว่า 

ไทยถูกสำานักผู้แทนการค้าสหรัฐฯ 

(USTR) จัดสถานะอยู่ ในบัญชี

ประเทศที่ต้องจับตามองในเรื่อง

ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย

การค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา 301 

พิเศษ ที่ทำาให้ไทยต้องถูกตัดสิทธิ

พิเศษทางการค้าจากสหรัฐอเมริกา 

ถูกประเมินต่ำาและลดมาตรการ

ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ การละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบ

อย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ

DSIทลายแหล่งสินค้าลิขสิทธิ์ปลอม

ของประเทศ ดีเอสไอเข้าตรวจค้น

เป้าหมาย 2 ครั้ง คือ 1.สถานที่ 

จำาหน่ายสินค้าและโกดังเก็บสินค้า

ประเภทกระเป๋าปลอม เมื่อวันที่  

19 ส.ค.ที่ผ่านมา จำานวน 7 จุด

“ผลการตรวจค้นทั้ง 7 จุด 

ภายในตลาดโรงเกลือนครนายก C 1 

และตลาด THE COIN นครนายก พบ

กระเป๋าปลอมเครื่องหมายการค้า

แบรนด์เนมยี่ห้อ LOUIS VUITTON,  

CHANEL, COACH ฯลฯ ที่มีแหล่ง

กำาเนิดจากต่างประเทศ ประมาณ 

300,000 ชิ้น มูลค่าตามราคาท้อง

ตลาดกว่า 100 ล้านบาท มูลค่าตาม

ราคาของแท้กว่า 1,000 ล้านบาท 

ยึดของกลางทั้งหมดส่งพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษในข้อกล่าวหา 

“จำาหน่าย เสนอจำาหน่ายและมีไว้

เพื่อจำาหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่อง 

หมายการค้าปลอม เครื่องหมาย 

การค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียน

แล้วในราชอาณาจักร และซื้อหรือ

รับไว้ โดยประการใดซึ่งของอันตน

พึงรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการ

ศุลกากร” 

2.ทลายโกดังเก็บกางเกง 

ยีนส์ละเมิดเครื่องหมายการค้าใน

เขตบางบอน กทม. เมื่อ 23 ส.ค.65 

ซึ่งเป็นแหล่งสินค้าละเมิดขนาด

ใหญ่และกระจายส่งขายออนไลน์ 

ผลการตรวจค้น 5 จุดภายในหมู่ 

บ้านโครงการโอเควินเลจ ซ.พระยา

มนธาตุ บางบอน พบกางเกงยีนส์

ละเมิดลิขสิทธิ์ยี่ห้อ LEVI’S, LEE, 

MC รวมถึงส่วนประกอบ อื่นๆ ใน

การตัดเย็บกว่า 60,000 ชิ้น มูลค่า 

ตามท้องตลาดกว่า 20 ล้านบาท 

มูลค่าตามราคาของแท้กว่า 100 

ล้านบาท ยึดของกลางทั้งหมดส่ง

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษในกล่าว

หา “จำาหน่าย เสนอจำาหน่ายและมีไว้

เพื่อจำาหน่ายสินค้าประเภทกางเกง

ยีนส์ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า

ของบุคคลอื่น”.



ปฏิบัติหน้าที่ โดยเมื่อเวลา 08.44 น.                                                      

พล.อ.ประวิตรเดินทางถึงตึกสันติไมตรี                                                                   

มนีายสชุาต ิชมกลิน่ รมว.แรงงาน พรอ้ม                                                                  

คณะทำางานตั้งแถวรอรับ โดย พล.อ. 

ประวิตรลงรถด้วยท่าทีกระฉับกระเฉง 

ไม่มีทีมรักษาความปลอดภัยเข้าประคอง 

พร้อมโบกมือช่วงเดินผ่านช่างภาพและ

สื่อมวลชน

จากนั้น พล.อ.ประวิตรเดินเข้า

หอ้งรบัรองสเีหลอืง ม ี พล.อ.อนพุงษ ์เผา่

จินดา รมว.มหาดไทยรอรับ ใช้เวลาพูด

คุยประมาณ 20 นาที จากนั้นทั้งสองคน

เดินมายังบริเวณห้องโถง ตึกสันติไมตรี 

เพื่อรว่มประชาสมัพนัธ์ โครงการแรงงาน

พันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ที่นาย

สชุาตนิำาเสนอ ซึง่ระหวา่ง พล.อ.ประวติร

เดินผ่านสื่อมวลชนก็ได้หันมาทักทาย 

ยกมือรับไหว้อย่างยิ้มแย้มแจ่มใส

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า พล.อ.ประ 

ยุทธ์จะเข้าร่วมประชุม ครม.ด้วยหรือไม่ 

พล.อ.ประวิตรหันมาตอบว่า จะประชุม

ผ่านคอนเฟอเรนซ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้าที่ 

พล.อ.ประวิตรจะเดินทางเข้าทำาเนียบ

รฐับาล เมื่อเวลา 06.00 น. ทมีเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี, ผู้อำานวยการสำานักงบ

ประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ได้เดินทางเข้าพบเพื่อสรุป

ข้อมูลวาระการประชุม ครม.ที่มูลนิธิ

อนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5  จังหวัด

ทั้ งนี้  ก่อนการประชุม ครม. 

พล.อ.อนุพงษ์ตอบคำาถามสื่อมวลชน

ว่าได้ ให้กำาลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ หลัง

ถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้าง

ว่า “ท่านก็ทำางานของท่าน” เมื่อถาม

ต่อว่า พล.อ.ประยุทธ์กำาลังใจเป็นอย่างไร

บ้าง พล.อ.อนุพงษ์เปิดเผยว่า “กำาลัง

ใจดี โอเค”

ภายหลังการประชุม ครม. สำานัก

โฆษก สำานักเลขาธิการนายกฯ ได้เผย

แพร่ภาพบรรยากาศในห้องประชุมที่มี 

พล.อ.ประวิตรเป็นประธาน ซึ่งปรากฏ

ภาพชัดเจนว่า  พล.อ.ประวิตรนั่งเก้าอี้

ประจำาตำาแหน่งรองนายกฯ ที่เดิม  ส่วน

เก้าอี้นายกฯ ได้ปล่อยว่างไว้

ในเวลา 12.15 น. หลังประชุม 

ครม. พล.อ.ประวิตรตอบคำาถามถึง

บรรยากาศการประชุมวันนี้ด้วยสีหน้า

ยิ้มแย้ม ว่า ไม่มีอะไร เรียบร้อยดี 

เมื่อถามว่า เป็นอย่างไรบ้างครบ                                                         

7 วันที่รักษาราชการแทนนายกฯ พล.อ. 

ประวิตรกล่าวว่า ไม่ต้องห่วงหรอก ไม่

เหนื่อย 

เมื่อถามว่า สุขภาพใจดีกำาลังใจดี

ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวด้วยน้ำา

เสียงที่ดังฟังชัดว่า ใช้ ใจบันดาลแรง 

ไม่ใช่ใช้แรงบันดาลใจ พร้อมย้ำาก่อนขึ้น

รถอีกครั้งว่า “ใช้ใจบันดาลแรง”

ทั้งนี้ ก่อนขึ้นรถมีนายสุชาติ, นาย

ชยัวฒุ ิธนาคมานสุรณ ์รมว.ดจิทิลัฯ และ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม 

เดินมาส่งด้วย 

‘บิ๊กป้อม’ อำ�น�จเต็ม

รายงานข่าวจากทำาเนียบฯ แจ้ง

ว่า ก่อนการประชุม ครม. พล.อ.ประวิตร

ได้เข้าไปนั่งห้องรับรองตามปกติ โดย

มี พล.อ.อนุพงษ์และรัฐมนตรีคนอื่นๆ 

เข้าไปพูดคุยด้วย โดยบรรยากาศการ

ประชุม แม้ พล.อ.ประวิตรจะเป็น

ประธาน แต่ไม่ได้นั่งเก้าอี้ของนายกฯ ที่

เว้นว่างเอาไว้ โดยนั่งเก้าอี้ตัวเดิม และ

ก่อนเข้าวาระ พล.อ.ประวิตรได้สั่งหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมรับมือเรื่องน้ำา

ท่วมน้ำาหลาก และช่วยเหลือประชาชน

ให้ทันท่วงที จากนั้นได้เข้าสู่วาระการ

ประชุม โดยเลขาธิการ ครม.ได้รายงาน

คำาสั่งสำานักนายกฯ ที่ 215/2565 เกี่ยว

กับการรักษาราชการแทนนายกฯ  ของ 

พล.อ.ประวิตร และอำานาจหน้าที่ของ

รักษาราชการแทนนายกฯ ในคำาสั่งฉบับ

นี้ ซึ่งปรับปรุงมาจากคำาสั่งสำานักนายกฯ 

ที่ 237/2563  

โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนา

ยกฯ อธิบายเพิ่มเติมคำาสั่งว่า เป็นการ

ยกเลกิคำาสัง่ฉบบัเกา่ แลว้เอาคำาสัง่ลา่สดุ

มาใช้ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. พร้อม

ย้ำาว่า พล.อ.ประวิตรมีอำานาจเต็มทุก

ประการ ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ จะมีข้อ

ยกเวน้คอื กรณ ีพล.อ.ประวติรไมอ่ยู ่แลว้

ให้รองนายกฯ ลำาดับถัดมารักษาราชการ

แทนนายกฯ ถึงจะมีข้อจำากัด ขณะที่นาย

สาธิต  ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ได้

สอบถามว่าเป็นการปรับปรุงคำาสั่งเดิม

หรือออกคำาสั่งใหม่ นายวิษณุจึงย้ำาว่า

เป็นคำาสั่งเดิมที่ปรับปรุง ทำาให้ยกเลิกคำา

สั่งเดิมไปโดยปริยาย เนื้อหาก๊อปปี้มา

หมด แค่เปลี่ยนเรื่องการบริหารบุคคล

และเรื่องงบประมาณ ขณะเดียวกันนาย

วิษณุยังระบุด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ยัง

เป็น รมว.กลาโหม มีผลตั้งแต่วันที่ 24 

ส.ค. จนกว่าจะมีคำาวินิจฉัย ยังเป็น ครม.

อำานาจเต็ม มีอำานาจทุกอย่าง 

รายงานขา่วแจง้วา่ ในการประชมุ 

ครม.ครั้งนี้ ไม่มีพักเบรกเหมือนตอนที่ 

พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธาน และเวลา

จบแต่ละวาระ พล.อ.ประวิตรมักถาม

ว่ามีใครจะแสดงความเห็นอะไรหรือไม่ 

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้พูดอะไรเลย 

เนื่องจากไมม่วีาระของกระทรวงกลาโหม  

ขณะท่ีนายวิษณุกล่าวถึงบรรยากาศ 

การประชุม ครม.ว่า รัฐมนตรีบางคน

ประชุมผ่านออนไลน์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ 

ทุกสัปดาห์ก็มีเช่นนี้  

เมื่อถามว่า คำาสั่งศาลรัฐธรรมนูญ

อาจทำาให้บางคนรู้สึกว่าเกิดสุญญากาศ

ในการบริหารประเทศ นายวิษณุกล่าวว่า  

ไมม่สีญุญากาศ วนันี้ ไดช้ีแ้จงทีป่ระชมุวา่

ไมม่สีญุญากาศ ครม.คอื ครม.อำานาจเตม็ 

ไม่ใช ่ครม.รกัษาการ คนรกัษาการนายกฯ 

มีคนเดียวคือ พล.อ.ประวิตร 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง                     

นายกฯ และ รมว.สาธารณสุข กล่าว

ถึงบรรยากาศการประชุมว่า ราบรื่น

ดี พล.อ.ประยุทธ์ ได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์

เข้ามาร่วมประชุม ซึ่งประชุมรวดเดียว

ไม่ต้องพัก โดยนายวิษณุได้ชี้แจงในที่

ประชุมให้เห็นว่า ครม.ยังบริหารราชการ

แผ่นดินได้ปกติ ส่วน พล.อ.ประยุทธ์นั้น

อยู่ในจอตลอด แต่วันนี้ ไม่มีวาระจาก

กระทรวงกลาโหมก็เลยไม่ได้ยินเสียง 

ท่าน 

“พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้ไปไหน ท่าน

ก็ยังเป็นนายกฯ ของรัฐบาลชุดนี้อยู่ ส่วน 

พล.อ.ประวิตรก็ทำาหน้าที่ประธานในที่

ประชุมได้สมบูรณ์ ดำาเนินการประชุม

ด้วยความเรียบร้อย ซึ่งวันนี้ก็มีผ่านตั้ง

หลายเรื่อง” นายอนุทินกล่าวและว่า เรา

ก็ต้องให้กำาลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะ

รัฐบาลก็เกือบจะครบเทอมแล้ว เราก็

อยากเห็นให้อยู่ครบเทอม การทำางานจะ

ได้มีความต่อเนื่อง ส่วนหลังเลือกตั้งก็อีก

เรื่องหนึ่งต้องดูผลก่อน 

ด้าน นพ.ชลน่านกล่าวถึงอำานาจ

รักษาการนายกฯ ของ พล.อ.ประวิตร

ในการยุบสภาว่า มีข้อถกเถียงกันเยอะ 

คนที่ตีความตามกฎหมายเขาบอกว่าถ้า

มีอำานาจเต็มก็ทำาได้ทุกอย่าง แต่เรามอง

ว่ายังมีความเห็นที่ต่างกันอยู่ ฉะนั้นต้อง

ระมัดระวังการตีความตรงนี้ และต้องดู

ข้อเท็จจริงว่าเหมาะสมหรือไม่ 

นพ.ชลน่านยังกล่าวถึงการแต่ง                                                           

ตั้งโยกย้ายข้าราชการตำารวจที่ พล.อ. 

ประวิตรเป็นประธานด้วยว่า มีข้อถก

เถียงกันอยู่พอสมควร โดยมี 2 เรื่อง

คือ ข้อกฎหมายว่าสามารถทำาได้ตามข้อ

กฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะมีการพูดคุยกับ

พรรครว่มฝา่ยคา้นอกีครัง้วา่จะมปีระเดน็

อะไรหรือไม่ นอกจากนี้ต้องดูข้อเท็จ

จริงที่เกิดขึ้น แม้มีอำานาจตามกฎหมาย 

แต่ผลการกระทำาที่ ไม่ชอบต่อความเสีย

หาย เช่น การแต่งตั้งโยกย้ายที่ ไม่เป็น

ธรรม หรือมีการกระทำาในสิ่งที่สามารถ

พิสูจน์ ได้ว่าเอื้อประโยชน์ต่อผู้ ใดผู้หนึ่ง

โดยมิชอบ เป็นหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้าน

ที่ต้องตรวจสอบอยู่แล้ว เอาผลการกระ

ทำาเป็นตัววัด

ยันไม่มีปรับคณะรัฐมนตรี

สำาหรับกระแสข่าวการเมืองที่

วุ่นวายในขณะนี้ พล.อ.ประวิตรกล่าว

ย้ำาว่าไม่มีอะไร และเมื่อถามว่าจะมีการ

ปรับ ครม.ในช่วงที่เป็นรักษาการหรือไม่ 

พล.อ.ประวิตรยืนยันไม่มีการปรับ ครม. 

เมื่อถามถึง ส.ส.ประชาธิปัตย์

ขู่ถอนตัวจากกระแสข่าว ส.ส.ภาคใต้

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เสนอให้

ปรบั ครม. โดยรบิโควตากระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์  

พล.อ.ประวิตรย้อนว่า “ไปถาม ส.ส.ใต้ดู 

เพราะผมไม่ได้พูด” 

เมื่อถามย้ำาว่า จะปรับ ครม.หรือ

ไม่ในช่วงนี้ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ปรับ

ทำาไมยังทำางานได้

นายชัยวุฒิกล่าวถึงกรณี ส.ส.ภาค

ใต้ พปชร.เรียกร้องให้  พล.อ.ประวิตร

ปรบั ครม.วา่ ไมท่ราบ ไมม่ ีเพิง่ไดย้นิจาก

สื่อว่ามีการกดดัน  

นายสาธิ ตกล่ าวถึ งกรณีนาย

ชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช 

และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์  

(ปชป.) เสนอให้พรรคถอนตัวจากพรรค

ร่วมรัฐบาลในกรณีนี้ว่า ไม่ทราบเรื่องนี้ 

แต่วันนี้จะมีการประชุมพรรค ไม่แน่ใจ

ว่าเป็นข้อเรียกร้องส่วนตัวหรือไม่ ซึ่ง

หากเป็นข้อเรียกร้องส่วนตัวและเป็น

ความต้องการของ ส.ส. ก็ต้องนำาเข้าสู่ที่

ประชุมพรรค ส่วนข้อสรุปสุดท้ายขึ้นอยู่

กับกรรมการบริหารพรรค 

นายสาธิตยังระบุว่า พรรคไม่ได้

มีการพูดคุยถึงกรณีของนายนิพนธ์ บุญ

ญามณี รมช.มหาดไทย และรองหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ หากหลุดตำาแหน่ง

หลังศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำาวินิจฉัย

สถานะความเป็นรัฐมนตรีในวันที่ 14 

ก.ย. 

ทั้งนี้ นายชัยชนะกล่าวถึงกรณี                                                              

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช พรรค พปชร. ที่เสนอเรื่องดัง

กล่าวว่า หากผู้ ใหญ่ในรัฐบาลมีแนวคิด

จะยึดคืนตำาแหน่งรัฐมนตรีสัดส่วนพรรค

ประชาธิปัตย์  ตามที่นายสัณหพจน์ 

เสนอมานั้น ก็ขอให้ทบทวนความคิดดีๆ 

เนื่องจากพรรค  ปชป.ไม่เคยกลัว และ

หากเป็นจริงแกนนำารัฐบาลและพรรค

พลังประชารัฐเปรียบเสมือนศรีธนญชัย 

หลอกได้แม้กระทั่งคนที่มีบุญคุณ ที่ให้

โอกาสสนับสนุนกันมา ก็ถือว่าที่ผ่านมา

อยู่ร่วมกันมามีความรักแค่เหมือนเสือ 

กอด คือระแวงต่อกัน เพราะฉะนั้นจึง

ขอให้ พล.อ.ประวิตรช่วยอบรมมารยาท

การทำางานร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐ 

บาลให้นายสัณหพจน์ และ ส.ส.ภาคใต้

ของพรรคที่มีพฤติกรรมล้ำาเส้นไปมาก 

จนอยากเสนอให้พรรคถอนตัวออกจาก

รัฐบาล เพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมดูถูก

ดูแคลนและไม่ให้เกียรติกัน.
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เขาไม่คุยอะไรกันเรื่องนี้” 

เมื่อถามว่า แต่ถ้านายสันติสมัคร

ใจ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่เชื่อว่าจะ

เกิดเหตุการณ์อย่างนั้น มันไม่มีเหตุผล

อะไร  ทุกพรรคการเมืองต้องต่อสู้กัน

ด้วยนโยบาย ด้วยความตั้งใจ ทำางาน

รับใช้บ้านเมือง อันนี้เป็นการต่อสู้ที่ดี

ที่ประชาชนได้ประโยชน์ ตนในฐานะ

หัวหน้าพรรคยังไม่รู้ เรื่อง ถ้าหัวหน้า

พรรคไม่รู้แล้วอยู่ดีๆ ใครจะเอาระดับ

ผู้ใหญ่ของพรรคมา มันจะเป็นไปได้ยังไง 

พปชร.เป็นพรรคใหญ่และนายสันติเป็น

ถึงเลขาธิการพรรค ใครจะไปกล้า

ที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) 

น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค 

ชทพ. พร้อมด้วยแกนนำาพรรค อาทิ  

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและ

สหกรณ์ และเลขาธิการพรรค, นายวรา 

วุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดล้อม ในฐานะประธาน

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์

พรรค, นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด 

และรองหัวหน้าพรรค, นายธีระ วงศ์

สมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายนิกร จำานง 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ร่วมแถลงเปิดตัวนาย

วีระศักดิ์ โคตรสมบัติ รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นสมาชิก

พรรคและว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ยโสธร เขต 1 

พรรคชาติไทยพัฒนา 

น.ส.กัญจนาแถลงว่า จากนี้พรรค 

ชทพ.จะเติบโตขึ้นทีละน้อยอย่างมั่นคง 

และพร้อมต้อนรับผู้สมัครที่แข็งแรงทั่ว

ทุกภาคของประเทศ สำาหรับการเตรียม                  

พร้อมเลือกตั้ง พรรคทำางานหนักอยู่

ตลอดเวลา ซึ่งพรรคต้องการเติบโต และ

ค่อยๆ ไต่เต้า พรรคต้องใช้เวลาเติบโต

อย่างมั่นคง  พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ส. ซึ่งมั่นใจทุกคน

นายประภตัรกลา่ววา่ พรรคพรอ้ม

จับมือกันเพื่อก้าวไปข้างหน้า และให้

คนรุ่นใหม่สืบทอดเจตนารมณ์ของนาย

บรรหาร ศิลปอาชา ทั้งนี้ในอดีตพื้นที่ 

จ.ยโสธร พรรค ชทพ.มี ส.ส.ทั้ง 3 เขต 

แตก่ารเมอืงผนัแปรไปตามวาระ  วนันี้ ได้

ตัวแทนและเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ 

เสียสละทำางานกับประชาชน เชื่อมั่นว่า

จะค่อยๆ เดินและประสบความสำาเร็จได้ 

นายวราวุธกล่าวว่า การเลือกตั้ง

สมัยหน้าจะส่งนายวีระศักดิ์ลงสมัครเป็น 

ส.ส.ยโสธร เขต 1 ของพรรคชาติไทย

พัฒนา ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์เป็นคนรุ่นใหม่

ที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ และจากการ

ฟังคำาแนะนำานายวีระศักดิ์และทีมงานมี

ศกัยภาพทำางานในพืน้ที ่ทัง้นี ้ชทพ.พรอ้ม

ตอ้นรบัคนทกุรุน่ เพราะการทำางานในวนั

ข้างหน้านั้น คนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่

ต้องเดินไปด้วยกัน เชื่อว่าการเลือกตั้ง

หน้า ชทพ.จะปักธงเพิ่มได้อีก 1 คน แม้

ในพื้นที่  จ.ยโสธรจะมีเจ้าถิ่น และเขา

มัน่ใจวา่จะแลนดส์ไลด ์แตผู่ท้า้ชงิกม็ัน่ใจ

เช่นเดียวกัน 

นายวราวุธกล่าวด้วยว่า การเลือก

ตั้งครั้งหน้าเราตั้งเป้า ส.ส.ไว้ที่ประมาณ 

30 คน ครัง้นีเ้รามผีูส้มคัร 12  คนในรอบ

หนา้ ถา้ได ้2 โหลกจ็ะโอเค ไมเ่กนิ 30 คน 

อยู่ในปริมาณที่บริหารจัดการได้กำาลังดี

ด้านนายวีระศักดิ์กล่าวว่า ในการ

สู้ศึกเลือกตั้งตนมั่นใจจะทำางานให้สุด

ความสามารถ และนำาตำาแหน่ง ส.ส. เขต 

1 จ.ยโสธรมาให้ได้ ปัจจุบันตนยังทำางาน

ในตำาแหน่งรองนายก อบจ.ยโสธรอยู่ แต่

จะลาออกเมื่อใกล้ถึงเวลาเลือกตั้ง ส.ส. 

เพราะตอนนี้ต้องการทำางานในพื้นที่เพื่อ

ประโยชน์ประชาชน.

ฟิต! ใจ

มีความเห็นเรื่องนี้อย่างไร พล.ต.วิระ

กล่าวว่า ในบันทึกการประชุมของ กรธ.

ครั้งที่ 500/2561 ประชุมเรื่องวาระ

การดำารงตำาแหน่งนายกฯ 8 ปีจะนับ

อย่างไร ตอนนั้นคุยกัน แต่ยังไม่ได้ข้อ

ยุติ และไม่ใช่ความคิดเห็นของคณะ

กรรมการส่วนใหญ่ และความมุ่งหมาย

ของรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ จึง

ขึ้นอยู่กับการตีความรัฐธรรมนูญว่าจะ

ตีความอย่างไร

เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ที่ศาล

รัฐธรรมนูญเชิญนายมีชัย  ฤชุพันธุ์ อดีต

ประธาน กรธ.มาให้ความเห็น พล.ต.วิ

ระกล่าวว่า ไม่กังวล ท่านเป็นคนมีความ

รู้ความสามารถ และเป็นอดีตประธาน 

กรธ. ส่วนในเรื่องข้อกฎหมาย การ

พจิารณาอะไรกว็า่ไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

เนื้อความกฎหมาย การตีความตามตัว

อักษรและเจตนารมณ์เท่านั้น

เมื่อถามว่า ตัวจริงในการร่างรัฐ 

ธรรมนูญมาช่วยสู้คดีเอง ประเมินว่าน่า

จะผ่านได้ใช่หรือไม่ พล.ต.วิระกล่าวว่า 

คงต้องแล้วแต่ดุลยพินิจของศาล เพราะ

ท่านก็เป็นนักกฎหมาย ทำาคดีเกี่ยวกับ

เรื่องศาลรัฐธรรมนูญมาเยอะ

พท.อุบชื่อพย�นกฎหม�ย

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรฐัมนตร ีกลา่วถงึการประเมนิเวลา

ทีศ่าลรฐัธรรมนญูจะใชพ้จิารณาประเดน็

การดำารงตำาแหนง่ 8 ปวีา่ ตอบไมถ่กู ตอ้ง

ให้เวลา โดยให้  พล.อ.ประยุทธ์ชี้แจง 15 

วัน และทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญให้คน

อื่นชี้แจงด้วยเช่นกัน เมื่อครบ 15 วัน

แล้ว เมื่อผู้ชี้แจงได้แจงกันหมดแล้ว จะ

เริ่มมองเห็นแล้วว่าจะใช้เวลานานเท่าใด 

ซึ่งไม่ควรนานเพราะไม่มีการสืบพยาน

เรื่องนี้  

สว่น นพ.ชลนา่น ศรแีกว้ ส.ส.นา่น 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) และผู้นำา

ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง

กรณีนายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้นำา

ฝ่ายค้าน แถลงว่าฝ่ายค้านจะทำาหนังสือ

ผ่านนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 

ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อทำาความเห็น

ปมวาระการดำารงตำาแหน่งนายกฯ 8 ปี

ของ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งจะเชิญนายมีชัย

และนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขานุการ 

กรธ.มาเป็นพยานต่อศาลเป็นลายลักษณ์

อกัษรวา่ 2 คนนา่จะไมเ่พยีงพอ ทีป่ระชมุ

พรรครว่มฝา่ยคา้นจงึเหน็วา่ควรเสนอชื่อ

ไป แต่ศาลจะพิจารณารับหรือไม่รับนั้น

ก็เป็นอีกขั้นหนึ่ง แต่สิ่งที่เราทำาคือมีช่อง

ทางกฎหมายให้เพิ่มเติมพยานได้ก็จะทำา

ผ่านประธานรัฐสภาไป 

“ขณะนี้มีรายชื่อที่เหมาะสมอยู่

ในใจแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ 

เนื่องจากต้องพูดคุยกันในรายละเอียด

ว่าท่านยินยอมทำาหน้าที่นี้หรือไม่ จะ

ทำาให้เร็วและครอบคลุมที่สุด” นพ.ชล

น่านกล่าว

ขณะเดียวกันที่พรรคเพื่อไทย 

คณะกรรมการสื่อสารการเมืองได้จัด

เสวนา “พอเถอะครับ ประเทศไทยต้อง

ไปต่อ” โดยมี นพ.ชลน่านและแกนนำา

พรรครว่มกจิกรรม โดย นพ.ชลนา่นกลา่ว

ว่า ขณะนี้ประชาชนถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน 

ไดแ้ก ่ 1.สนบัสนนุระบอบ พล.อ.ประยทุธ ์

20% 2.คัดค้านต่อต้านระบอบ พล.อ. 

ประยุทธ์ เป็นฝ่ายประชาธิปไตย 20%  

และ 3.กลุ่มพร้อมไปทางใดก็ได้ 60% 

ซึ่งกลุ่มนี้กำาลังถูกเจาะความศรัทธา

และความเชื่อมั่นต่อระบบการเมือง

ไทย เกรงว่าหาก พล.อ.ประยุทธ์ ได้ไป                                                

ต่อ หรือระบอบ พล.อ.ประยุทธ์ยังอยู่ 

ประชาธิปไตยจะถูกทำาลายไปอย่างสิ้น                                                     

เชิง สุดท้ายทุกคนจะถูกครอบด้วยประ 

ชาธิปไตยจอมปลอมมีแต่เปลือก

“เราไม่ก้าวล่วงอำานาจศาลรัฐ 

ธรรมนญู รอศาลวนิจิฉยั มคีวามมัน่ใจอยู่

ลกึๆ วา่ พล.อ.ประยทุธ์ไปตอ่ไม่ได ้ดงันัน้

ต้องรอกลไกอำานาจศาลรัฐธรรมนูญ ทาง

เลอืกตอ่มาคอืคนือำานาจใหป้ระชาชน คอื

ยุบสภา ซึ่งฝ่ายค้านไม่อยากเป็นเครื่อง

มอืใหเ้กดิสญุญากาศทางการเมอืง แตย่บุ

สภาดีที่สุดเมื่อมีกฎหมายเลือกตั้งแล้ว” 

นพ.ชลน่านกล่าว

ส่วนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ของรัฐบาล คณะหลอมรวมประชาชน

นำาโดยนายจตุพร พรหมพันธุ์  และ

นายนิติธร ล้ำาเหลือ เดินทางมาอ่าน

แถลงการณ์พร้อมยื่นหนังสือถึง  พล.อ. 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ใน

ฐานะรักษาราชการแทนนายกฯ เพื่อให้

ปรับ พล.อ.ประยุทธ์ออกจากตำาแหน่ง 

รมว.กลาโหม ระหวา่งถกูศาลรฐัธรรมนญู

สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เพื่อความ

เหมาะสม

นายจตุพรกล่าวว่า วันนี้ยังพบ

สัญญาณ พล.อ.ประยุทธ์  และคณะ 3 

ป.จะไม่ยอมสละอำานาจเบ็ดเสร็จ แต่มี

เจตนาชัดเจนสืบทอดอำานาจกันต่อไป 

ผ่านการออกกฎหมายว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส. เพื่อชะลอไม่ให้การเลือกตั้งเกิด

ขึ้นโดยปกติ และเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์

ยังไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะ 

รมว.กลาโหม ทำาให้เกิดสภาพอิทธิพล

แทรกแซงทางการเมือง ครอบงำาควบคุม

การทำางานของรัฐบาล  ทหารทุกเหล่า

ทัพ เกิดสภาพสองนายกฯ พร้อมกันเวลา

เดยีวกนัในคณะรฐัมนตร ี(ครม.) เดยีวกนั 

ทั้งที่ตำาแหน่งนายกฯ และรัฐมนตรีนั้น

ต้องไม่ใช่การได้มาด้วยการทุจริต ฉ้อฉล 

บิดเบือนอำานาจ ตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ  2560  

นายจตุพรยังกล่าวถึงการชุมนุม

ครั้งต่อไปว่า จะมีขึ้นวันศุกร์ที่ 2 ก.ย.นี้ 

โดยจะแจ้งให้ทราบในวันพฤหัสบดีที่ 

1 ก.ย. และจะมีอีกในวันอาทิตย์ที่ 3 

ก.ย.นี้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 2 ก.ย. 

โดยจะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจในเขต

เมอืง  ซึง่รปูแบบกจิกรรมจะเปน็การฉาย

ภาพที่ต้องหยุดอำานาจ 3 ป.เพื่อนับหนึ่ง

ประเทศไทย ส่วนสถานที่ยังไม่สามารถ

เปิดเผยได้เพราะทราบว่าวิชามารเยอะ 

ประวิตรฟิตประชุม ครม.

วันเดียวกัน มีการประชุม ครม.ซึ่ง 

พล.อ.ประวิตรจะทำาหน้าที่เป็นประธาน

การประชมุครัง้แรก หลงัศาลรฐัธรรมนญู

มีคำาวินิจฉัยให้ พล.อ.ประยุทธ์หยุด

‘วัชระ’ ขู่ถว�ยฎีก�ปม ส.ต.ท.หญิง 

รัฐสภ� • นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.กทม. พรรค

ประชาธิปัตย์ แถลงข่าวกรณีที่ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ ไพร รอง

ประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการ

จริยธรรม วุฒิสภา ให้เปิดชื่อ ส.ว.ที่มีกิ๊กเป็น ส.ต.ท.หญิง  

หากไม่เปิดชื่อก็จะไม่สอบสวนว่า เรื่องการแต่งตั้งกิ๊กมาเป็น

ข้าราชการตำารวจเกิดขึ้นในสมัยที่ ส.ว.คนนี้เป็นสมาชิกสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยแต่งตั้งสุภาพสตรีดังกล่าวให้มา

เป็นผู้ช่วย สนช. ทั้งยังส่งไปอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติ

งานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6 สถาบัน

พระปกเกล้าฯ จึงอยากรู้ว่าใครเป็นคนเซ็นให้ ต่อมาก็ฝากเข้า

รับราชการตำารวจ มียศ  ส.ต.ท. และให้เข้าไปอยู่ในสังกัดสันติ

บาลโดย ส.ต.ท.หญิงคนนี้ถูกส่งไปปฏิบัติที่ที่ กอ.รมน.ภาค 4 

สน. ทั้งที่ไม่ได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่จริง ยังได้รับเงินเดือนและค่า

เบี้ยเลี้ยง ถือเป็นการกินเงินภาษีอากรของประชาชน ซึ่งเป็น

เรื่องที่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและขัดต่อจริยธรรมใช่

หรือไม่ ทั้งนี้หาก ส.ว.ไม่สอบสวน ตนจะถวายฎีกาต่อประธาน

องคมนตรีเพื่อขอความเป็นธรรม เพราะ ส.ว.และ ส.ต.ท.หญิง

คนนี้ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงเป็นเรื่องที่ระคายเคือง

เบื้องพระยุคลบาท

จับมือสังห�รว่�ที่ผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทย

ปทุมวัน • พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำารวจ

แห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้สั่งการให้ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง 

ผบ.ตร.เร่งสืบสวนติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุสังหาร ทนายนาย

มานพ เสถียรเขตต์ ทนายความชื่อดัง อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 

จ.ระยอง พรรคไทยรักษาชาติ และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อ

ไทย กระทั่งทราบว่าคนร้ายได้หลบหนีเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ 

พล.ต.อ.สุชาติบุกจับกุมตัวนายปิติ ผู้ต้องหาได้บริเวณปั๊มน้ำามัน

คาลเท็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

จากการสอบสวนเบื้องต้นนายปิติรับว่า ใช้อาวุธปืนลูกโม่ยิง

นายมานพผู้เสียชีวิตจริง โดยเมื่อช่วงเดือน ก.ค.65 ตนและ

นายนิติพนธ์ หรือแบน ไปสำารวจพื้นที่ก่อเหตุมาแล้ว 1 ครั้ง  

ก่อนลงมือก่อเหตุ แต่ไม่ทราบว่าใครคือผู้ว่าจ้าง

วุฒิสภ�มติเอกฉันท์ ไฟเขียวงบปี 66 

รัฐสภ� • เมื่อเวลา 09.30 น. ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนาย

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม 

ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน  3.185 ล้านล้านบาท ที่

สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา โดย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง ในฐานะตัวแทนของ

คณะรัฐมนตรี เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา จากนั้นเป็นการ

ชี้แจงรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษา

ร่าง  พ.ร.บ.งบประมาณ 66 วุฒิสภา โดย พล.อ.ชาตอุดม ติต 

ถะสิริ ส.ว. ในฐานะประธาน กมธ. จากนั้น ส.ว.ได้อภิปรายรวม 

19 คน ส่วนใหญ่เป็นการอภิปรายภาพรวมของงบประมาณ

ปี 2566 และหน่วยงานท้องถิ่น จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวม

ถึงองค์กรอิสระ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใดที่อภิปรายงบกระทรวง

กลาโหม กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงดีอีเอส จากนั้นเวลา 

17.00 น. ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติในวาระที่ 3 ร่าง พ.ร.บ.ดัง

กล่าว เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ด้วยคะแนนเสียงเห็น

ด้วย 179  เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง และ

เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ จากนั้นจะจัดส่ง

ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

พปชร.

โดยนายสุริยะกล่าวว่า การเลือก                                                

ตัง้ครัง้ทีแ่ลว้ผูส้มคัรพรรค พปชร. 

แพ้ไปนิดเดียว และในฐานะที่รับ

ผดิชอบพืน้ทีภ่าคอสีาน  และกอ่น

หน้านี้ ได้ลงพื้นที่ไป จ.หนองคาย 

พบว่ ากระแสภาคอีสานของ

พรรคดีขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะ

ในกระทรวงอุตสาหกรรมที่ ได้

รับมอบหมายเรื่องสร้างนิคม

อุตสาหกรรมในภาคอีสาน เพื่อ

ให้พี่น้องชาวอีสานที่จะเดินทาง

มาทำางานในอีอีซี หากมีโรงงาน

ในพื้นที่ก็ไม่จำาเป็นต้องจากบ้าน

เกิดมาทำางาน จึงเป็นนโยบายที่พี่

น้องชาวอีสานตอบรับอย่างมาก 

การที่พรรคมีนโยบายอย่างนี้จะ

ทำาให้มีผู้สมัครมาร่วมกับพรรค

อีกหลายคน และขณะนี้ยังมีอีก

หลายคนที่ติดต่อมาอยู่กับพรรค 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในฐานะ

ที่ดูแลภาคอีสานมั่นใจว่าจะปักธง 

ส.ส.อีสานได้กี่ที่นั่ง นายสุริยะ

กล่าวว่า “ได้มากกว่าของเดิม

อย่างน้อย 3 เท่า”

ด้านนายจำาลองกล่าวว่า 

นโยบายของพรรค พปชร.ตอบ

โจทย์ประชาชนในหลายเรื่อง ทั้ง

บัตรสวัสดิการฯ แก้ โควิด-19 

และอีกหลายเรื่อง ที่ผ่านมาตน

แพ้พรรคเพื่อไทยไปกว่า 2,000 

คะแนนเท่านั้น ส่วนที่ถามว่าออก

จาก พปชร.ไปแล้วกลับมาทำาไม

อีก ต้องตอบว่าเพราะจากการ

ลงพื้นที่ ชาวบ้านสะท้อนว่าไม่

อยากให้หนีพรรค โดยเฉพาะผู้

สูงอายุที่รับบัตรสวัสดิการแห่ง

รัฐ และคนที่เห็นการพัฒนาพื้นที่ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และคุณภาพชีวิต  การยับยั้งโรค

ระบาด และไปที่ ไหนไม่อบอุ่น

เท่าพรรค พปชร. เพราะหัวหน้า

พรรคและรองหัวหน้าพรรคดูแล

ดี ให้เกียรติทุกคน มั่นใจว่าจาก

ที่อยู่พื้นที่มาตลอด มั่นใจจาก

ผลงานของพรรค เราจะชนะ

แน่นอน และ จ.กาฬสินธุ์จะไม่

แลนด์สไลด์ และไม่ได้กลัวพรรค

เพื่อไทย เพราะถ้ากลัวคงย้ายไป

อยู่กับเขาแล้ว

นายสันติ  พร้อมพัฒน์  

รมช.การคลัง ในฐานะเลขาธิการ

พรรค พปชร. กล่าวถึงกรณีที่มี

กระแสข่าวว่าตนจะย้ายไปสังกัด

พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ว่า ยังไม่

ได้ยิน เป็นไปไม่ได้ และไม่ได้อยู่

ในสมอง ไม่ได้คิด คงเป็นข่าว ไม่

ได้ยินเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าวถามยืนยัน

อีกครั้ง ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า

จะยงัอยูก่บั พปชร.ใชห่รอืไม ่นาย

สันติกล่าวว่า พรรค พปชร.เป็น

พรรคที่ประชาชนให้ความหวังไว้

มาก ฉะนั้นไม่ย้ายไปไหน ยังอยู่

กับพรรค พปชร.แน่นอน 

เมื่อถามถึงกระแสข่าวบิ๊ก 

พ.เข้ามาอยู่ในพรรคพลังประชา

รัฐเพื่อเป็นเลขาธิการพรรค นาย

สันติกล่าวว่า ตนไม่รู้ ไม่ทราบ 

ใครที่ทำาให้พรรคแข็งแรงไม่มี

ปัญหาทั้งนั้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข หัวหน้าพรรค ภท. 

กล่าวถึงกระแสข่าวว่านายสันติ

จะย้ายมาพรรค ภท.ว่า “หา ย้าย

ที่ ไหน เมื่อกี้ยังเจอกันอยู่ ไม่มีๆ 

ท่านเป็นเลขาธิการพรรค พปชร. 

ยนืยนัวา่ไมม่ ียงัไมเ่คยคยุกนัเรื่อง

นี้เลย เราต้องรู้มารยาท ระดับ

หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค 

แจ้งวัฒนะ • เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 

ศาลปกครองกลางมีคำาพิพากษา คดี

หมายเลขดำาที่ 1877/2559 คดีหมายเลข

แดงที่ 1833/2565 ระหว่างนายประ

พัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีตรัฐมนตรี 

ว่าการ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม กับพวกรวม 7 ราย 

ผู้ ฟ้ อ งคดี  และอธิ บดี กรมควบคุม

มลพิษ (อธิบดี คพ.) ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ปลัด ทส.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่  1-2 คดีการ

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีบอกเลิก

สัญญาโครงการบ่อบำาบัดน้ำาเสียคลอง

ด่าน โดยกรมควบคุมมลพิษต้องชดใช้

ให้กิจการร่วมค้าฯ 4,983 ล้านบาทเศษ 

และ 31 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ 

พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ  7.5 ต่อปี

โดยศาลปกครองกลางพิเคราะห์

แล้วสรุปได้ว่า นายประพัฒน์กับพวกมี

คำาสั่งให้เอกชนยุติการก่อสร้างใดๆ ใน

โครงการบ่อบำาบัดน้ำาเสียคลองด่านโดย

สิ้นเชิง เป็นเหตุให้เอกชนยกขึ้นอ้างเป็น

เหตุบอกเลิกสัญญา ทำาให้การก่อสร้าง

โครงการดังกล่าวต้องยุติลง และโครง 

การไม่อาจสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ ย่อม

เป็นเหตุให้กรมควบคุมมลพิษ ได้รับ

ความเสียหายแล้ว จึงเป็นกรณีที่นาย

ประพัฒน์กับพวกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ประมาทเลินเล่อ ให้เสียหายแก่ทรัพย์สิน

ของกรมควบคุมมลพิษ อันถือเป็นการ

กระทำาละเมิด โดยการบอกเลิกสัญญา

ดังกล่าวมีผลเมื่อ 28  กุมภาพันธ์ 2546 

ซึ่งถือเป็นวันที่กรมควบคุมมลพิษได้รับ

ความเสียหาย

อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษ

มีคำาสั่งเมื่อ 11 พฤษภาคม 2559 เพื่อ

ให้นายประพัฒน์กับพวกชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทน จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้

นายประพัฒน์กับพวกชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนพ้น 10 ปี นับตั้งแต่วันทำา

ละเมิด คดีจึงขาดอายุความตามมาตรา 

448 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ คำาสั่งของอธิบดีกรม

ควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ที่ให้

นายประพัฒน์ กับพวกรวม 7 ราย ชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนกรมควบคุมมลพิษดัง

กล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองกลางจึงมีคำาพิพากษา 

เพิกถอนคำาสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ ให้

นายประพัฒน์ กับพวกรวม 7 ราย ผู้ฟ้อง

คดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรณี

ที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้กรม

ควบคุมมลพิษชำาระเงินค่าจ้างและค่า

เสียหายในโครงการก่อสร้างระบบบำาบัด

น้ำาเสียคลองด่าน  โดยให้การเพิกถอน

มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำาสั่งและคำา

วินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว เมื่อคำาสั่งของ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 

1) ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ย่อม

ทำาให้คำาวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัด ทส. (ผู้

ถูกฟ้องคดีที่  2) ลับ ที่ 4/2559 ลงวันที่ 

2 กันยายน 2559 ที่ยกอุทธรณ์ของนาย

ประพัฒน์ กับพวกรวม 7 ราย ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายเช่นกัน

จึงพิพากษาเพิกถอนคำาสั่งของ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ที่ให้นายประ

พัฒน์ กับพวกรวม 7 ราย ที่ให้ชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนดังกล่าว และคำาวินิจฉัย

อุทธรณ์ของปลัด  ทส. ที่ยกอุทธรณ์ของ

นายประพัฒน์ กับพวกรวม 7 ราย  โดย

ให้การเพิกถอนมีผลย้อนไปถึงวันที่มีคำา

สั่ง และคำาวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว.

‘ประพัฒน์’เฮไม่ต้องชดใช้ค่�โง่คลองด่�น


